
ดับต่ํารอย2วันติด

ลุยฉีดวัคซีน‘เด็ก’

             
|

ยะลาปวน!เผาลอวางบ้ึม

ปดลอม‘บาเจาะ’คางเต่ิง

อัศวินมั่นใจเอาอยูไมซ้ํา54

ยะลา • ปวนยะลา! เผากลองวงจรปด 

กอนตลบหลังวางบึ้ม จนท.บาดเจ็บอีก 2 

มั่นคงแจงเตือน ปชช. บีอารเอ็นเตรียมกอ

เหตุใหญ ขณะที่สมรภูมิบาเจาะลากยาว 6 

วันไมจบ บิ๊กตูเสียใจสูญเสียทหารกลา

เม� อวันอาทิตย เวลา 10.20 น. ร.ต.อ. 

ซุลกิฟลี ระเซาะ รอง สว. (สอบสวน) สภ. 

บันนังสตา จ.ยะลา รับแจงเหตุคนรายไม                                                        

ทราบช� อและจํานวน ลอบวางระเบิดเจาหนา 

ที่ทหาร ฉก.ทพ.30 ขณะออกลาดตระเวน

พิสูจนทราบจุดลอบเผากลองวงจรปด เม� อ

วันที่ 2 ต.ค.ที่ผานมา  บริเวณศาลาแยก

บานสนามบิน หมูที่ 1 ไปบานดาแลแป หมู

ที่ 6 ทําให จนท.ไดรับบาดเจ็บจํานวน 2 

นาย สาหัส 1 นาย คือ 1.อส.ทพ.สมศักดิ์ 

กาแกว 2.อส.ทพ.บาซีต พรหมปลัด โดยจุด

เกิดเหตุลาสุดบริเวณเสนทางบานเงาะกา

โป ม.3 ต.เข� อนบางลาง อ.บันนังสตา ทั้งนี้ 

พ.ต.อ.ธีรพจน ยินดี ผกก.สภ.บันนังสตา 

พรอมกําลังตํารวจ ทหารและฝายปกครอง 

รุดตรวจสอบที่เกิดเหตุ พรอมกันไมใหผูไม

เก่ียวของเขาไป เกรงจะมีลูกระเบิดลูกท่ีสอง 

ขณะเดียวกัน กอนหนานี้

ไทยโพสต • “ปชป.-พรรคกลา” จี้ผูวาฯ 

กทม.สั่งเจาหนาที่เรงลอกทอระบายน้ํา-ติด

ตั้งเคร� องสูบน้ํา ปองกันน้ําทวมขัง หวั่น

ซ้ํารอยป 54 “เพ� อไทย” จอแฉ “สทนช.” 

บริหารงบ บริหารจัดการน้ําเหลว ปนี้ปริ 

มาณน้ําฝนนอยกวาป 54 แตทําน้ําเออทวม 

อดีต รมต.กวนย่ิงลักษณรําลึกความหลัง อวย

แผนจัดการน้ํา 3.5 แสนลานหากทําสําเร็จ

ปนี้น้ําไมทวม จวก “ประยุทธ” รวบอํานาจ

ทําใหแกปญหาไดลาชา 

เม� อวันอาทิตย ฝายการเมืองวิพากษ

วิจารณถึงการแกปญหาน้ําทวมของรัฐบาล

อยางกวางขวาง โดยนายองอาจ คลามไพ                                                          

บูลย รองหัวหนาพรรคและประธาน ส.ส. 

พรรคประชาธิปตย กลาววา ชาวบานตั้ง

ขอสังเกตวาสาเหตุสําคัญท่ีทําใหนํ้าทวมขังเปน

เวลานานเม� อฝนตก  นอกจากบางพื้นที่

ไทยโพสต • ไทยติดเชื้อใหม 10,828 ราย 

ยอดตายต่ํากวารอยตอเน� อง โควิดชายแดน

ใตยังวิกฤต! ยอดปวย 4 จังหวัดเกือบ 2 

พันคน สธ.กระจายไฟเซอรพรอมดีเดยฉีด

เด็กนักเรียน คาดไมเกิน 3 สัปดาหเข็มแรก

ครบ 5 ลานคน เก็บขอมูลประเมินกลาม

เนื้อหัวใจอักเสบกอนฉีดเข็มสอง ซิลลิคฯ 

แจงเหตุสงมอบ “โมเดอรนา” ลาชา จอหา

แหลงผลิตอ� นมาให “อภ.” ขาย ATK ราคา

ถูกชุดละ 40 บาท เริ่ม 18 ต.ค.

เม� อวันที่ 3 ตุลาคม ศูนยบริหาร

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. รายงาน

สถานการณ โควิด-19 ประจําวันวา มีผูติด

เชื้อรายใหม 10,828 ราย เปนการติดเชื้อ

ในประเทศ 10,710 ราย มาจากระบบเฝา

ระวังและระบบบริการ 9,940 ราย มาจาก

การคนหาเชิงรุกในชุมชน 770 ราย จาก

เรือนจําและที่ตองขัง 104 ราย เปนผูเดิน

ทางมาจากตางประเทศ 14 ราย ผูรักษา

หายปวยเพิ่ม 11,894 ราย อยูระหวางการ

รักษา 112,251 ราย อาการหนัก 3,074 

ราย ใสเคร� องชวยหายใจ 712 ราย เสียชีวิต

เพิ่ม 77 ราย เปนชาย 42 ราย หญิง 35 

ราย ในจํานวนนี้เปนผูที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป

กรุงเทพฯ • เลขาธิการ กกต.สงหนังสือ

แจงทุกพรรคการเมืองใหเตรียมพรอมเลือก

ตั้ง กําชับใหเรงทําตามกฎหมาย ยันไมเกี่ยว

ขาวลือจอยุบสภา พปชร.รองจาก สอแวว

หาชองเลิกไพรมารีโหวต พรรคลุงฉิ่งทํา 

พปชร.ฟาดปากกันยับ “สิระ-สุชาติ” คูปรับ 

เจอกันวันนี้ที่สงขลา หอบใบลาออกไปให 

เพ� อนบิ๊กตูลากไส ส.ส.กวนใตไดเงินไป 7 

ลาน จวกวัวลืมตีน ปชป.ฮึด จี้นายกฯ คลาย 

4 กรมคืนใหจุรินทร 

เม� อวันที่ 2 ต.ค.64 พ.ต.อ.จรุงวิทย                                                              

ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือก                                                               

ตั้ง (กกต.) ในฐานะนายทะเบียนพรรคการ 

เมือง ลงนามหนังสือสงถึงหัวหนาพรรคการ 

เมืองทุกพรรคการเมือง เร� อง การเตรียม

ความพรอมในการสงผูสมัครรับเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในการเลือกตั้ง

ทั่วไปครั้งตอไป

โดยหนังสือดังกลาวมีประเด็นหลัก 4 

ขอ ประกอบดวย 1.การดําเนินการใหมีสมา 

ชิกพรรคการเมือง โดยพรรคการเมืองตอง

ดําเนินการตามมาตรา 24, 25, 26, 27 ตาม                                                                   

พระราชบัญญัติ ประกอบ รัฐธรรมนูญ  (พ.ร.ป.)  

วาดวยพรรคการเมือง 2560 ขอ 24, 25 

ตามระเบียบ กกต.วาดวยพรรคการเมือง

และประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง 

เร� องสมาชิกพรรคการเมือง โดยเฉพาะการ

บันทึกขอมูลสมาชิกพรรคการเมืองในระบบ

ฐานขอมูลพรรคการเมืองใหเปนปจจุบัน 2.การ 

จัดตั้งสาขาพรรคการเมือง 3.การแตงตั้งตัว 

แทนพรรคการเมืองประจําจังหวัด และ 4. 

การสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.

ผูส� อขาวรายงานวา เอกสารดังกลาว

ท่ีลงนามโดยเลขาธิการ กกต. ในฐานะนาย

ทะเบียนพรรคการเมือง เปนเอกสารจริงที่                                

นายทะเบียนพรรคการเมืองสงใหกับพรรค 

การเมืองทุกพรรค แตเปนเพียงขั้นตอนการ

ประสานงานกับพรรคการเมืองใหปฏิบัติตาม                                                       

กฎหมาย ซ่ึงโดยปกติแลวนายทะเบียนพรรค 

การเมืองจะประสานทั้งทางหนังสือที่เปน

เอกสารและทางโทรศัพท เพ� อย้ําเตือน

ไทยโพสต • นายกฯ สั่งกองทัพสนับสนุน

จังหวัดริมเจาพระยา รับมือกับมวลนํ้าท่ีทยอย

ระบายออกจากพื้นที่อุทกภัย “อัศวิน” ลง

เรือสํารวจแนวคันกั้นน้ําริมเจาพระยา มั่น 

ใจ กทม.ไมทวมซ้ํารอยป 54 เหตุเสริมคัน

กั้นน้ําสูง 3.5 เมตร พรอมอุดรอยรั่วและ

พายุไมเขาหนัก เรงเสริมกระสอบทราย 9 

เขตพื้นที่เสี่ยง “อนุสรณ” ชี้หากกรุงเทพฯ 

เอาน้ําอยูไมกระทบภาพรวม ศก.แน�

เม� อวันที่ 3 ต.ค. พล.อ.คงชีพ ตัน 

ตระวาณิชย โฆษกกระทรวงกลาโหม (กห.) 

กลาวถึงสถานการณนํ้าทวมในหลายพื้นท่ี

วา พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐ 

มนตรีและ รมว.กลาโหม ไดสั่งการทุกเหลา

ทัพสนับสนุนจังหวัดริมแมนํ้าเจาพระยาและ                                                

ปาสักรับมือกับมวลนํ้าท่ีทยอยระบายจาก

พ้ืนท่ีประสบอุทกภัย เพ� อใหประชาชนท่ีอาศัย

ริมแมนํ้าสายหลักไดรับผลกระทบนอยท่ี 

สุด ขณะเดียวกันไดย้ําใหทุกเหลาทัพยังคง

ใหการชวยเหลือประชาชน

‘ดร.ศุภชัย’ คือของดี

ผักกาดหอม 

หนี้ประเทศ

พุงทะลุ 9 ลานล.

ดูเตรเตเข็นลูกสาว

ชิง ปธน.

กรุงเทพฯ • “จิรสันต” ยันไมมีการ

ใชกระสุนจริงสลายม็อบผูกอความไม

สงบ  ผงะ! แคเริ่ม ต.ค.จัดหนักแลว 

17 คดี ผูตองหา 38 ราย สวนกรณี

ทําราย คฝ.จับแลว 6 คน และจะ

ขยายผลหาผูรวมขบวนการตอ

เม� อวันอาทิตย พล.ต.จิรสันต                                                

แกวแสงเอก รองผูบัญชาการตํารวจ 

นครบาล แถลงถึงการชุมนุมในวัน

อาทิตยวา มีการนัดรวมตัวกัน 4 จุด                                                 

คือ กลุมผูชุมนุมพลเมืองโตกลับ 

อานตอหนา 6

อานตอหนา 6 อานตอหนา 16

อานตอหนา 6

ราคา 15 บาทwww.thaipost.net

‘บช.น.’แถลงปด

ตร.ใชกระสุนจริง

สยบม็อบดินแดง

วันจันทรที่  4  ตุลาคม  พ.ศ. 2564  แรม  13  ค่ํา  เดือน  10  ปฉลู

อานตอหนา 14

อานตอหนา 14

ปที่ 25 ฉบับที่ 9092

อิสรภาพแหงความคิด

ชาวบาน ต.โพธิ์ไชย อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแกน นั่งเรือหงสสัญจรไปมา หลังน้ําจากแมน้ําชีที่ ไหลมาจาก จ.ชัยภูมิ ไดเออลน

เขาทวมบานเรือนที่อยูอาศัยและพื้นที่การเกษตรอยางตอเน� องมาตั้งแตชวงปลายสัปดาหที่ผานมา ประกอบกับฝนที่ยังตกลง

มาอยางตอเน� องทําใหแทบทุกพื้นที่เต็มไปดวยน้ํา
จอแฉ‘สทนช.’คุมน้ําหวย

อึ้ง!รมต.ยุคปูฟุงแนวแก

กกต.รอนหนังสือใหเตรียมพรอม/ศึกใน‘พปชร.’สอเคาเดือด
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หนา...

หนา...

หนา...

โหมโรงเลือกต้ังใหม
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3บทความ-ในประเทศ

วันหลงช่วงลงพื้นที่ของ “ลุงตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลา 

โหม  ที่ตอนนี้ลุยหลายพื้นที่เพื่อตรวจสถานการณ์น้ำาและ

ติดตามโครงการของรัฐบาลไปด้วย  

ถึงแม้จะมีมวลชนออกมาต่อต้านและขับไล่บ้างในบางพื้นที่ 

แต่นายกฯ ลุงตู่บอกไม่เป็นไร เป็นเรื่องธรรมดา และเมื่อมีคนต่อ

ต้าน ในทางกลับกันก็มีคนที่ปลื้มนายกฯ ลุงตู่อยู่ด้วยเช่นกัน แบบ

ว่าไปแต่ละที่ก็มีแม่ยกคอยให้กำาลังใจ  ส่งดอกไม้ ชูป้าย “ลุงตู่สู้ๆ” 

อยู่เป็นระยะ เรียกว่าการกลับมาลงพื้นที่อีกครั้งของนายกฯ ลุงตู่

สร้างสีสันได้ไม่น้อย หลังจากที่ผ่านมาต้องหยุดพบปะประชาชน

เพราะสถานการณ์ โควิด-19 มาหลายเดือน 

โดยพื้นที่ซึ่งมีสีสันไม่เบาเมื่อนายกฯ ลุงตู่มาเยือน  เห็นจะ

เป็นที่เทศบาลปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อทีมแม่ยกรุ่นใหญ่ของ 

“ลุงตู่” ไปสแตนด์บายรอกันตั้งแต่บ่าย พร้อมดอกไม้ช่อใหญ่

ครั้นนายกฯ ลุงตู่มาถึง บรรดาแม่ยกหรือจะเรียกว่าแม่ๆ ทั้ง

หลาย พร้อมใจส่งเสียงกรี๊ดต้อนรับกันสนั่น ก่อนตะโกนเชียร์ให้

มาเชียร์ลุงตู่

ค

โพลบิ๊กแป๊ะยังตาม

ยุบสภา ‘๖๕ บ่ายๆ’ ค่อยคิด

ออ์อ์อ์...ก็ยังน่าจะชุลมุน ชุลเก อยู่ตามสมควร!!!  

สำาหรับพรรคแกนนำารัฐบาล พรรคร่วมรัฐบาล ตลอด

ไปจนหัวหน้ารัฐบาล อย่างท่านนายกฯ บิ๊กตู่ ที่กำาลัง

ออก เดินสาย แบบถี่ๆ อย่างเป็นพิเศษ ด้วยเหตุ

เพราะเรื่องใครรักใคร-ไม่รักใคร รักจริง-ไม่รักจริง ใครคิดจะ

ทิ้ง-ไม่ทิ้ง ใครคิดจะตั้งพรรคใหม่-คิดจะหาผัวใหม่ ฯลฯ อะไร

ทำานองนั้น...


คือโดยสรุปรวมความแล้ว...โดยสีสัน บรรยากาศ ทั่วๆ 

ไป ก็คงไม่ต่างอะไรไปจากรัฐบาลที่แล้วๆ มานั่นแหละทั่น  

คือหนักไปทาง พิศาล อัครเศรณี ตบๆ-จูบๆ กันไปตามเรื่อง 

ตามราว หรือออกไปทาง น้ำานิ่ง แบบบรรดา ละครหลังข่าว 

ของโทรทัศน์ในแต่ละช่อง ไม่ได้มีอะไรแปลกๆ-ใหม่ๆ แหวก

กรอบ แหวกแนว สร้างปฏิสัมพันธ์ในเชิงรังสรรค์ ช่วยให้เกิด

แนวคิดริเริ่มใหม่ๆ เกิดการคิดใหม่-ทำาใหม่ ที่ผิดแผก แตกต่าง 

ไปจากเดิมๆ เอาเลยแม้แต่น้อย คือยังคง ดาวพระศุกร์ ยังคง 

บ้านทรายทอง เหมือนอย่างเคย แม้จะเปลี่ยนลีลา เปลี่ยนตัว

ละคร เปลี่ยนเวอร์ชันไปบ้าง แต่ก็ออกจะนิ่งสนิทติดทนนาน

ไม่ได้ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหว แสดงออกถึงความมีชีวิต-ชีวา 

อย่างที่ควรจะเป็น...


หรือพูดง่ายๆ ว่า...เลิกคิดไปได้เลย เรื่องปฏิร่ง ปฏิรูป หลัง

จาก 7 ปี 8 ปี ผ่านมาแล้วผ่านไป ทุกส่ิงทุกอย่างน่าจะออกไป

ทาง ปฏิรูด น่ันแหละเป็นหลัก คือยังคงเป็น การเมือง ในแนว

เดิม การบริหารราชการแผ่นดินในแบบเดิมๆ  กรอบเดิมๆ และ

การหมกมุ่น ชุลมุน ชุลเก อยู่กับ ปัญหาเดิมๆ ไม่ว่าจะเป็นกรณี

ความไม่เข้าใจของ หม่อมแม่  ความอิจฉา ริษยา ของ หญิงเล็ก 

และ หญิงใหญ่ จนต้องหันไปอาศัยความเข้าอก-เข้าใจ ความ

เวทนา สงสาร  ของ ชายกลาง ไปจนถึงผู้พิการอย่าง ชายเล็ก 

ประคับประคองตัวเองไปตามแบบฉบับ เพียงเดียวดาย-อาจ

ตายเพราะโง่-โอ้อนิจจา-โปรดอย่าอิจฉาสมาชิกใหม่-แห่งบ้าน

ทรายทอง อะไรทำานองน้ัน กว่าจะ แฮปป้ีเอนดิง กันในวาระ

สุดท้าย ก็เล่นเอา เหนื่อย กันไปท้ังบ้าน ท้ังเมือง


แต่ก็เอาเถอะ...ไหนๆ ก็ดูไป-ดูมา ตั้งแต่ตัวเองยังตีนเท่า

ฝาหอย จนกระทั่งบานเบอะ บานปลาย กลายเป็นหอยมือเสือ 

หรือจนกระทั่งเฒ่าชะแร แก่ชรา ก็ยังคงหนีไม่พ้นต้อง บ้าน

ทรายทอง ต้อง ดาวพระศุกร์ กันไปตามสภาพ การดูมา-ดูไป 

ในลักษณะเช่นนี้ ก็คงไม่ต่างอะไรไปจากการ อยู่ๆ กันไป นั่น

แหละท่านเอ๋ย คือถ้าหากมันไม่ถึงกับมีอะไรหนักหนา-สาหัส

จนเกินไป การเปลี่ยนเวอร์ชัน  เปลี่ยนตัวละคร จากครั้งคุณ

ทวด สวลี ผกาพันธุ์ มาเป็นคุณยาย อรัญญา นามวงศ์ ไป

จนถึงคุณป้า ศันสนีย์  สมานวรวงศ์ หรือคุณน้า มนฤดี ยมา

ภัย ฯลฯ ก็อาจพอช่วยให้เกิดความซู้ดๆ ซ้าดๆ เล็กๆ น้อยๆ 

ติดปลายนวมเอาไว้มั่ง ในแต่ละห้วง แต่ละระยะ ไม่ถึงกับ นิ่ง 

ระดับ เน่าแล้ว-เน่าอีก คือคงยังพอกระเพื่อมๆ ขึ้นมาบ้าง ใน

บางครั้ง บางครา...



‘น้ำานิ่ง’ กับ ‘แรงกระเพื่อม’
แต่ก็น่ันแหละ...ถ้าหากจะต้องเจอกับ แรงกระเพื่อม  

ระดับหนักหนา-สาหัสเอาจริงๆ หรือระดับ สึนามิ เอาเลยถึง

ขั้นน้ัน ก็ยังนึกภาพไม่ออก ไม่อาจวาดจินตนาการล่วงหน้า

ได้เลยว่า จะยัง บ้านทรายทอง หรือจะยัง ดาวพระศุกร์ ไป

ได้อีกซักก่ียก ก่ีครั้ง ก่ีครา โดยเฉพาะอย่างย่ิง...ท่ามกลาง 

อนาคต ที่กำาลังใกล้จะมาถึงในอีกไม่ใกล้-ไม่ไกลนับจากนี้ เท่า

ที่พอประมาณ พอประเมิน จากบรรดาข่าวคราวต่างๆ นานา 

ดูๆ แล้ว...มันอาจหนักหนา-สาหัส ซะยิ่งกว่าสึนามิที่ภูเก็ต 

หรือที่อินโดนีเซีย ประมาณสิบเท่า ร้อยเท่า เอาเลยก็ไม่แน่!!! 

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ  สังคม ที่สุดท้าย...ต้องไหลไปรวม

กันที่ การเมือง อย่างมิอาจปฏิเสธและหลีกเลี่ยงได้...


เศรษฐกิจ...ที่อาจถึงขั้นต้องเปล่ียนกฎ เปล่ียนกติกา  

หรือกระทั่ง เปลี่ยนระบบ ทั่วทั้งระบบก็เป็นได้ สังคม...ที่เต็ม

ไปด้วย ช่องว่าง ระหว่างยุค ระหว่างสมัย โดยมี  เทคโนโลยี 

เป็นตัวเร่งเร้าให้อัตราการเร่งเป็นไปในแบบทวีคูณ จนยาก

ซ์ซ์ซ์ที่จะเชื่อมต่อสายใย ความผูกพัน  ระหว่างคนรุ่นเก่า

กับคนรุ่นใหม่ แม้แต่เพียงบางๆ ก็ตามที  บรรดาสิ่งทั้งหลาย 

ทั้งปวง เหล่านี้นี่เอง ที่มันจะทำาให้ การเมือง พลิกไป-พลิก

มา ระดับพลิกฟ้า-คว่ำาดิน เอาเลยก็ไม่แน่!!! ชนิด ดาวพระ

ศุกร์ หรือ บ้านทรายทอง เวอร์ชันใดๆ ก็น่าจะ เอาไม่อยู ่ไป

ด้วยกันทั้งสิ้น ต้องระดับคนเหล็กภาค 1 ภาค 2 เทอร์มิเน

เตอร์ วัน เทอร์มิเนเตอร์ ทู  ฯลฯ อะไรทำานองนั้น คืออาจ

ต้องเต็มไปด้วยเอฟเฟกต์ ประเภทยิงกันไป-ยิงกันมา ระเบิด

โน่น-ระเบิดนี่ ชนิดวินาศสันตะโรกันไปข้าง...


โอกาสจะมาอึ๊ดๆ อ๊าดๆ กรีดนิ้ว-กรีดน้ำาตา ตบๆ จูบๆ                                                                                 

และลูบไล้ พระเอกโง่แสนโง่เพราะดันไปเชื่อนังอิจฉา  นางเอก 

ออกอาการทนมือทนตีน และพร้อมให้อภัยทุกสิ่งทุกอย่าง

ในตอนจบ ฯลฯ อะไรทำานองน้ี...มันอาจเป็นไปไม่ได้ หรือไม่

สอดคล้องกับความเป็นจริง กับข้อเท็จจริง ของสิ่งซึ่งกำาลังจะ

อุบัติขึ้นมาอีกไม่ใกล้-ไม่ไกลนับจากนี้ ดังนั้น...การ อยู่ๆ กัน

ไป ในช่วงน้ีมันเลยแทบไม่ต่างไปจากความพยายามประคับ

ประคองสถานการณ์เดิมๆ เพื่อรอให้เกิด ฉากสถานการณ์

ใหม่ๆ อันจะนำามาซึ่ง ตอนจบ ในแบบไหน อย่างไร ก็ยังคาด

เดาแทบไม่ได้ แต่ที่แน่ๆ ก็คือ เอฟเฟกต์ เพียบอยู่แล้วแน่ๆ!!!


แต่จะอย่างไรก็ตาม...การอุบัติข้ึนมาของฉากสถานการณ์

ใหม่ๆ น้ัน ย่อมนำามาซ่ึงการ มาถึง ของตัวละครใหม่ๆ ของ

พระเอกใหม่ นางเอกใหม่ อย่างมิอาจปฏิเสธได้โดยเด็ดขาด 

ด้วยเหตุน้ี...ก็อย่าถึงกับต้องไปเบื่อหน่าย ไปหงุดหงิด รำาคาญ 

อะไรกันมากมาย หม่ันปรับตัว  ปรับใจ และปรับสภาพตัวเอง 

ให้เหมาะสม สอดคล้อง ไปกับแนวโน้มฉากสถานการณ์ใหม่ๆ 

น่ันแหละดีท่ีสุด เผลอๆ...วันหน่ึง-วันใด อาจมีโอกาสได้ เข้าฉาก 

ไม่ว่าในฐานะพระเอก นางเอก พระรอง ไม่ก็ตัวประกอบอดทน 

ฯลฯ อย่างเป็นเรื่อง-เป็นราว เอาเลยก็ไม่แน่....


ปิดท้ายด้วยวาทะวันนี้...จาก Sister Helen Prejean 

(อีกครั้ง)... “There are two situations that make  

interesting stories: when an extraordinary person 

is  plunged into the commonplace, and when an 

ordinary  person gets involved in extraordinary 

events. - มีสถานการณ์สองอย่าง...ที่ทำาให้เกิดเรื่องราวน่า

สนใจ น่ันคือเมื่อคนพิเศษถลำาลงไปในสถานการณ์ธรรมดา 

และเมื่อคนธรรมดาเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานการณ์พิเศษ...”



กำาลังใจ “นายกฯ สู้ๆ” พร้อมบอกด้วยว่า  “นายกฯ ตัวจริงหล่อมาก 

หล่อมากๆ เลย” จนลุงตู่ออกอาการเขินๆ

ก่อนที่แม่ๆ จะเข้าจู่โจมขอจับมือ พร้อมคว้าแขน “ลุงตู่” มา

ควงในทันใด จนเจ้าตัวปฏิเสธไม่ทันกันเลยทีเดียว

กระทั่งนายกฯ ลุงตู่ขึ้นถ่ายรูปบนเวทีจัดงาน บรรดาแม่ๆ ทั้ง

หลายก็ยังส่งเสียงกรี๊ดไม่หยุด พร้อมเกาะติดขอบเวทีเพื่อถ่ายภาพ

ลุงตู่กันแน่น จนทีมรักษาความปลอดภัยถึงกับต้องบอกแม่ๆ ช่วย

ขยับเปิดทางให้ช่างภาพสักหน่อย

ครั้นนายกฯ ลุงตู่ลงจากเวที แม่ๆ ก็ยังตามติด ถึงตัวจะไม่ได้

เดินใกล้ลุงตู่ แต่ก็ส่งเสียงตามขบวน

มาตลอดว่า นายกฯ สู้ๆ นายกฯ หล่อ

มากๆ

ก่อน “ลุงตู่” จะเดินมาเจอกับ                                                           

แฟนคลับรุ่นหลานคนหนึ่ง เป็น

หนุ่มน้อยที่มายืนรอดูนายกฯ ตัว

จริงหน้าบ้าน และได้รับถุงยังชีพ

จาก “ลุงตู่” ด้วย โดยหนุ่มน้อยชู

กำาปั้นตะโกนว่า “ลุงตู่สู้ๆ ลุงตู่สู้

ตาย” อยู่หลายรอบ จนลุงตู่หยอก

กลับอย่างอารมณ์ดีว่า “เอ้ย สู้อย่า

ตายสิ” ทำาเอาหนุ่มน้อยหัวเราะ

ชอบใจ พร้อมส่งเสียงเชียร์ต่อไป

แหม..งานนี้ถึงจะเจอคนต่อต้านบ้างอะไรบ้าง แต่ก็ได้แม่ๆ 

(ยก) เมืองนนท์มาเป็น “ทีมลุงตู่” ไม่น้อย อิอิ.    

     บรรจง

ศูนย์สำารวจความคิด                                    

เห็น สถาบันบัณฑิตพัฒน 

บริหารศาสตร์ หรือนิด้าโพล 

เปิดเผยผลสำารวจความคิด

เห็นประชาชนที่มีอายุ 18 ปี

ขึ้นไปและมีสิทธิ์เลือกต้ังใน

กรุงเทพมหานคร จำานวน 

1,318 ตัวอย่าง เรื่อง “อยาก

ได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้ง

ที่ 6” พบว่าเมื่อถามถึงบุคคล

ที่ประชาชนจะเลือกให้เป็น

ผู้ว่าฯ กทม. อันดับ 1 ร้อย

ละ 29.74 ระบุ ดร.ชัชชาติ 

สิทธิพันธุ์  อันดับ 2 ร้อย

ละ 27.92 ระบุยังไม่ตัดสิน

ใจ อันดับ 3 ร้อยละ 13.66 

ระบุ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัย

จินดา อันดับ 4 ร้อยละ 9.33 

ระบุ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญ

เมือง อันดับ 5 ร้อยละ 4.10 

ระบุ น.ส.รสนา โตสิตระกูล  

อันดับ 6 ร้อยละ 3.26 ระบุ 

ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 

อันดับ 7 ร้อยละ 2.73 

ระบุผู้สมัครจากคณะก้าวหน้า 

หรือพรรคก้าวไกล อันดับ 8 

ร้อยละ 2.20 ระบุผู้สมัคร

จากพรรคเพื่อไทย อันดับ 9 

ร้อยละ 1.97 ระบุผู้สมัครจาก

พรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 10 

ร้อยละ 1.29 ระบุนายสกลธี                          

ภัททิยกุล อันดับ 11 ร้อยละ                                   

1.14 ระบุไปลงคะแนนไม่

เลือกใคร (Vote NO) และจะ

ไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง 

ในสัดส่วนที่เท่ากัน และร้อย

ละ 1.52 ระบุอื่นๆ ได้แก่ ผู้

สมัครจากพรรคกล้า ผู้สมัคร

จากพรรคพลังประชารัฐ ผู้

สมัครจากพรรคไทยสร้างไทย 

ผู้สมัครจากพรรคไทยภักดี  

และเฉยๆ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

สำ าห รับ บุคคล ท่ีประ 

ชาชนจะเลือกให้เป็นสมาชิก

สภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) 

จำาแนกตามกลุ่มเขตการปก 

ครองของกรุงเทพมหานคร 

พบว่า 1.กลุ่มเขตกรุงเทพฯ 

กลาง  อันดับ 1 ร้อยละ 31.85 

ระบุยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 2 

ร้อยละ 24.45 ระบุผู้สมัคร

ในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ 

อันดับ 3 ร้อยละ 8.89 ระบุ

ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.อัศวิน 

ขวัญเมือง และอันดับ 4 ร้อย

ละ 6.67 ระบุผู้สมัครอิสระ

ท่ี ไ ม่เ ก่ียวกับ ผู้สมัคร ผู้ว่าฯ 

2.กลุ่มเขตกรุงเทพฯ ใต้ อันดับ 

1 ร้อยละ  34.64 ระบุยังไม่

ตัดสินใจ อันดับ 2 ร้อยละ 

23.46 ระบุผู้สมัครในทีม 

ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ อันดับ 

3 ร้อยละ 7.82  ระบุผู้สมัคร

ในทีม พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัย

จินดา และอันดับ 4  ร้อย

ละ 6.15 ระบุผู้สมัครในทีม 

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

3.กลุ่มเขตกรุงเทพฯ 

เหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 32.39  

ระบุยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 2 

ร้อยละ 25.51 ระบุผู้สมัคร

ในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 

อันดับ 3 ร้อยละ 10.12 ระบุผู้

สมัครในทีม พล.ต.อ.จักรทิพย์ 

ชัยจินดา และอันดับ 4 ร้อย

ละ 5.67 ระบุผู้สมัครอิสระ

ที่ ไม่ เกี่ยวกับผู้สมัครผู้ว่าฯ 

4.กลุ่มเขตกรุงเทพฯ ตะวัน

ออก อันดับ 1 ร้อยละ 31.96 

ระบุยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 2 

ร้อยละ 20.82 ระบุผู้สมัคร

ในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 

อันดับ 3 ร้อยละ 9.38 ระบุผู้

สมัครในทีม พล.ต.อ.จักรทิพย์ 

ชัยจินดา และอันดับ 4 ร้อย

ละ 7.92  ระบุผู้สมัครในทีม 

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

5.กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ 

อันดับ 1 ร้อยละ 27.12 ระบุ

ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 2 ร้อย

ละ 22.60 ระบุผู้สมัครในทีม                                 

ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อันดับ 

3 ร้อยละ 11.87 ระบุผู้สมัคร                                   

ในทีม พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัย

จินดา และอันดับ 4 ร้อยละ                                              

6.22 ระบุผู้สมัครจากพรรค                                                   

ประชาธิปัตย์ 6.กลุ่มเขตกรุง 

ธนใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 37.24 

ระบุยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 2  

ร้อยละ 19.66 ระบุผู้สมัคร

ในทีม ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์  

อันดับ 3 ร้อยละ 11.30 ระบุ

ผู้สมัครในทีม พล.ต.อ.จักร

ทิพย์ ชัยจินดา และอันดับ 4 

ร้อยละ 7.11 ระบุผู้สมัครใน

ทีม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง.

พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา

ฮื่

ไทยโพสต์ • นิด้าโพลถามอยากได้ ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม.คร้ัง 

6 ชี้ “ชัชชาติ” ยังนำาโด่งทิ้งห่าง พล.ต.อ.จักรทิพย์    กับ 

พล.ต.อ.อัศวิน และคู่แข่งอื่นๆ หลายช่วงเสาไฟฟ้า

ายไปหลายวัน โผล่หน้ามาจ๊ะเอ๋ท่าน...ชักเขิน!

ไปนอนเล่นที่โรงพยาบาลมาน่ะครับ

หมอถามเป็นอะไร ร่องแร่งมากลางดึก-กลางดื่น?

ผมตอบอย่างที่จำามาจากพวกหนังขายยากลางแปลงเขา

โฆษณา

เวียนหัว สวิงสวาย ใจเต้นริกๆ เหมือนไส้หลอดไฟฟ้าจะขาด

มิขาดแหล่ หายใจออกได้ แต่แรงหายใจเข้ากะร่อย-กะหริบ

หมอเวรที่ถูกขุดจากที่นอน ฟังคงนึกในใจ 

“ตายไปซะเลยก็สิ้นเรื่อง”!

เรื่องมันเป็นอย่างนี้แหละครับ ระยะเวลา ๒ เดือน ผมต้อง

ฝ่าเคอร์ฟิวไปให้หมอที่ โรงพยาบาลเป่าก้นให้ฟื้นกลางดึก ถึง ๒ 

ครั้งแล้ว 

ก็ถือเป็นโชคอย่างหนึ่ง เพราะการเป็นอย่างนี้ ทำาให้มี

โอกาสได้รู้ความจริงว่าการ “อยู่” กับการ “ตาย” คือตัวเดียวกัน

ขณะเดียวกัน เป็นศูนย์ฝึกขั้นตอนการวางตำาแหน่งจิตขณะ

เวทนาแรงกล้าให้ผมด้วย

ที่สำาคัญสุด-ยากสุด ซึ่งยังไปไม่ถึงบทเรียนสุดท้ายนั้น ว่า

คราถึงจริง จะวางจิตไว้ตรงไหน ระหว่างอัสสาสะ-ปัสสาสะสุดท้าย

แห่งชีวิต?

เท่าที่สังเกตจากตัวเอง ในชีวิตเราทั้งหมด มีสิ่งเดียวในโลก

ที่มัดเราอยู่และร้อยทั้งร้อยคน “แก้กันไม่ออก” รวมทั้งผม 

คือ “อุปาทาน”

อุปาทานคือ “ตัวยึด” บ้านกู รถกู  ตำาแหน่งกู ทรัพย์สมบัติ

กู ร่างกายกู ลูกเมียกู หมากู ที่ดินกู ธุรกิจแสนล้านกู หุ้นกู บริษัทกู

เนี่ย คนเรา เพราะยึดนี่แหละ ชีวิตจึงยุ่งยาก ถึงคราวตาย 

จิตจะไปไหนก็ไม่ได้ เพราะสิ่งยึดเหนี่ยวรั้ง

พูดตรงๆ ตัวยึด คือ “ตัวถ่วง”

เสียดาย อาลัย-อาวรณ์ ไม่อยากตาย ไม่อยากพลัดพรากไป

จากของที่รัก 

พอจิตดับ คือตาย 

“จิตก็ติดบ่วง” ไปไหนไม่รอด เหมือนติดกำาไล EM ประมาณ

นั้น

คนเราน่ะ ตราบใดท่ียังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์ ก็ต้องเกิด

ตามหลักปฏิจจสมุปบาทคือห่วงโซ่สัมพันธ์แห่งกรรม

ใน ๔ แบบนี้ ทุกคนเกิดในแบบใดแบบหนึ่งแน่ 

คือ เกิดในไข่ อย่างเป็ด ไก่ จิ้งจก เหี้่ย ตะกวด  งู ฯลฯ

เกิดในครรภ์ อย่างมนุษย์ ช้าง ม้า วัว ควาย หมา ฯลฯ

เกิดในเถ้าไคล อย่าง ยุง หนอน แมลง เชื้อโรค ฯลฯ

โอปปาติกะ เกิดเป็นตัวตนเลย พวกสัมภเวสี เทวดา สัตว์

นรก ฯลฯ

พระพุทธเจ้าตรัสบอก เกิดที่ดีที่สุด คือ “เกิดเป็นมนุษย์”! 

ถ้าถึงพร้อมด้วยศีล ยึดมั่นในหิริโอตตัปปะ และมีอิทธิบาท ๔ 

เป็นคราดไถเทียมใจมั่นคง

แบบนี้ละก็ ไปเลย...ลุงตู่-ไปโลด อีก ๔ ปี!

ผมเห็นพวกนิยายข่าวการเมือง เขียนบทไล่นายกฯ ติดต่อมา 

๒-๓ ตอนแล้ว สนุกดีเหมือนฟังละครวิทยุคณะแก้วฟ้า เมื่อ ๕๐-๖๐ ปี

ก่อน

๒-๓ สัปดาห์ก่อน เป็นตอน ๒ ป.แตกกัน พอไม่แตก เขียน

บทใหม่ ป.ประยุทธ์ถูกคว่ำาในสภาด้วย พปชร.บางส่วนจะไม่ผ่าน 

พ.ร.ก.เงินกู้ให้บ้าง

๒ ป.ลงพื้นที่ “วัดกำาลังใครจะมี ส.ส.ถือหางมากกว่ากันบ้าง” 

ตอนนี้ มาในบทใหม่ มีบางส่วนแยกจาก พปชร.ไปตั้งพรรคกับบิ๊กฉิ่งไว้

รองรับนายกฯ บ้าง

การลงพื้นที่น้ำาท่วมของนายกฯ กับบิ๊กป้อมที่แยกกันเดินคนละ

ทาง ถูกนำาเข้ารหัสบ่างการเมืองถอดความออกมาว่า 

เป็นสัญญาณ “ยุบสภา” ต้นปีหน้า เตรียมลงพื้นที่หาเสียงกัน

ได้แล้ว!

สรุปแล้ว ไก่ย่าง ๓ ป.โลโก้ ไม้เดียว “เสียบตูด” ๓ ตัวกำาลังถูก

สงครามข่าว “ฉีกตูด-แยกไม้”

ผมก็ชอบฟังนะ

อะไรๆ ที่เป็นเรื่องฉิบหายคนอื่น จริง-ไม่จริง ก็ไม่รู้ละ แต่ถ้าฟัง

แล้ว มันสนองตัณหาริษยาได้ละ สะใจดี

ตามเทอม...

รัฐบาลมี ๔ ปี นี่เพิ่งครึ่งเทอม คือ ๒ ปีกว่า จะเข้าปีที่ ๓ มีนา.ปี

หน้า ตามหลักทั่วไป ถ้าบ้านเมืองปกติ รัฐบาลบริหารมาแล้ว ๓ ปี ถ้า

ผลงานดี คะแนนนิยมดี

จะยุบสภาเลือกตั้งใหม่ ถือเป็นเรื่องปกติ!

แต่ผมดูแล้ว นายกฯ ไม่ยุบสภาหรอก  เว้นแต่ ถ้าพรรคร่วม

รัฐบาลเขากระสัน โหวตคว่ำากฎหมายสำาคัญๆ หวังขับไล่นายกฯ นั่น

เป็นอีกเรื่อง

ถ้าตามฟอร์ม รัฐบาลจะอยู่ถึงพฤศจิกายน ๒๕๖๕ โน่นแน่ะ!

ทั้งนี้ ผมพิเคราะห์บนฐาน “สำานึกแห่งความรับผิดชอบใน

หน้าที่” ของพลเอกประยุทธ์

เพราะ ๑.อยู่ในช่วงโควิดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิถีสังคม

จากเก่าสู่ใหม่

๒.โครงสร้างประเทศทั้งเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรม-การคลัง 

กระทั่งระบบการเงิน อยู่ระหว่างเปลี่ยนผ่านที่ต้องใช้ความแน่นอน-

มั่นคง-เชื่อถือได้ ทั้งจากสัญญาเดิมและตัวผู้นำาเดิม

๓.ทุกอย่างของความต่อเนื่องโครงสร้างงานและอำานาจ ถ้าขยับ

ปรับเปลี่ยนตัวผู้นำา จะไม่สามารถสร้างความม่ันใจให้นักลงทุนทั้งใน

และนอกประเทศได้

๔.อันนี้สำาคัญที่มองข้าม หรือยังไม่ได้มองกัน คือ

ในปี พ.ศ.๒๕๖๕ หรือ 2022....

ไทยเป็นเจ้าภาพงานประชุมระดับโลก โดยจัดให้มีขึ้นใน

ประเทศไทย

นั่นคือ การประชุม ว่าด้วย “ความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน

เอเชียแปซิฟิก” (APEC)

โดยจะเริ่มตั้่งแต่ธันวา.๖๔ เรื่อยไปจนถึงพฤศจิกา ๖๕!

-ประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ๕ ครั้ง 

-การประชุมระดับรัฐมนตรี ๙ ครั้ง และ

-การประชุมระดับผู้นำา ๑ ครั้ง 

และยังมีการประชุม หรือกิจกรรมอื่นๆ เพิ่มเติมตามที่ส่วน

ราชการจะเป็นเจ้าภาพ 

เช่น การจัดกิจกรรมสัปดาห์ความมั่นคงทางอาหาร (Food 

Security Week) และการดำาเนินโครงการโรงเรียนเครือข่ายเอเปก 

เป็นต้น

เอเปก ไม่เกี่ยวกับสหประชาชาติ

มีสมาชิกรวม ๒๑ เขตเศรษฐกิจ ออสเตรเลีย, แคนาดา, 

ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, จีน, ฮ่องกง, นิวซีแลนด์, สหรัฐอเมริกา, บรูไน, 

อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, สิงคโปร์, ฟิลิปปินส์, ไทย, จีนไทเป, ชิลี, 

เม็กซิโก,  ปาปัวนิวกินี, เปรู, รัสเซีย และเวียดนาม

ไทยเคยเป็นเจ้าภาพเอเปกครั้งหนึ่ง เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๖ สมัย

ทักษิณ ร่วม ๒๐ ปี ผ่านไป ปี ๖๕ เรารับเป็นเจ้าภาพอีกครั้ง 

ต้องบอกว่า เป็นงาน “ระดับโลก” ถือเป็นหน้า-เป็นตาไทย

เรามาก!

ผู้นำาโลก อย่างโจ ไบเดน อย่างปูติน อย่างสี จิ้นผิง จะมาพบ

กันที่เมืองไทย ซึ่งยากนัก-ยากหนาที่โฟกัสโลก

จะอยู่ที่ “บางกอก-ไทยแลนด์”

เมื่อเป็นอย่างนี้ ด้วยสามัญสำานึกแห่งเรา ผู้เป็นเจ้าภาพทุก

คน น่าจะตอบตัวเองได้ว่า

เราช่วยกัน “เตรียมบ้าน-เตรียมเมือง” รับแขกบ้าน-แขก

เมือง “ระดับโลก” ก่อนดีไหม? 

เรื่องอื่น ทะเลาะกัน ตีกัน มีเวลาเหลือเฟือ เมื่อไหร่ก็ได้ 

เฉพาะหน้านี้ จากปลายปี ยันพฤศจิกา.๖๕ เรามารักสามัคคี  

ปรึกษาหารือกัน

ร่วมมือกันตกแต่งบ้านเมืองให้สวยงามสมนามไทยวิไลซ์ก่อน

ดีมั้ย?

ในมุมมองผมเห็นอย่างนี้ 

จึงไม่สนใจเรื่องแตกพรรค-พรรคแตก เรื่องยุบสภา-เลือก

ตั้งใหม่ เพราะมีงานใหญ่ที่คนไทยทุกคนคือเจ้าภาพต้องทำาร่วมกัน

รออยู่

หรือใครคิดจะพังงานเหมือนคราวสุดยอดอาเซียนที่พัทยา

ก็ไม่รู้นะ?

เพราะมีแต่มนุษย์เท่านั้น สามารถบรรลุธรรมขั้น “เหนือโลก” ได้ ซึ่ง

เทพเทวาทั้งหมด-ทั้งมวลก็ยังไม่สามารถบรรลุโลกุตรธรรมได้อย่าง

มนุษย์

ไม่ต้องดูอะไรมาก สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงประทับอยู่

บนสวรรค์ชั้นดุสิต แต่เพื่อจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

จึงจุติจากสวรรค์ ลงสู่ครรภ์พระมารดาถือกำาเนิดเป็นมนุษย์ 

ทรงพระนาม “สิทธัตถะราชกุมาร”

ที่เล่ามานี่ ร้อยละ ๙๙ ทราบกันแล้ว เพียงอยากแนะเคล็ดลับ

นิดหนึ่งว่า เมื่อถึงคราตาย ต้องตายให้เป็น 

ถ้าตายเป็น จะไม่กลัวความตาย เผลอๆ บางคน อยากตายเร็วๆ 

ด้วยซ้ำา เพราะเลือกเกิดใหม่ตามแค็ตตาล็อกได้ตามใจปรารถนา

อยากเกิดเป็นมนุษย์ รักษาศีล ๕ ให้บริบูรณ์ ได้กลับมาเกิดเป็น

มนุษย์แน่นอน สวย รวย หล่อ ฉลาด ด้วย

อยากเป็นนายกฯ ด้วย จะทำาไง?

ยิ่งง่ายใหญ่!

ถ้าเคร่งครัดในศีล ๕ จนได้เกิดเป็นมนุษย์ อานิสงส์แห่งศีล

นั้น จะทำาให้ผู้นั้่นไหลขึ้นสถานเดียว ไม่มีตกต่ำา เพียงในภพปัจจุบัน มี

หิริ ความละอายต่อบาป มีโอตตัปปะ ความเกรงกลัวต่อบาป มีพรหม

วิหาร ๔ ต่อเพื่อนมนุษย์

และการทำางานทุกชนิด ให้ประกอบด้วย ธรรมนำาไปสู่ความ

สำารวจตามมุ่งหมาย คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา

เท่านี้แหละ ประยุทธ์ เป็นนายกฯ มาแล้ว ๑ สมัยเลือกตั้่ง   

ถ้าต้องการเป็นต่อ ไม่ใช่อยากเป็นเพราะหลงอำานาจ

หากแต่ต้องการเป็น เพื่่อใช้อำานาจนั้่น....

ปฏิวัติเศรษฐกิจและสังคมชาติสู่ศตวรรษใหม่ตามที่วางรากฐาน

ไว้ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ ให้ไทยเป็น “ประเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

นวัตกรรม”

ห
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4 บทความ

ww.thaipost.net ไทยโพสต์ “อิสรภาพแห่ง

ความคิด” Line ID:@thaipost บันทึกในห้วงเวลา

ใกล้ครบปีท่ี 25 บนเส้นทางของคนหนังสือพิมพ์ 

..เน้ือหาจึงต้องปรับเปล่ียนตามวาระเพื่อก้าวไปพร้อมกับโลก

ใบใหม่ และยืนหยัดให้ผู้บริโภคตระหนักรู้ เข้าใจเข้าถึงได้

ว่า “กระดาษเป้ือนหมึก” กับการเป็น “สื่อหลัก” ท่ามกลาง

กระแสยุคดิจิทัลน้ัน “แตกต่าง” และสามารถจับต้องตรวจ

สอบได้ ...• 16 หน้ากระดาษ สาระทุกบรรทัด รู้รับผิดชอบ

ต่อจรรยาบรรณสื่อ ไม่ใช่แค่อาศัยเกาะกระแส หิวแสง สร้าง

ตัวตนด้วยภาษาเกรียน หยาบโลน ถ่อย ต่ำาทราม โดยคิดแบบ

คนมักง่าย ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาสังคมไทยเสื่อมทราม 

...• ปฏิเสธไม่ได้ว่า “สื่อดิจิทัล” 

ในโลกโซเชียลมีเดีย ท่ีอวดอ้างว่า

เป็นสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก

น้ัน กำาลังสร้าง “มลพิษ” ท้าทาย

ความสามารถในการแยกถูกแยก

ผิดของทุกคนในสังคมไทย จึงขอ

บันทึกเตือนไว้ตรงน้ีว่า นักโพสต์

นักแชร์ท่ีใช้ภาษาต่ำาทราม ถ่อย

เถื่อน แต่นึกว่า “กูเก่ง กูเท่ กู

กล้า” ท้ังหลาย ระวังจะติดคุก

ไม่รู้เนื้อรู้ตัว ...• โปรดทราบ!! 

ศาลฎีกา มีคำาพิพากษาว่า 16 คำา

ด่ารุนแรงให้เสียหาย เป็นความผิด 

“ดูหม่ินซ่ึงหน้า” ตาม ป.อาญา 

มาตรา 393 จำาคุกไม่เกินหน่ึงเดือนหรือปรับไม่เกินหน่ึงหมื่น

บาท ตามฎีกาดังน้ี  ไอ้ห่า ฎีกา 3800/2557 อีดอก ฎีกา 

2102/2521 ไอ้เห้ีย ฎีกา 5257/2548 อีสัตว์ ฎีกา 5257/2548 

อีควาย ฎีกา 5257/2548 ตอแหล ฎีกา 8919/2552 ดอกทอง 

ฎีกา 1938/2557 ไอ้ระยำา ฎีกา 1631/2538 เฮงซวย ฎีกา 

1623/2551 ไอ้หน้าโง่ ฎีกา 7572/2542 ...• ยังมีถ้อยคำาท่ี

ไม่แม้แต่จะกล้าบันทึกไว้หน้าน้ีอีกหลายคำา แต่ดูเหมือนยัง                                                          

คงเห็นดาษดื่นในโลกโซเชียล!!!..ไม่ระวังให้ดีก็อย่ามาแก้ต่าง

โวยวายว่า น่ีเป็นการลิดรอนเสรีภาพก็แล้วกัน หากถูกฟ้อง                             

ร้องกล่าวโทษ  เพราะทุกบ้านเมืองล้วนมีขื่อมีแปเพื่อความ

สงบเรียบร้อยของทุกคนในสังคม ...• น้ำาท่วมจะดีกว่าฝน

แล้งได้ยังไง?!? ท้ังแบงก์ชาติและ                            

สภาหอการค้าไทย ต่อคิวแสดง

ค ว า ม กั ง ว ล อ ย่ า ง ชั ด เ จ น ว่ า 

สถานการณ์น้ำาท่วมตอนน้ี จะเป็น

อุปสรรคสำาคัญในการขับเคล่ือน

เศรษฐกิจท่ีอุตส่าห์ประคับประคอง

เร่ิมจะหายใจได้หลังปัญหาโควิด-

19 ค่อยๆ คล่ีคลาย สุพัฒนพงษ์ 

พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี

และ รมว.พลังงาน ดูแลงานด้าน                                  

เศรษฐกิจ คงต้องทบทวนหาทาง                              

“ต่อยอด” บริหารงบประมาณปี                                           

2565 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

เพราะลำาพัง 2 ป. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กับ 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ  แข่งกันลงเรือคนละลำาไปส่ง

กำาลังใจให้ผู้ประสบภัยจากปัญหาน้ำาท่วม ถือเป็นแค่ปาหี่

ที่ต้องเล่นในฐานะนักการเมือง แต่ในหน้าที่เทคโนแครตผู้

บริหารบ้านเมืองน้ัน ต้องลงมือแก้ปัญหาให้ถูกจุดเกาให้ถูกท่ี

คันท้ังระบบ..ทราบแล้วเปล่ียน ...• เห็นผลสำารวจ “นิด้าโพล” 

เรื่อง “อยากได้ใคร เป็นผู้ว่าฯ กทม.” คร้ังล่าสุด ปรากฏว่า 

ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ มาอันดับหน่ึง ท้ิงห่าง พล.ต.อ.จักรทิพย์ 

ชัยจินดา มากกว่าคร่ึง โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้

ว่าฯ กทม.คนปัจจุบัน ตามมาติดๆ ก็อยากจะขอบันทึกฝากให้

มาแสดงวิสัยทัศน์กันหน้าจอทีวีเลยว่า มีแผนในการป้องกัน

แก้ไขปัญหาน้ำาท่วมใน กทม.อย่างไร?? ว่ากันเป็นรูปธรรม

และให้จับต้องได้ อย่าขายฝัน ฟุ้ง

ไปตามเทศกาลน้องน้ำามาเยือน

เท่าน้ัน ...• ส่วนปัญหา “น้ำาท่วม

ปาก” ใน ปชป. เรื่อง 4 กรมของ

กระทรวงเกษตรฯ ท่ีถูก “บ๊ิกป้อม” 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ  ยึด

ไปบริหารดูแลน้ัน สุดท้ายก็คงแค่

บุ๋งๆ ดังผุดๆ โผล่ๆ แล้วก็เงียบ

หายไป ความไม่พอใจท้ังหลาย

เก็บเข้าล้ินชัก รับรองไม่มีทางเปิด

ก้นลุกจากเก้าอ้ีพรรคร่วมรัฐบาล

แน่นอน ...• เห็นความเคลื่อนไหว

ชู จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้า

พรรคเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในการเลือกต้ังคร้ังหน้า 

..สรุปได้ว่าไม่มีอะไรในกอไผ่นะจ๊ะ ...•

ปิยสาร์

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

สุพัฒนพงษ์

พันธ์มีเชาว์

w

ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 

ากกล่าวถึงเรื่องภาวะผู้นำานั้นมีงานวิชาการทั้งทฤษฎี

และแนวคิด งานวิจัยมากมายทั้งภาษาไทยและต่าง

ประเทศ รวมทั้งเป็นวิชาสอนในมหาวิทยาลัยด้วย เช่น 

SOI 125 วิชาผู้นำากับการสร้างแรงบันดาลใจ SOI 444 วิชา

สัมมนาความเป็นผู้นำา เป็นต้น ทฤษฎีผู้นำา ( Leadership Theory) 

โดยทั่วไปนักวิชาการมักจะถือว่า “ผู้นำา” (Leaders) เป็นตัวบุคคล

หรือกลุ่มบุคคล (Persons) ส่วน “ภาวะผู้นำา”  (Leadership) นั้น 

เป็นสิ่งที่แสดงออกมา  (Actions) จากบุคคลที่เป็นผู้นำาอย่างเป็น 

กระบวนการ  หรืออีกความหมายหนึ่งหมายถึง กระบวนการที่ผู้นำา

ใช้อิทธิพลและอำานาจที่มีของตนกระตุ้นชี้นำาให้บุคคลอื่นเกิดความ

เต็มใจแล้วกระตือรือร้นปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ

องค์การ หรือของกลุ่ม ผู้นำาอาจจะเป็นบุคคลที่มีตำาแหน่งอย่างเป็น

ทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้ ซึ่งเรามักจะรับรู้เกี่ยวกับผู้นำาที่ไม่

เป็นทางการอยู่เสมอ เนื่องจากบุคคลนั้นมีลักษณะเด่นเป็นที่ยอมรับ

ของสมาชิกในกลุ่ม ทำาให้สมาชิกแสดงพฤติกรรมที่มีน้ำาหนักและ

เป็นเอกภาพ โดยเขาจะใช้ภาวะผู้นำาในการปฏิบัติการและอำานวย

การโดยใช้กระบวนการติดต่อสัมพันธ์กัน เพื่อมุ่งบรรลุเป้าหมาย

ของกลุ่ม  

แต่อย่างไรก็ตาม นอกจากทฤษฎีผู้นำาแล้ว เรื่องภาวะผู้ตาม 

(Followership) เป็นคำาที่ไม่ค่อยมีการกล่าวถึงหรือมีการให้ความ

สำาคัญไม่มากนัก แม้กระทั่งในวงวิชาการมักจะกล่าวถึงผู้นำาและ

บทบาทของผู้นำาเป็นหลัก และความสำาเร็จของการเคลื่อนไหวมัก

จะมีการอธิบายในแง่มุมของบทบาทผู้นำาอยู่เสมอ จากการค้นคว้า

ข้อมูลสารสนเทศหนังสือและบทความจากฐานข้อมูลสารสนเทศ

ออนไลน์ทั่วโลกที่ตีพิมพ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พบว่ามีการศึกษา

หรืองานเขียนเกี่ยวกับเรื่องผู้นำาทั่วโลกเป็นจำานวน 3,448,708 

รายการ ในขณะที่การศึกษาเรื่องผู้ตามเพียงจำานวน 5,940 

รายการเท่านั้น ในจำานวนนี้หากค้นการศึกษาเรื่องผู้นำาที่เป็นภาษา

ไทยจะมีจำานวน 1,888 รายการ และเรื่องผู้ตามที่เป็นภาษาไทยมี

จำานวนแค่เพียง 6 รายการเท่านั้น (Rangsit University Library_

One Search, 12 มกราคม 2564) นอกจากนี้แนวคิดทฤษฎีต่างๆ 

ที่ใช้ในการเรียนการสอนในปัจจุบันก็ยังเน้นแต่ทฤษฎีผู้นำา โดยขาด

องค์ประกอบที่สำาคัญไปและเรียกได้ว่าถูกละเลยหรือถูกมองผ่านๆ

ไปนั่นคือ ผู้ตาม

ในช่วงตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นมา การวิจัยเน้นหนักมาที่ด้าน

การศึกษาด้านผู้ตามมากขึ้น โดยเป็นการนำาทฤษฎีความเป็นผู้นำา

ที่มีพรสวรรค์ โดยมุ่งเน้นการตอบสนองต่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้

ติดตามเป็นสำาคัญ Conger and Kanungo (1988) ให้ความสนใจ

กับความเชื่อมั่นของผู้นำาที่มีพรสวรรค์และการเปล่งประกายของ

วิสัยทัศน์ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ติดตาม กุญแจสู่

ความสำาเร็จของผู้นำาที่มีพรสวรรค์ก็คือความไวและยืดหยุ่นต่อการ

ทำางานเป็นทีม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้มีการให้ความสนใจกับผู้

ตามมากขึ้น Popper และ Zakay (2010) ชี้ให้เห็นว่ามีปฏิสัมพันธ์

ระหว่างแรงจูงใจของผู้นำาที่มีพรสวรรค์และบุคลิกภาพของผู้

ติดตาม เป็นการเปลี่ยนแปลงทางทฤษฎีความเป็นผู้นำาที่เป็นที่นิยม

มากขึ้น Bass & Riggio (2006) กล่าวว่า ผู้นำาการเปลี่ยนแปลงจะ

เป็นผู้นำาที่สามารถสร้างการบรรลุเป้าหมายและสร้างแรงบันดาล

ใจ/จูงใจให้ทีมหรือผู้ตามดำาเนินการ ผู้นำาการเปลี่ยนแปลงยังเน้น

ความต้องการและความสามารถในการเติบโตของผู้ติดตาม และ

พัฒนาในสาระสำาคัญในการเปลี่ยนผู้ติดตามที่ดูเหมือนจะมีค่าน้อย

ลงให้มีคุณค่ามากขึ้น จะเห็นว่างานวิจัยส่วนใหญ่เริ่มมุ่งเน้นและ

ให้ความสำาคัญไปที่การพัฒนาคุณภาพของความสัมพันธ์ของผู้นำา

ผู้ตาม นอกจากนี้ Kelly (1992) ได้พบว่า ความสำาเร็จขององค์กร 

90% เกิดจากการทำางานของผู้ตาม ส่วนอีก 10% ที่เหลือเป็นผล

งานของผู้นำา จะเห็นได้ว่า ไม่เพียงแต่ผู้นำาเท่านั้นที่มีความสำาคัญ

ต่อความสำาเร็จขององค์กร แต่ผู้ตามก็มีความสำาคัญต่อความสำาเร็จ

ขององค์การไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าผู้นำาเช่นกัน

นอกจากนี้ หากนำามาพิจารณาการเคลื่อนไหวทางการเมือง

ที่กล่าวว่าไม่มีแกนนำา ก็มีคำาอธิบายว่าเป็นการนำารวมหมู่ที่ถูกนำา

มาประยุกต์ใช้ในงานพัฒนาองค์กรและงานพัฒนาชุมชนในหลาย

ประเทศนั้น หมายถึง การนำาโดยคณะบุคคลซึ่งเป็นตัวแทนของ

สมาชิกทั้งหมด เพื่อใช้ปัญญารวมหมู่ให้ดีที่สุด เพื่อการบรรลุเป้า

หมายร่วมกันของทุกคน โดยที่สมาชิกจะเน้นเรื่องการนำาอย่างเป็น

ประชาธิปไตยที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง มากกว่าการนำา

โดยคนคนเดียว ประชาชนในกลุ่ม องค์กร ชุมชน ควรจะได้รับ                                                                         

การสนับสนุนให้เรียนรู้ พัฒนาตนเอง และมีส่วนร่วมในการ

อภิปรายออกความเห็น ตัดสินใจในเรื่องที่เป็นกิจกรรมของส่วน

รวม/มีผลกระทบต่อส่วนรวมมากขึ้น เพื่อให้สมาชิกทุกคนได้เข้า

มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ลงมือทำางานอย่างมีจิตสำานึก เอาการ

เอางาน ทำาให้การทำางานเพื่อการพัฒนาเปลี่ยนแปลงของกลุ่ม 

องค์กร ชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น   “ภาวะผู้ตาม 

(Followership)” กล่าวได้ว่าสร้างสำานึกใหม่ของความเป็นพลเมือง 

เอาการเอางานและเป็นพลังสำาคัญในการกำาหนดการเคลื่อนไหว 

กำาหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเมืองและกำาหนด

อนาคตตัวเองได้มากขึ้น

ภาวะผู้ตามจึงเป็นรากฐานสำาคัญของภาคพลเมืองที่จะ

เป็นกำาลังขับเคลื่อนและพัฒนาสังคมประชาธิปไตยที่สำาคัญ โดย

เฉพาะยุคสมัยที่เกิดวิกฤตผู้นำาและความเสื่อมทรุดของการเมือง

แบบตัวแทน และเป็นฐานผลักดันสำาคัญในการจัดความสัมพันธ์

ทางอำานาจใหม่ ที่มีแนวโน้มเปลี่ยนผ่านสู่วิถีประชาธิปไตย

ทางตรง (Direct Democracy) ซึ่งหลักการขั้นพื้นฐานของ

ประชาธิปไตยทางตรง คือ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

(Civil Participation) ในระดับต่างๆ ที่เข้มข้นมากขึ้นโดยเฉพาะ

การเข้าถึงอำานาจการตัดสินโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านกลไกตัวแทน

เสมอไป  

นั่นคือการศึกษาทางทฤษฎีในเรื่องผู้นำาและผู้ตาม แต่

ถ้าโยงไปในมิติของการเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง โดย

เฉพาะการอธิบายด้วยหลักธรรมาธิปไตย ที่เป็นหลักคิดในการ

ทำางานที่เน้นความดีงามและความเป็นธรรมต่อคนส่วนใหญ่และ

ผลประโยชน์ของชาตินั้น จะสอดคล้องกับประชาธิปไตยทางตรง

ที่มีหลักการสำาคัญ คือ การมีส่วนร่วมและเข้าถึงอำานาจในระดับ

การตัดสินใจอย่างเข้มข้นทางการเมือง ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การแสดง

ความคิดเห็นในรูปแบบการมีส่วนร่วมแบบผิวเผิน ในความหมายนี้ 

ประชาธิปไตยทางตรงคือ การแสดงฉันทามติของประชาชนในการ

เรียกร้อง คัดค้าน หรือต่อต้านไม่เห็นด้วยกับการกระทำาหรือการ

ตัดสินใจของรัฐบาล ดังนั้น ผู้ตามในที่นี่ผู้เขียนหมายถึงประชาชน 

ก็สามารถที่จะแสดงความเห็นต่อการทำางานของรัฐบาลและผู้นำา

รัฐบาล และผู้นำาก็ควรจะฟังประชาชน ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองที่สำาคัญของระบอบประชาธิปไตย ทั้งนี้ เพื่อแสดงให้

รัฐบาลรู้ว่าประชาชนเห็นด้วยหรือไม่กับนโยบายและการกระทำา

ของรัฐบาล และเพื่อเป็นการเรียกร้องและแสดงเจตจำานงทางการ

เมืองให้รัฐบาลตอบสนองความต้องการของประชาชน.

ะหว่างนี้ ตำารวจผู้ ใหญ่ชั้นนายพลหลายระดับและ

ครอบครัวที่ได้รับตำาแหน่งตามหวัง ต่างกำาลังยินดีปรีดา

และชุลมุนอยู่กับการ รับนัดจัดกิจกรรมรับเลี้ยงฉลอง รับ

กระเช้าหรือ “รับซอง” แสดงความยินดีจากพ่อค้าโดยเฉพาะ

กลุ่มธุรกิจอบายมุขสีเทาหรือแม้กระทั่งสีดำา!

รวมทั้งตำารวจผู้ ใต้บังคับบัญชาบางกลุ่ม “ที่หวังพึ่ง” เพื่อ

การเลื่อนตำาแหน่งหรือโยกย้ายไปยัง พื้นที่หรือสถานีหมายปอง 

ในวาระต่อไปสำาหรับระดับ รอง ผบก.ไปจนถึง รอง สว.

ส่วนพวกที่ผิดหวัง ก็เดินคอตกกะปลกกะเปลี้ยส่งผลกระ

ทบไปยันลูกเมียไม่อยากพบหน้าใคร ไร้เรี่ยวแรงไปตามๆ กัน!

แต่ตำารวจบางพวก โดยเฉพาะ “กลุ่มพนักงานสอบสวน” 

ซึ่งส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 90 สำาเร็จการศึกษาปริญญาทาง

กฎหมายจากมหาวิทยาลัย  และ “ตำารวจฝ่ายธุรการ” รวมทั้ง

ตำารวจผู้น้อยที่ถูกเรียกกันอย่างเหยียดหยามว่า “ชั้นประทวน” 

(NonCommissioners) ซึ่งหมายถึง “ผู้ไม่มีอำานาจ” มีหน้าที่

ปฏิบัติตามคำาสั่งอย่างเดียวนั้น 

ต่างเฉยๆ และไม่เคยรู้สึกผิดหวังอะไรกับใครในการแต่งตั้ง

ทุกครั้ง!

เนื่องจากรู้ตัวดีว่า ตนไม่ได้อยู่ใน เครือข่ายอุปถัมภ์หรือซุ้ม

ใด ที่จะได้ลุ้นตำาแหน่งอะไรกับเขาไม่ว่าจะเป็นปีหรือวาระใด

ได้แต่ นั่งรอนับปีให้เข้าเกณฑ์อาวุโส 33 เปอร์เซ็นต์ เพื่อ

ที่จะได้เป็นสารวัตร ผกก.หรือ ผบก. ได้เลื่อนยศเป็นพันตำารวจ

เอกกับเขาบ้าง แม้ชื่อท้ายตำาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งจะมี อก. หรือ 

อำานวยการ ไม่มีงานการอะไรให้ทำาเป็นชิ้นเป็นอันก็ยังดี 

สำาหรับบางคนที่มีอายุราชการเหลืออีกไม่มาก และไม่อยาก

ลุ้นอะไรให้ต้องย้ายไปรับตำาแหน่งไกล ก็พยายามกัดฟันก้มหน้า

ทำางานไป รวมทั้ง ทำาใจ รอแต่ว่า เมื่อไหร่จะถึงวันเกษียณรับ

บำานาญ หรือได้จังหวะลาออกจากราชการตามโครงการเออร์ลีฯ 

ได้ยศเพิ่มไปประดับบ้านอีกหนึ่งชั้น

ปัญหาตำารวจไทยนั้น ปัจจุบัน ในความเป็นจริงสำาหรับ

ประชาชนโดยเฉพาะคนยากจน นับว่าหนักหนาสาหัสเกินกว่า

ที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีผู้นำารัฐบาล รับรู้

อย่างยิ่ง!

กองบัญชาการตำารวจแต่ละแห่งที่สร้างกันขึ้นมาด้วยราคา

ที่แสนแพงใหญ่โตโอ่อ่าและตกแต่งกันอย่างหรูหรา อาจกล่าวได้

ว่า แทบจะหาคุณค่าอะไรต่อประชาชนรวมทั้งตำารวจชั้นผู้น้อยที่

ปฏิบัติงานในพื้นที่ ไม่ได้เลย!

ซ้ำาในความเป็นจริง ยังสร้างภาระและปัญหาดูดทรัพยากร

ราชการไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายเรื่องการบำารุงอาคารสถานที่ ยาน

พาหนะและบุคคลทั้งตำารวจหญิงหรือตำารวจชายได้ถูกสั่งให้ไปช่วย

ราชการ เดินถือหมวก ถือโทรศัพท์ ขับรถหรือนั่งหน้าห้องนาย

พลแต่ละคนกันมากมายสิ้นเปลืองเงินภาษีของประชาชนโดยไม่

จำาเป็นอีกด้วย

เนื่องจาก งานตำารวจที่แท้จริง หัวหน้าสถานีที่มีความรู้

ทางกฎหมายเพียงพอทุกคนล้วนทำาหน้าที่ให้จบได้ในพื้นที่รับผิด

ชอบของตัวเองแทบทั้งสิ้น

เริ่มจากงานป้องกันอาชญากรรม ที่จำาเป็นต้องประสานงาน

กับอำาเภอซึ่งเป็นฝ่ายปกครองท้องที่โดยเฉพาะกำานันและผู้ใหญ่

บ้าน กำาจัดแหล่งอบายมุขผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นสาเหตุสำาคัญของ

อาชญากรรมและยาเสพติดสารพัด

สำาหรับการสอบสวนดำาเนินคดีอาญา กรณีที่ไม่สามารถ

ป้องกันการกระทำาผิดได้ แม้แต่คดีฆ่าคนตายซึ่งถือว่าร้ายแรง

สุด หัวหน้าสถานีก็สามารถสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานสรุป

สำานวนส่งให้อัยการฟ้องศาลลงโทษแม้กระทั่งประหารชีวิตได้ ทำา

กันมาแล้วมากมาย

หน่วยตำารวจที่สูงไปกว่านั้น โดยเฉพาะกองบัญชาการ  ไม่

ได้มีความจำาเป็นหรือหน้าที่อะไรในการสอบสวนดำาเนินคดีอาญา

ตามกฎหมายเลย

ต่อการตรวจสอบประเมินผลการทำางานของสถานี ถ้าปฏิรูป

ระบบให้ดี มีเพียงกองบังคับการตำารวจและ ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ก็ถือว่าเหลือเฟือแล้ว

ปัจจุบันปัญหาหน่ึงซ่ึงเป็นเรื่องใหญ่และยังไม่มีผู้นำาตำารวจคน

ใดคิดแก้ไขก็คือ การไม่รับคำาร้องทุกข์ จากประชาชน โดยเฉพาะคน

ยากจนแทบจะแจ้งความกันไม่ได้ หรือลำาบากยากเย็นแสนเข็ญ!

แต่ละคนที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำาผิดอาญา ไม่

ว่าจะรู้ตัวผู้กระทำาหรือไม่ เมื่อไปแจ้งความร้องทุกข์  พนักงาน

สอบสวนก็จะทำากันเพียงแค่ ลงบันทึกประจำาวันเป็นหลักฐาน ไว้

เท่านั้น!

อาจกล่าวได้ว่ากว่าร้อยละ 90 ไม่ได้มีการ ออกเลขคดี

อาญา บันทึกเข้าสารบบ

ราชการของสถานีนั้นกันแต่

อย่างใด

นี่เป็นปัญหาใหญ่ที่ร้าย

แรงอย่างยิ่งต่อกระบวนการ

ยุติธรรมอาญาไทยในปัจจุบัน

การกระทำาผิดทางอาญา

ที่ประชาชนเสียเวลาไปแจ้ง

ความที่สถานีตำารวจไม่ได้ถูก

สอบสวนรวบรวมพยานหลัก

ฐาน โดยไม่ชักช้าตามที่ ป.วิ 

อาญา มาตรา 130 บัญญัติ

ไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้พยานหลัก

ฐานต่างๆ สูญหายหรือเลอะ

เลือนไป เนื่องจากพนักงาน

สอบสวนไม่ได้ดำาเนินการด้วย

ความรวดเร็ว

ซึ่งตามกฎหมายการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานที่แท้

จริงจะเริ่มขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อมีการบันทึกเลขคดีอาญาเข้าสารบบ

ราชการแล้วเท่านั้น

ใครที่ ไปแจ้งความพูดคุยเล่าปัญหาการกระทำาผิดกฎหมาย

กับพนักงานสอบสวน แล้วมีการลงบันทึกประจำาวันไม่ว่าจะเล่ม

ใด แต่อ่านแล้วบอกไม่ได้ว่าได้รับคำาร้องทุกข์เป็น “คดีอาญาเลข

ที่เท่าใดในปีปัจจุบัน” 

มีความหมายเท่ากับ ไม่ได้รับคำาร้องทุกข์หรือคำากล่าวโทษ

นั้นกันแต่อย่างใด!

เพราะพนักงานสอบสวนไม่จำาเป็นต้องรวบรวมพยาน

หลักฐานพิสูจน์การกระทำาผิดของบุคคลใด สรุปสำานวนแม้

กระท่ังเป็น นิยาย เสนอให้พนักงานอัยการส่ังคดีไม่ว่าจะเป็น

กรณีเสนอ ฟ้อง-ไม่ฟ้อง หรือ งดสอบสวน กรณีท่ีสืบสอบมา

นานแล้ว ยังไม่รู้ว่าใครเป็นผู้กระทำาผิดก็ตาม

เป็นการตัดตอนและทำาลายกระบวนการยุติธรรม

ทางอาญาของชาติลงอย่างย่อยยับด้วย “คำาสั่ง

ลึกลับ” ที่ห้ามมิให้พนักงานสอบสวนรับคำาร้องทุกข์จาก

ประชาชนง่ายๆ 

เพื่อจะได้มีตัวชี้วัดความสำาเร็จในการป้องกัน

อาชญากรรมที่ดูดีรายงานต่อนายกรัฐมนตรีและสภา 

บนสถานีตำารวจที่ใหญ่โตโอ่อ่าและทันสมัย มีนโย

บายและโครงการที่หน่วยตำารวจทั้งส่วนกลางและกอง

บัญชาการกำาหนดไปให้ทำามากมาย!

แต่ไม่เคยมีใครพูดหรือสั่งกำาชับให้ทุกสถานี รับคำา

ร้องทุกข์ จากประชาชน รวมทั้ง ขจัดการทุจริตประพฤติ

มิชอบ และ ส่วยสินบน ทุกรูปแบบแต่อย่างใด?

หรือแม้กระท่ังพูดในการประชุมว่า ไม่ต้องนำามาให้ ก็ไม่ได้ยิน?

ปัจจุบัน หน่วยตำารวจแต่ละระดับที่ใหญ่โตโอ่อ่าและ

หรูหราทันสมัย จึงหาคุณค่าอะไรต่อประชาชนส่วนใหญ่อย่าง

แท้จริงไม่ได้เลย!.

โดย ฝ่ายวิชาการสถาบันปฏิรูปประเทศไทย

มหาวิทยาลัยรังสิต

ปฏิรูปตำรวจ
เสี ยงปร ะชาชน

virute_sir@hotmail.com
พันตำรวจเอกวิรุตม ศิริสวัสดิบุตร

หน่วยตำ�รวจหรูหร�ทันสมัยเท่�ใดก็ไร้ค่�!

ถ้�ผู้นำ�รับส่วยสินบนและไม่รับคำ�ร้องทุกข์จ�กประช�ชน

หลักธรรมาธิปไตยว่าด้วยภาวะผู้นำาและผู้ตาม

ห

ร

วันเฉลิมฉลองสัตว์ โลก จัดขึ้นครั้งแรกในวันที่ 24 

มีนาคม ค.ศ.1925 ที่สปอร์ตพาเลซ กรุงเบอร์ลิน ประเทศ

เยอรมนี โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 5,000 คน ในครั้งต่อมาจัด

ในวันที่ 4 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมฉลองนักบุญฟรานซิสแห่ง

อัสซีซี (Francis of Assisi) ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักบุญผู้

อุปถัมภ์สัตว์ โดย International Animal Protection Congress 

เป็นผู้ระบุวันสัตว์ โลกให้ตรงกับวันที่ 4 ตุลาคม ของทุกปี เริ่ม

ต้นเมื่อปี ค.ศ.1931 ที่เมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี.

4 ตุล�คม วันสัตว์โลก

ขอบคุณภาพจาก นสพ.บ้านเมือง

ขอบคุณภาพจาก ข่าวสด



อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองตามมา

ทันที หลังมีข่าวว่า พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในฐานะนาย

ทะเบียนพรรคการเมือง ลงนามหนังสือส่งถึงหัวหน้า                           

พรรคการเมืองทุกพรรคการเมือง เรื่อง การเตรียมความ

พร้อมในการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งต่อไปนั้น โดยหนังสือดังกล่าว มี

ประเด็นหลัก 4  ข้อ ประกอบด้วย 1.การดำาเนินการให้มี 

สมาชิกพรรคการเมือง โดยพรรคการเมืองต้องดำาเนินการตาม

มาตรา 24, 25, 26, 27 ตาม พ.ร.บ.พรรคการเมือง 2560 

ข้อ 24, 25 ตามระเบียบ กกต.ว่าด้วยพรรคการเมืองและ

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่องสมาชิกพรรค       

การเมือง โดยเฉพาะการบันทึกข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง                            

ในระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองให้เป็นปัจจุบัน 2.การจัด 

ตั้งสาขาพรรคการเมือง 3.การ

แต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมือง                                                  

ประจำาจังหวัดและ 4.การสรร 

หาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.

สื่อรายงานว่า เอกสาร

ดังกล่าวท่ีลงนามโดยเลขา 

ธิการ กกต. ในฐานะนาย

ทะเบียนพรรคการเมือง เป็น

เอกสารจริง ท่ีนายทะเบียน

พรรคการเมืองส่งให้พรรค 

การเมืองทุกพรรค  แต่เป็น

เพียงขั้นตอนการประสานงาน

กับพรรคการเมืองให้ปฏิบัติ

ตามกฎหมาย ซึ่งโดยปกติแล้วนายทะเบียนพรรคการเมือง

จะประสานทั้งทางหนังสือที่เป็นเอกสารและทางโทรศัพท์เพื่อ

ย้ำาเตือนพรรคการเมือง โดยเฉพาะข้อ 4 ในเรื่องการสรรหา

ผู้สมัคร เนื่องจากจะต้องแบ่งเขตใหม่ 400 เขต จะทำาให้เขต

เลือกต้ังเปล่ียนจากเดิม ดังน้ัน จังหวัดท่ีมีเขตเลือกต้ังเพ่ิมควร

รอการสรรหาผู้สมัครไว้ตามความเหมาะสม

เรื่องนี้ทำาให้มีความเห็นจากพรรคการเมืองต่อกรณี

ดังกล่าว เช่น บุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ นายทะเบียนพรรคพลัง

ประชารัฐ บอกว่า พรรคได้รับหนังสือแล้ว เบื้องต้นเป็นเรื่อง

ของการให้เตรียมผู้สมัคร หากรอประกาศเลือกตั้งอาจดำาเนิน

การไม่ทัน เพราะต้องเริ่มที่ตัวแทนพรรคประจำาจังหวัดในแต่ 

ละเขต ต้องมีการจัดประชุมและเสนอชื่อเข้ามา กกต.จึงแจ้ง

ว่ากระบวนการเหล่านี้สามารถทำาล่วงหน้าก่อนได้เลย ไม่ต้อง

รอ พร้อมทั้งย้ำาว่าถ้าการเลือกตั้งเที่ยวหน้าใช้กระบวนการ

เหล่านี้เต็มรูปแบบจะค่อนข้างยากมาก  โดยเฉพาะพรรคที่

ยังไม่มีการเตรียมพร้อม ยังไม่มีสมาชิกแต่ละเขตเลือกตั้งถึง 

100 คน ยังไม่มีการตั้งตัวแทนประจำาจังหวัดประจำาเขตเลือก

ตั้งจะลำาบาก

ส่ิงท่ีนายทะเบียนพรรคการเมืองเริ่มขยับดังกล่าว 

สุดท้ายถ้าเปิดสภามา บรรดาพรรคการเมืองต่างๆ มีการจับมือ

กันแก้ไข พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ส.ส. และ พ.ร.บ.พรรคการเมือง 

ก็อาจทำาให้สิ่งท่ีแจ้งไปอาจปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ 

โดยเฉพาะถ้าในสภามีการจับมือกันแก้ไขกฎหมายเพื่อยกเลิก

ระบบไพรมารีโหวต ที่ต้องมีตัวแทนสาขาพรรค สมาชิกพรรค

แต่ละเขตมาโหวตเห็นชอบการส่งคนลงเลือกตั้งในแต่ละเขต 

ซึ่งเป็นเรื่องที่หลายพรรคการเมืองไม่ค่อยชอบเท่าไหร่.

กันสุขภาพถ้วนหน้ารักษาฟรีทุกอย่าง เป็นการเพิ่มภาระให้ประ 

เทศจนไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ 

วันน้ีนโยบายประชานิยมซ้ำาเติมวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ 

ประเทศไทยไม่สามารถพิมพ์ธนบัตรมาใช้ได้อย่างเสรี ต้องมีทองคำา

สำารองเป็นการันตี วันนี้ประเทศไทยมีธนบัตรเพิ่มมากขึ้นเพราะ

หลวงตาบัวตั้งกองผ้าป่าช่วยชาติ  ซึ่งมีคนไทยจำานวนมากที่ไม่รู้

สำานึกบุญคุณของหลวงตาบัว บอกว่าไม่ใช่กิจของสงฆ์ เพราะ

เคยชินแต่สงฆ์ที่ใบ้หวย ดูหมอ เจิมป้ายทะเบียนรถ ฯ

ถ้าประเทศไทยยังเดินหน้าด้วยนโยบายกู้มาประชานิยม  

ไม่นานก็ต้องตามรอยเวเนซุเอลาที่เคยเป็นประเทศร่ำารวยเพราะ

มีน้ำามันใต้ดิน ประชานิยมทำาให้คนไทยเคยตัวเอาแต่ “แบ” บาง

คนก็บอกว่าลุงป้อมรวยเละทำาไมไม่เอามาแจกคนจนบ้าง เพราะ

เคยชินกับโทนี่ ทั้งๆ ที่โทนี่ไม่เคยเอาเงินจากเป๋าตัวเองมาแจก

เลย เอาแค่เรื่องเบี้ยชรากับเงินเดือน ส.ส.ที่ผมนำาเสนอแค่ ๒ 

เรื่องก็บ่งบอกแล้วว่าประเทศไทยใช้จ่ายเกินตัว ถ้าไม่บังคับให้                                                                       

คนไทยใช้ระบบเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจังแล้ว อนาคตประ 

เทศไทยก็จะเดินตามสหรัฐฯ แต่ประเทศไทยไม่มีศักยภาพพอที่

จะก่อสงครามเพื่อจะได้รีดทรัพย์จากผู้แพ้สงครามอย่างที่สหรัฐฯ 

เคยทำา

ไม่ว่าลุงตู่จะนั่งยาว หรือโทนี่ได้กลับมาครอบครองอำานาจ 

ถ้ายังเดินหน้าประชานิยม ประเทศไทยต้องหายนะอย่างแน่นอน 

เปรียบเทียบได้กับครอบครัวที่กู้นอกระบบมาแก้ปัญหาสภาพ

คล่อง (เพราะใช้จ่ายเกินรายรับของครอบครัว) ดอกเบี้ยท่วมตัว 

ทำางานตัวเป็นเกลียวก็ไม่สามารถใช้หน้ีได้หมด สมัยเศรษฐกิจเบิก

บาน หนุ่มสาวรูดบัตรเครดิตมาทำาธุรกิจ ต้องใช้หนี้จนแก่ก็ยังใช้

ไม่หมด หวังน้ำาบ่อหน้าแต่วันนี้มีแต่ทะเลทราย ภาพซากฝูงสัตว์

ในทะเลทรายเพราะขาดน้ำาจะเกิดขึ้นกับคนไทยที่ไม่เจียม

เศรษฐกิจพอเพียงเท่านั้นที่จะพาชาติไทยให้พ้นภัย เริ่มช้า

เท่าใดปัญหาก็ยิ่งจะเพิ่มมากขึ้น เป็นดินพอกหางหมูที่ทุกวันจวน

จะขาดเต็มทีแล้ว จะทำาได้ก็ต้องบังคับเพราะคนไทยถูกตามใจมา

จนเสียนิสัย ถ้าพรรคการเมืองไม่ชูประชานิยมก็ไม่เลือก ไม่สนใจ

ว่าประชานิยมจะพาชาติหายนะ เรียกว่าท้ังนักการเมืองและประ 

ชาชนกำาลังพาประเทศไทยตกเหวเศรษฐกิจ.

โกเป็ด

 

อเมริกายุคโดนัลด์ ทรัมป์ สร้างปัญหาไว้เยอะพอควร โดย

เฉพาะการเปิดสงครามเศรษฐกิจกับจีน และวันนี้ลุงโจเริ่มเห็น

แล้วว่า ผลที่ไปแหย่จีนกำาลังทำาให้อเมริกาลำาบาก เพราะจีนคือ

5บทความ

วงนี้ข่าวปรับ ครม.หนาหู

หลังญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจเสร็จสิ้นลง ฝ่าย

ค้านพากันกระพือว่า ยุบสภาแน่ๆ

หรือไม่นายกฯ ก็ลาออก 

เพราะรัฐบาลถูกลากไส้จนอยู่ไม่ได้แล้ว 

วันนี้เปิดประเด็นใหม่ วาระการดำารงตำาแหน่งนายกรัฐ                                                                         

มนตรีของ “ลุงตู่” จะครบ ๘ ปี ในเดือนสิงหาคมปีหน้า  

ฉะนั้นจะต้องลงจากตำาแหน่งเพราะรัฐธรรมนูญกำาหนดห้าม

เป็นเกิน ๘ ปี   

แต่ฝ่ายค้านรอถึงวันน้ันก่อนแล้วค่อยส่งศาลรัฐธรรมนูญ

ตีความ 

อย่างน้อยฝ่ายค้านก็เชื่อว่า รัฐบาลอยู่ถึงสิงหาคมปีหน้า 

ครับ...นี่คือการเมืองที่ดิ้นได้ตามสถานการณ์และเหตุ

ปัจจัย 

ก็อยู่ที่ใครอยากได้อะไร อยากเป็นอะไร

ข่าวปรับ ครม. ส่วนใหญ่ถูกปล่อยจากมุ้งการเมืองใน

พรรคร่วมรัฐบาล 

เหตุผลง่ายๆ ไม่มีอะไรซับซ้อน

มีคนอยากเป็นรัฐมนตรี

ส่วนยุบสภาลาออก แน่นอนไม่มีหน้าไหนในพรรคร่วม

รัฐบาลอยากให้เป็น จะมีก็ฝ่ายค้านเพราะอยากเปลี่ยนขั้ว

อำานาจ 

ขอเป็นรัฐบาลบ้าง 

ฉะนั้นข่าวยุบสภา ลาออก ปรับ ครม. ก็ฟังหูไว้หู เก็บ

ไว้เป็นสีสันการเมือง เพราะบางกรณีแทบจะเป็นจริงไม่ได้เลย 

เช่นกรณีทาบทาม “ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์” มานั่งรอง

นายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ควบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พลังงาน แทน “สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์” ที่คนปล่อยข่าวบอก

ว่า ทำางานไม่ได้เรื่อง 

ดูจะผิดฝาผิดตัวเยอะพอควร 

ถ้าเมื่อ ๒๐ ปีที่แล้ว “ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์” นั่งเก้าอี้

รัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ถือว่าสมเหตุสมผล 

แต่ปัจจุบันถือเป็นการปล่อยข่าวแบบไร้รสนิยมทางการ

เมืองอย่างสิ้นเชิง

‘ดร.ศุภชัย’ คือของดี

ระดับ “ดร.ศุภชัย” ถ้าจะมา...มีเก้าอี้เดียวครับ 

“นายกรัฐมนตรี” เท่านั้น

จะมาแบบไหน อย่างไรนั้นเป็นอีกเรื่อง 

แต่คนท่ีผ่านงานระดับ ผู้อำานวยการองค์การการค้าโลก (WTO) 

หากต้องมาดำารงตำาแหน่งทางการเมือง ต้องเก้าอี้นายกฯ จริงๆ 

ไม่งั้นเสียของ 

ดูกรณี “ไมค์ มัวร์” นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ ปี ๒๕๓๓ 

เป็นตัวอย่าง อาจจะกลับหัวกลับหางกับ “ดร.ศุภชัย” นิดหน่อย 

“ไมค์ มัวร์” เป็นนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ ก่อนจะดำารง

ตำาแหน่ง ผอ.WTO ในปี ๒๕๔๒-๒๕๔๕ 

กรณีของ “ดร.ศุภชัย” จะกลับกัน หากดำารงตำาแหน่งนายก

รัฐมนตรีของไทย ก็เป็นหลังนั่งเก้าอี้ ผอ.WTO 

มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่ “ดร.ศุภชัย” จะเป็นนายกรัฐมน 

ตรีคนถัดไป 

ทางทฤษฎี เป็นไปได้

แต่ในทางปฏิบัติ ต้องฝ่าหลายขั้นตอน 

สองสามวันมานี้ คนในพรรคประชาธิปัตย์หลายคนให้ข่าว

สอดรับต่อเนื่อง 

การเลือกต้ังคร้ังหน้า พรรคประชาธิปัตย์จะเสนอชื่อ “จุรินทร์ 

ลักษณวิศิษฏ์” เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี คนเดียว ไม่มีชื่ออื่น

ปน 

เหมือนที่เคยเสนอชื่อ “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” ชื่อเดียวใน

การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา 

ถ้าเป็นแบบนี้ คือการปิดประตูตายสำาหรับ “ดร.ศุภชัย”   

ปัจจุบัน “ดร.ศุภชัย” ยังทำางานให้ประชาธิปัตย์อยู่ 

เป็นมันสมองด้านเศรษฐกิจของพรรค

ฉะน้ันการไปเป็นนายกรัฐมนตรีในโควตาพรรคการเมืองอื่นๆ 

ก็ยิ่งแทบเป็นไปไม่ได้ 

ว่าไปแล้ว “ดร.ศุภชัย” ไม่ต่างจาก “ลิซ่า” สักเท่าไหร่ 

คนมีความสามารถ หากไม่มีสนามให้เล่น ก็ยากจะไปต่อได้ 

“ลิซ่า” ถูกเจียระไนโดยเกาหลีใต้ ถึงได้ดังเป็นพลุแตกไป

ทั่วโลก

กลับกันหาก “ลิซ่า” ยังเป็นนักร้องในสังกัดค่ายดนตรีเมือง

ไทย โลกก็อาจไม่รู้จัก “ลิซ่า”

เพื่อประเทศไทย “ดร.ศุภชัย” ควรได้รับการผลักดันอย่าง

แข็งขันจากพรรคประชาธิปัตย์ 

แต่โดยโครงสร้างของพรรคประชาธิปัตย์ ไม่สามารถทำาให้

คนอย่าง “ดร.ศุภชัย” ไปอยู่ในจุดที่ควรจะเป็นได้ 

มีของดีแต่ไม่สามารถนำาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นเรื่องที่

เกิดขึ้นอย่างดาษดื่นและซ้ำาซากในวงการการเมืองไทย 

ครับ...อีกเรื่อง “วัคซีน” ของมีประโยชน์ แต่ใช่ว่าจะได้มา

ง่ายๆ

บอกแล้วว่าตลาดยังเป็นของผู้ขาย ไม่ใช่ผู้ซื้อ 

เป็นเรื่องเป็นราวกันไม่ก่ีวันก่อน วัคซีนโมเดอร์นา  ๑.๙ ล้าน

โดส ล็อตที่ต้องเสียตังค์ฉีดผ่านโรงพยาบาลเอกชน เลื่อนส่งมอบ

จากกลางเดือนตุลาคมออกไป

ควันออกหูซิครับ! 

จ่ายตังค์แล้วเมื่อไหร่จะได้ฉีด  

เห็นว่ารวมหัวกัน สร้างแคมเปญล่ารายชื่อ ผ่านเว็บไซต์ 

change.org เพื่อให้ปลด ผอ.องค์การเภสัชกรรม ออกจากตำาแหน่ง 

เอาประเด็นความล่าช้าก่อน 

ความล่าช้าไม่ได้อยู่ที่องค์การเภสัชกรรม แต่บริษัท ซิลลิค 

ฟาร์มา จำากัด ตัวแทนของ โมเดอร์นา แจ้งว่าสาเหตุเป็นเพราะ

แหล่งผลิตในยุโรปส่งของให้ไม่ทัน 

จึงมีแนวโน้มว่าต้องเลื่อนส่งมอบไปเป็นตั้งแต่เดือนพฤศ  

จิกายนเป็นต้นไป

เอาตามข้อเท็จจริงคนท่ีจองคิวซ้ือวัคซีนจากโรงพยาบาล

เอกชนส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มคนท่ีไม่พอใจการบริหารจัดการวัคซีน

โควิดของรัฐบาล ท่ีปักใจว่าวัคซีนของรัฐบาลมีแต่วัคซีนเซินเจ้ิน 

และจำานวนหนึ่งคือพวกเกลียด “ลุงตู่” 

แต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาครับ จะเกลียดจะชอบใคร จะฉีด

วัคซีนอะไร ถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน 

เพียงแต่ข้อมูลประกอบการตัดสินใจนั้น หากมีแค่ความ

เกลียด ก็เข้ารกเข้าพงได้ง่ายๆ 

วันนี้ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว ๕๕ ล้านโดส 

ผลคือทำาให้อัตราการเสียชีวิตจากโควิดลดลงเรื่อยๆ ยืน

เลขต่ำากว่าร้อยมาสองสามวันแล้ว และคาดว่าจะลดลงเรื่อยๆ 

ประเด็นสำาคัญ ผู้ท่ีจองวัคซีนโมเดอร์นาผ่านโรงพยาบาล

เอกชน วันนี้น่าจะประจักษ์ด้วยตัวเองแล้วว่า สถานการณ์ของ

วัคซีนโควิดนั้น ยังเป็นของผู้ขาย 

โดยเฉพาะวัคซีนเทพแทบจะไม่ง้อผู้ซื้อ 

มันจึงกลายเป็นเรื่องปัญญาอ่อน เอะอะไม่พอใจอะไร

ก็ไปรณรงค์ผ่านเว็บไซต์ change.org เที่ยวปลดคนโน้นคนนี้  

ไปทั่ว 

ตัวเว็บไซต์ change.org เองก็ขาดการกลั่นกรอง ใคร

สร้างแคมเปญอะไรก็ปล่อยฟรีหมด ทั้งที่ข้อเท็จจริงมันมีอยู่ 

และมีการอธิบายโดยตัวแทนบริษัทวัคซีนด้วยซ้ำา

มันก็อยู่ในสภาพนี้แหละครับ มักง่ายใช้ โซเชียลเล่นงาน

คนอื่นซะจนเคยตัว  

ครับ...ตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปวัคซีนที่รัฐจัดหาให้มีพอ

สำาหรับทุกคน 

เร่งฉีดเท่าไหร่ ดีต่อส่วนรวมมากเท่านั้น 

ข้อมูลจากหมอพร้อม วัคซีนฉีดตามยี่ห้อมีดังนี้ครับ

AstraZeneca ๒๔.๗๐๓ ล้านโดส

Sinovac ๒๐.๑๕๑ ล้านโดส

Sinopharm ๘.๗๑๒ ล้านโดส

Pfizer ๑.๔๓๑ ล้านโดส

Johnson & Johnson ๗ พันโดส

Moderna -

ทำาไมคิดมาก

คิดมากไปก็เท่านั้น

รางวัล ยากเข็ญ ป่วยไข้

ตกระกำา ลำาบาก ยากไร้

คิดมาก ทำาไม ทรมาน

คิดเถอะ คิดด้วย ปัญญา

ไม่คิด เซ่อซ่า ฟุ้งซ่าน

งานหนักจักช่วยเชี่ยวชาญ

ลดการ คิดมาก ไม่ยากเลย

ไทยจะเป็นอย่างไรถ้าต้องกู้เงินมาใช้จ่าย

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

ก่อนจะวิพากษ์ประเทศไทย ขอนำาเรื่องของประเทศอเม 

ริกามาเล่าสู่กันฟัง ข่าววันนี้ประเทศอเมริกากำาลังมีปัญหาเรื่อง

งบประมาณ ประธานาธิบดีโจ ซึมเศร้า ตั้งงบประมาณ ๔ ล้าน

ล้านเหรียญสหรัฐฯ ท่ีดูเหมือนกำาลังจะมีปัญหาเพราะสภาคองเกรส

ที่พรรคช้าง (รีพับลิกัน) ครองเสียงข้างมากจะไม่เอาด้วย ซึ่งก็

หมายความว่าประเทศสหรัฐอเมริกากำาลังจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ

อีกคร้ัง เพราะจะไม่มีเงินเดือนจ่ายพนักงานของรัฐอีกคร้ังเหมือน 

สมัยที่ทรัมเป็ดเป็นประธานาธิบดี ครั้งนั้นพรรคลา (เดโมแครต) 

ครองเสียงข้างมากในสภาล่าง ไม่ยอมผ่านร่างกฎหมายงบประ 

มาณ แต่ในที่สุดก็ยอมแพ้ทำาให้มีเงินจ้างพนักงานของรัฐกลับเข้า

มาทำางาน

เรื่องน้ีบรรดานักการเมืองในสหรัฐฯ ต่างพากันให้ความเห็น

ว่าเป็นเรื่องการเมือง แต่ปัญหาที่แท้จริงของสหรัฐฯ ก็คือ  “หนี้

สิน” ที่ทุกวันนี้ท่วมหัว ไม่สามารถใช้หนี้ ได้เพราะสหรัฐฯ ใช้จ่าย

เกินตัว เท่าที่ผ่านมาก็ออกกฎหมายพิมพ์แบงก์ดอลลาร์เพิ่มแก้ไข

ปัญหาสภาพคล่อง แต่วันน้ีเงินดอลลาร์หมดอำานาจเศรษฐกิจแล้ว 

เพราะสหรัฐฯ มีเจ้าหนี้มากเกินกว่าที่จะชำาระหนี้ ได้ สหรัฐฯ มี

รายได้ส่วนใหญ่จากการบังคับซื้อและขายอาวุธสงคราม เมื่อไม่มี

สงครามก็ไม่สามารถขายอาวุธได้

นอกจากนั้นวันนี้อาวุธสงครามของสหรัฐฯ ก็มีคู่แข่งมาก 

มาย เมื่อสหรัฐฯ ไม่ได้มีสถานะเป็นตำารวจโลกอีกต่อไป ก็ทำาให้

เศรษฐกิจตกสะเก็ด วันนี้สหรัฐฯ โวยวายว่ารัฐบาลจีนห้ามซื้อ

เครื่องบินโบอิ้ง ทำาให้สหรัฐฯ เสียรายได้มหาศาล ทั้งๆ ที่สหรัฐฯ 

มีปัญหาในเรื่องเทคโนโลยีที่โบอิ้ง ๗๓๗ แมกซ์ตก  เพราะระบบ

คอมพิวเตอร์ควบคุมการบินบกพร่อง และเกิดวิกฤตไวรัสโควิด

แพร่ระบาด ทำาให้การเดินทางลดลงมาก

หันมาพิจารณาประเทศไทยกันบ้าง หลังจากรัฐบาลลุงตู่กู้                 

เงินมาใช้จ่าย ๑.๓ ล้านล้านบาท ทำาให้เพดานเงินกู้ถึง ๗๐% ของ

จีดีพี วันนี้มีแต่คนเรียกร้องให้เอาเงินกู้นี้มาแจกจ่าย ข่าวว่าสูง

วัยเรียกร้องเบี้ยชราเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท  พร้อมกับให้ใช้ระบบ

จ่ายบำานาญจัดการ สมมุติว่าประเทศไทยมีผู้ที่มีอายุเกิน ๖๐ ปี 

๑๐ ล้านคน ก็ต้องจ่ายเบี้ยชราเดือนละ ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท ปีละ 

๓๖๐,๐๐๐ ล้านบาท ๓ ปีเงินกู้ ๑.๓ ล้านๆ ก็หมดเกลี้ยงไม่ต้องใช้

อย่างอื่น แล้วงบประมาณประชาธิปไตยบ้าง ลองคำานวณแบบ

คร่าวๆ ส.ส. ๕๐๐ คนได้รับเงินเดือนคนละแสน เดือนหนึ่งก็ต้อง

จ่ายเงินเดือนให้ ส.ส.ทั้งสภาเท่ากับ ๕๐ ล้านบาท ปีหนึ่งก็ ๖๐๐ 

ล้านบาท สี่ปีก็  ๒,๔๐๐ ล้านบาท (นี่เป็นตัวเลขขั้นต่ำาแล้วนะ)

ตรรกะของรัฐบาลหลายๆ รัฐบาลก็คือ เสียงบประมาณ

กับข้าราชการมากเกินไป ดังนั้นมาตรการ “ซีโรโกรท” จึงถูกนำา                                                                            

มาใช้จำากัดปริมาณข้าราชการ ตามมาด้วยนโยบายเปลี่ยนข้าราช 

การเป็นพนักงานของรัฐ จนทำาให้วันนี้ระบบสาธารณสุขเป็นง่อย 

เพราะขาดแคลนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ นโยบายประ                                                                                  

ส่อยกเลิกไพรมารี โหวต

โรงงานของโลก ผลิตตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันจรวด การกีดกันจีนทำาให้

บริษัทเอกชนของอเมริกาย่ำาแย่ไปตามๆ กัน ตอนนี้เศรษฐกิจอเม 

ริกาถึงได้ปั่นป่วน จะเห็นว่าท่าทีของลุงโจที่มีต่อจีนนั้นเริ่มอ่อนลง

เรื่อยๆ 

สำาหรับประเทศไทยไม่น่าจะซ้ำารอยเดิมครับ เพราะแม้จะกู้

เงินเยอะจริง แต่เป็นการกู้ในประเทศ กู้เงินบาท ไม่ได้กู้จากต่าง

ประเทศ เหมือนเพื่อนบ้านเราหลายประเทศที่เป็นหนี้จีนมโหฬาร 

ส่วนประชานิยม ก็ต้องดูว่าเป็นนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐ 

กิจหรือไม่ ถ้าใช่ก็ต้องทำาครับ หลายๆ ประเทศในยุโรป  อเมริกา

ก็ทำา  

ส่วนประชานิยมเพื่อการหาเสียง คือไม่มีวิกฤตเศรษฐกิจ

อะไรเลย นึกอยากแจกก็แจก อันนี้พึงระลึกไว้เลย ไม่ควรทำา

อย่างยิ่ง. 

ไม่มีมิตรแท้ และศัตรูที่ถาวร

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่รักและนับถือ

ไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรทางการเมือง เป็นนักการเมือง

อย่าเป็นฝ่ายค้านเพราะอดอยากปากแห้ง จึงมีการอภิปรายไม่ไว้

วางใจรัฐมนตรี ๖ ท่านในสภา นอกสภา mob  ก็ไล่ลุงตู่ทุกวัน 

ลุงตู่ก็ไม่ลาออกซักที หัวหน้า mob ก็เชิญชวนผู้คนออกมาไล่ลุงตู่

เยอะๆ คนก็ไม่ออกมาให้มากๆ เลยไม่มีการเปลี่ยนตัวนายกฯ คุณ

อัตถ์ว่ายังไงล่ะครับ โปรดชี้แจง.

พันธุ์ ไดโนเสาร์

 

กระผมขอชี้แจงว่า เห็นด้วยครับ นักการเมืองกลัวอดอยาก

ปากแห้งที่สุด ฮ่าๆๆๆๆ

กรณีพรรคพลังประชารัฐเป็นตัวอย่างท่ีดีท่ีสุดของนักการ

เมือง กลัวอดอยากปากแห้ง ฉะนั้นเราจึงเห็นนักการเมืองไหล

เข้าไปรวมกันในพรรคการเมืองต่างๆ ก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง ซึ่ง

ประเมินแล้วว่าชนะเลือกตั้งแน่นอน

ส่วนม็อบไล่ลุงใช้ยุทธศาสตร์ผิดครับ จะรบกันอย่างเดียว  

จึงไม่ค่อยมีประชาชนไปร่วมสักเท่าไหร่ ไล่แบบนี้ ไล่ให้ตายลุงก็

ไม่ไป. 

เรียน คุณอัตถ์ 

 * สักวาประชารัฐประชารัก   

 สมานสมัครรักลุงตู่ไม่หวั่นไหว

 ทะลุแก๊สทะลุฟ้าทะลุใด       

 ชูเข้าไปสามนิ้วสยิวทรวง

 ป.ประยุทธ์ ป๊อก ป้อม ไม่ปะทะ  

 ไม่เอาธุระไม่ประท้วงไม่ห่วงหวง

 พบประชาพานิยมข่มคนลวง  

 สามคนควงแขนมั่นด้วยกันเอยฯ

    ป.ปฏัก

......................................

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา

ช่

ก่
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6 ภูมิภาค-อาชญากรรม-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

าชีพทำานาเกลือของชาวแม่กลองหากย้อนไปประมาณ  30-

40 ปีที่ผ่านมา ริมถนนพระรามที่ 2 กับถนนคู่ขนานเอกชัย

สองข้างทางจะเต็มไปด้วยนาเกลือ ยิ่งเฉพาะถนนพระรามที่ 

2 ภาพนาเกลือยังส่งต่อไปถึงสมุทรสาคร สำาหรับถนนเอกชัย ฝั่งซ้าย

ถ้ามาจากตัวเมืองแม่กลอง จะเป็นพื้นที่ทำาสวนมะพร้าวน้ำาตาล ฝั่ง

ขวาจะเป็นพื้นที่นาเกลือตลอด จนถึงสุดเขตเมืองแม่กลองเข้าสู่เมือง

มหาชัยจะเต็มไปด้วยนาเกลือ 

นาเกลือแม่กลองกับมหาชัยจะมีเอกลักษณ์ของตัวเอง ที่หัว

คันนาเกลือจะมีกังหันลมขนาดใหญ่ใช้พลังงานลมจากธรรมชาติ ใบ

กังหันสานด้วยจากใบและทางมะพร้าว แต่ระยะหลังมานี้จะใช้ผ้า

กระสอบป่านหรือผ้าใบพลาสติกที่ไม่เป็นธรรมชาติ หากนั่งรถมาจาก

กรุงเทพฯ หรือมาจากทางภาคใต้  แล้วมีคนโทร.มาถามผู้เดินทางว่าถึง

ไหนแล้ว เมื่อมาถึงบริเวณนี้ก็จะตอบกันว่า ถึงนาเกลือมหาชัยหรือนา

เกลือแม่กลองแล้ว ไม่ต้องเป็นห่วง 

อาชีพทำานาเกลือแม่กลองเคยรุ่งโรจน์ มีรายได้ดีมาก ไม่ต้อง

ลงทุนมากนัก ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้ลูกกลิ้งกลมคล้ายเสากลม มี

ด้ามถือเข็นกลิ้งทับพื้นจนพื้นที่แน่น แล้วใช้กังหันลมธรรมชาติสูบน้ำา

เค็มขึ้นมาจากลำาคลองสาธารณะ กักเก็บน้ำาเค็มจนเต็มนา ปล่อยให้

แสงแดดส่องจนน้ำาเค็มจับตัวกันเป็นก้อนเต็มนา จึงใช้คราดดึงเกลือ

หรือลากเกลือมากองจนเป็นภูเขาขนาดเล็กๆ แล้วใช้ผ้าพลาสติกหรือ

กระเบื้องมุงหลังคาเก่าๆ มาปิดไว้เพื่อกันฝนตกทำาให้เกลือละลาย 

หากเจ้าของมีฐานะดีจะสร้าง “ฉาง” เป็นโรงเก็บเกลือไม่ต้องป้องกัน

ฝน พอได้เวลาขายจะมีคนมาซื้อ โดยจะจ้างคนงานหาบเกลือขึ้น

รถที่มาบรรทุก ในอดีตไม่มีทางรถยนต์ต้องหาบลงเรือต่อขนาดใหญ่

ล่องไปขายที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล  เช่น ท่าเรือคลองเตย ท่าเรือ

ภาษีเจริญ ท่าเรือปากคลองตลาด สถานที่เหล่านี้จะมีพ่อค้ามารับซื้อที่

ท่าเรือแล้วไปส่งขายอีกต่อหนึ่ง

อาชีพทำานาเกลือมาล่มสลายเหลือพื้นที่ไม่มากนัก เนื่องจากมี

ถนนพระรามที่ 2 เกิดขึ้นทั้งสองฝั่งถนนเอกชัย แล้วก็เกิดการสร้างตึก

สร้างสถานที่ราชการ สำานักงานต่างๆ มากมาย เพราะพื้นที่ตำาบลลาด

ใหญ่ ฝั่งขวาจากตัวเมืองเป็นพื้นที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ ตลอด

เส้นทางจากวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงครามถึงเขตรอยต่อระหว่าง

สมุทรสงครามกับสมุทรสาคร เรียกกันว่าเขตเมือง แต่ในปัจจุบันมี

เอกชนหลายบริษัท อาคารและบ้านจัดสรรเข้ายึดครองเป็นของเอกชน 

จึงไม่ใช่ที่ราชพัสดุอีกต่อไป

การเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำาก็ทำาลายนาเกลือไปเป็นจำานวนมาก 

เกษตรกรชาวนาเกลือเลิกทำานาเกลือแล้วหันมาทำานากุ้งแทน ผล

ปรากฏว่าขาดทุน ที่ดินถูกนายทุนและธนาคารยึด  คนถือครองต่อมา

ก็พัฒนาเป็นเมืองใหม่ ไม่ได้หันกลับไปทำานาเกลือหรือนากุ้งดังเดิม 

สภาวการณ์ขาดแคลนแรงงานในการทำานาเกลือก็มีมาก หนุ่ม

สาวหนีไปทำางานในโรงงานในพื้นที่และนอกพื้นที่ จนไม่มีใครทำานา

เกลือและสวนตาล การเปลี่ยนมือผู้ถือครองที่ดินหรือพื้นที่คนใหม่ก็ไม่

ทำานาเกลือ หรือทำาสวนตาลตามเดิม  อีกทั้งนายทุนนอกพื้นที่เข้ามา 

สร้างธุรกิจใหม่ก็ใช้แรงงานต่างด้าวแทนแรงงานไทย เป็นเหตุให้ธุรกิจ

นาเกลือต้องเลิกรากันไปเป็นจำานวนมาก

ป้าแก้ว หรือนางแก้ว สำาเภาทอง อายุ 65 ปี เป็นชาวนาเกลือ

โดยกำาเนิด เกิดบนกองเกลือ ใช้ชีวิตกับเกลือมาแต่เล็ก จึงผูกพันกับ

นาเกลืออย่างมาก มีครอบครัวก็ยังทำานาเกลือเรื่อยมา แต่ก็ส่งลูกส่ง

หลานเรียนต่อสูงๆ จะได้ไม่ต้องกลับมาทำานาเกลือหรือทำาสวนตาล ซึ่ง

ฝืนใจตนเองอย่างมาก เพราะอยากให้ลูกหลานกลับมาทำานาเกลือหรือ

สวนตาล แต่ก็กลัวลูกหลานจะเหนื่อยล้าเหมือนตนเอง ทำาให้ในเวลา

นี้ที่ต่อสู้ก็เพื่อยืดอายุการประกอบอาชีพทำานาเกลือ

ป้าแก้วมีนาเกลือเป็นสมบัติของตนเองเกิน 100 ไร่ อยู่ในเขต

ตำาบลบางแก้ว อ.เมืองสมุทรสงคราม ความเจริญเติบโตของเมือง

ทำาให้อาชีพทำานาเกลือริบหรี่ลงมาก ถนนตัดผ่านนาเกลือของป้าแก้ว

หลายสาย ล่าสุดจะมีการสร้างถนนเลียบชายทะเลจากบางขุนเทียน 

เลียบมาทะเลมหาชัยมาถึงบ้านบ่อกาหลง นาโคก นาขวาง ลาดใหญ่ 

และถึงบางแก้ว ไปบางจะเกร็งที่ดอนหอยหลอด ข้ามปากอ่าวไปตำาบล

แหลมใหญ่  ไปคลองโคน ไปยี่สาร เข้าบางตะบูน บ้านแหลมเพชรบุรี 

สู่ปึกเตียน หาดเจ้าสำาราญ เข้าชะอำา ไปหัวหิน ถึงประจวบคีรีขันธ์ 

ต่อไปยังชุมพร

 เป็นโครงการใหม่ล่าสุดของทางหลวงชนบทที่จะสร้าง

พร้อมๆ กับมอเตอร์เวย์ บนถนนพระรามที่ 2 จากวงแหวนรอบนอก 

บางขุนเทียน ถึงวังมะนาว ราชบุรี และท่ายาง เพชรบุรี แน่นอนเมื่อ

สร้างเสร็จ ตำาบลบางแก้วและตำาบลลาดใหญ่ที่ทำานาเกลือจะถูกปิด

ประตูทั้ง 2 ด้าน พื้นที่นาเกลืออยู่ตรงกลาง เมื่อมีการสร้างถนนขึ้น

มาจะที่ไหนก็แล้วแต่ จะต้องมีการ “ถมคลองหรือลำากระโดง” เพื่อทำา

ถนน หรือสร้างทำานบ เพื่อกั้นน้ำาเค็มเข้าพื้นที่สวนตาลด้านใน แล้ว

ชาวนาเกลือจะใช้น้ำาทะเลที่ไหนสูบขึ้นมาทำานาเกลือ ในเมื่อคูคลอง

ทางเดินของน้ำาทะเลถูกปิดตายเพื่อพัฒนาการคมนาคม 

ป้าแก้วกล่าวว่า ต่อสู้เรื่องนี้มายาวนานมากตั้งแต่สาวๆ จน

แก่จะเข้าโลงก็ยังลุกขึ้นมาต่อสู้ต่อไป เวทีไหนที่เปิดโอกาสให้พูดเพื่อ

พิทักษ์ผลประโยชน์ของชาวบ้าน ผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ

ชาติก็พูด แม้แต่เวทีระดับโลก เช่นที่อาคาร  “ยูเอ็น” ก็ไปพูดมาแล้ว 

สมัชชาสุขภาพที่ศูนย์ราชการ กทม.ก็ไปมาแล้ว แต่ก็ยังเป็นเพียงเสียง

เล็กๆ ของผู้หญิงแก่ๆ คนหนึ่งเท่านั้น ไม่มีความหมายอะไร จึงไม่มี

ใครฟังป้าแก้วมากนัก

ล่าสุดก็จับมือนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา ที่

เมืองทองธานี ร้องทุกข์กับท่าน ท่านก็รับปากประเดี๋ยวจะดูแลให้ นา

ยกฯ เองก็จะเอาตัวไม่รอด ท่านจะมาดูแลคนทำานาเกลือแก่ๆ ได้หรือ 

การต่อสู้ของป้าแก้ว นาเกลือ เพื่อยืดอายุอาชีพทำานาเกลือไว้ ลูก

หลานรับช่วงต่อไป แม้แต่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ

เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จฯ มาทรงเป็นประธาน

งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาล

ที่ 2 ที่อุทยานรัชกาลที่ 2 วัดอัมพวัน บ้านอัมพวา มีพระราชดำารัสกับผู้

ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กับเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม ความ

ว่า “ฝากดูแลนาเกลือที่เหลืออยู่ ฝากสืบหาพริกบางช้างยังมีอยู่ไหม? 

ฝากดูแลบ้านดนตรีไทยด้วย” 3 สิ่งนี้ที่มีรับสั่งไว้ ตัวเองจึงฮึดสู้ เพื่อ

รักษาอาชีพการทำานาเกลือเอาไว้ อย่างน้อยก็ได้แสดงความกตัญญูกับ

พระองค์ท่าน ที่ทรงห่วงอาชีพของชาวสมุทรสงครามตลอดมา.  

สราวุฒิ ศรีธนานันท์ รายงาน

‘ป้าแก้ว’สู้ยืดอายุชาวนาเกลือก่อนปิดฉาก
อ

ดับต่ำาร้อย

62 ราย มีโรคเรื้อรัง 8 ราย ทำาให้มียอดผู้ติด

เชื้อสะสมตั้งแต่ปี 63 จำานวน 1,637,432 ราย 

ยอดรวมหายป่วยสะสมตั้งแต่ปี 63 จำานวน 

1,508,167 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 

63 จำานวน 17,014 ราย 

ส่วนยอดฉีดวัคซีนวันที่ 2 ต.ค. 

288,016 โดส ยอดฉีดวัคซีนสะสมตั้งแต่ 28 

ก.พ.64 จำานวน 54,869,411 โดส สำาหรับ 10 

จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุด ได้แก่ กรุงเทพฯ 

1,211 ราย, ยะลา 783 ราย, สมุทรปราการ 

760 ราย, ชลบุรี 643 ราย, ระยอง 533 

ราย, นราธิวาส 442 ราย, ปัตตานี 412 ราย, 

นครศรีธรรมราช 378 ราย, ปราจีนบุรี 362 

ราย และ สงขลา 353 ราย 

ภญ.ศิริกุล เมธีวีรังสรรค์ รองผู้อำานวย

การองค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า องค์การ

เภสัชกรรม (อภ.) ได้จัดทำา “โครงการ ATK 

คุณภาพ เพื่อสังคมไทย” เพื่อให้คนไทยเข้า

ถึงชุดตรวจโควิด-19  Antigen Test Kit หรือ 

ATK คุณภาพตามมาตรฐาน อย. ในราคาที่

เหมาะสม โดยจำาหน่ายผ่านร้านขายยาของ

องค์การเภสัชกรรมทั้ง 8 สาขาทั่วกรุงเทพฯ 

ในระยะแรกจัดหามาจำานวน 2 ล้านชุด 

เป็นผลิตภัณฑ์ ATK ที่ได้รับการรับรองจาก 

สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

คาดว่าจะสามารถจำาหน่ายได้วันที่ 18 ต.ค.นี้ 

ราคาชุดละ 40 บาท ซึ่งเป็นราคาต่ำากว่าท้อง

ตลาดในขณะนี้ค่อนข้างมาก อีกทั้งในอนาคต

จะมีการจำาหน่ายผ่านระบบออนไลน์ด้วย 

ทางด้าน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์  

อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงความคืบหน้า

การฉีดวัคซีนโควิด-19 เด็กนักเรียนอายุ 12-

17 ปี ดีเดย์วันที่ 4 ต.ค.นี้ว่า ขณะนี้ทางกรม

ควบคุมโรคได้มีการกระจายวัคซีนลงไปใน

ระดับอำาเภอแล้ว โดยความพร้อมในการฉีด

วัคซีนขึ้นอยู่กับความพร้อมของในแต่ละพื้นที่ 

รวมถึงเรื่องของความสมัครใจในการรับ คาด

ว่าวัคซีนจะกระจายอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ และ

มีการฉีดวัคซีนในจำานวนมากประมาณกลาง

สัปดาห์ หรือราววันพุธที่ 6 ต.ค. ซึ่ง 1 อำาเภอ 

จะมีโรงเรียนประมาณ 3-5 แห่ง ทั่วประเทศ

มีประมาณ 1,000 อำาเภอ และวัคซีนจะทยอย

เข้ามาทุกวันพุธ โดยวันที่ 6 ต.ค. มีวัคซีนไฟ

เซอร์เข้ามา 1.5 ล้านโดส และวันที่ 13 ต.ค. 

ทยอยเข้ามาอีก 1.5 ล้านโดส รวม 5 ล้านโดส 

เชื่อว่าไม่เกินประมาณ 3 สัปดาห์ จะทยอยฉีด

วัคซีนเข็มแรกให้เด็กนักเรียนครบหมด

ส่วนการเฝ้าระวังและติดตามอาการ

ของเด็กนักเรียนนั้น ได้เน้นย้ำาให้มีการติดตาม

และให้คำาแนะนำากับผู้ปกครองล่วงหน้าแล้ว 

และวัคซีนที่นำามาฉีดให้กับเด็กนักเรียนนั้น

ได้รับการรับรองจาก อย.แล้ว ดังนั้นจึงไม่

อยากให้เกิดปัญหาหรือเรื่องดรามาขึ้น ซึ่ง

การติดตามเด็กที่ได้รับวัคซีน ได้กำาชับว่าให้

เฝ้าสังเกตอาการ เรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจ

อักเสบ โดยหลังรับวัคซีนขอให้งดการออก

กำาลังกายหรือใช้แรงหนักๆ 1 สัปดาห์ หากมี

อาการแน่นหน้าอก เจ็บหน้าอก ขอให้รีบพบ

แพทย์ เชื่อว่าการรับวัคซีนในเด็กจำานวนมาก 

แน่นอนต้องเป็นธรรมดาที่อาจพบเด็กบาง

ส่วนต้องนอน รพ.หรือมีอาการข้างเคียง เป็น

สิ่งที่เกิดขึ้นได้ เช่นเดียวกับในต่างประเทศ

นพ.โอภาสกล่าวถึงกรณีที่มีการเสนอ

ให้เด็กหญิงรับวัคซีนไปตามปกติ 2 เข็ม ส่วน

เด็กผู้ชายรับไปแค่ 1 เข็มเพื่อเป็นการป้องกัน

การเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบนั้น เป็น

แค่แนวความคิดเห็นของนักวิชาการคนหนึ่ง

เท่าน้ัน ตอนน้ีการรับวัคซีนในเด็กยังคงทำาตาม                                                               

ปกติ ไม่ได้มีข้อห้ามหรือความแตกต่างระหว่าง

เด็กชายหรือเด็กหญิง แต่เนื่องจากระยะห่าง                                                              

ระหว่างเข็ม 1 กับเข็ม 2 มีถึง 3-4 สัปดาห์ 

ดังนั้นยังมีเวลา หากมีข้อมูลหรือการเปลี่ยน 

แปลงทางวิชาการ สามารถดำาเนินการได้ 

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำากัด ในนาม

บริษัท แซดพี เทอราพิวติกส์ ซิลลิค ฟาร์มา 

ประเทศไทย ออกแถลงการณ์ชี้แจงเรื่องการ

เปลี่ยนแปลงกำาหนดการในการส่งมอบวัคซีน

โควิด-19 โมเดอร์นา ให้ประเทศไทยล่าช้า 

จากเดิมที่ อภ.ประกาศว่าบริษัท แซดพีฯ จะ

เริ่มส่งมอบวัคซีนจำานวน 1.9 ล้านโดสใน

กลางเดือน ต.ค.ว่า เราให้ความสำาคัญสูงสุด

เกี่ยวกับเรื่องคุณภาพของวัคซีน เพื่อให้มั่นใจ

ว่าวัคซีนที่จะนำาเข้ามาเป็นไปตามมาตรฐาน

ด้านการผลิต คุณภาพ และความปลอดภัย 

นอกจากนี้ สถานการณ์ความต้องการวัคซีน

โควิด-19 ทั่วโลกยังมีสูงกว่ากำาลังการผลิต

วัคซีนเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ทางบริษัทพยายาม

หาทางเลือกอื่นๆ ที่จะทำาให้ส่งมอบโมเดอร์

นาให้แก่ประชาชนชาวไทยได้ โดยเร็วที่สุด 

โดยหนึ่งในแนวทางนั้นคือการจัดหาวัคซีน

จากแหล่งผลิตอื่นที่นอกเหนือจากแหล่งผลิต

ที่เราได้รับการอนุมัติให้นำาเข้าจาก อย. เมื่อ

เราได้ข้อมูลเกี่ยวกับวันการส่งมอบเพิ่มเติมที่

ชัดเจนกว่านี้ จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ

รายงานข่าวจากสำานักงานป้องกันควบ 

คุมโรค 12 เปิดเผยว่า ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาค

ใต้ตอนล่าง พบผู้ป่วยรายใหม่ รวม 2,176 

คน พบมากที่สุด จ.ยะลา 783 คน รองลง

มา จ.นราธิวาส 442 คน, จ. ปัตตานี 412 

คน, จ.สงขลา 353 คน, จ.ตรัง 88 คน, จ.สตูล 

51 คน และ จ.พัทลุง 47 คน ที่น่าวิตกมาก

คือ 4 จังหวัด จ.ยะลา ปัตตานี นราธิวาส 

และ จ.สงขลา รวมป่วยเพิ่ม 1,990 คน ซึ่ง

มีผู้ป่วยสูงติดต่อกันทุกวัน ทั้งนี้ พล.ร.ต.สม

เกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำานวย

การบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 

กล่าวว่า สถานการณ์ โควิดในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ยังคงอยู่ในระยะที่น่าเป็นห่วง 

ขอให้ประชาชนทุกคนดูแลตัวเอง ปฏิบัติตาม

มาตรการป้องกันโรคและคำาแนะนำาจากเจ้า

หน้าที่ของรัฐอย่างเคร่งครัด.

จ่อแฉ ‘สทนช.’

จะมีสภาพเป็นแอ่งกระทะที่น้ำาท่วมขังง่าย

เป็นกรณีพิเศษแล้ว ยังพบว่าหลายปีที่ผ่าน

มาไม่ค่อยมีการลอกท่อระบายน้ำาเท่าที่ควร 

ทำาให้เกิดน้ำาท่วมขังเป็นเวลานาน เพราะน้ำา

ไหลไม่สะดวก จึงขอฝากผู้ว่าฯ กทม.ช่วย

เร่งรัดการลอกท่อระบายน้ำาเป็นการเร่งด่วน 

ทำาให้การระบายน้ำารวดเร็วขึ้นเพื่อทำาให้ความ

เดือดร้อนของชาวบ้านลดน้อยลง นอกจาก

นั้นฝากผู้ว่าฯ กทม.ช่วยกวดขันการทำางาน

ของเจ้าหน้าที่ตามประตูระบายน้ำาต่างๆ ต้อง

เปิด-ปิดประตูระบายน้ำาให้ทันสถานการณ์ 

ไม่ควรปล่อยให้เกิดเหตุการณ์กุญแจเปิด-ปิด

ประตูน้ำาหายจนทำาให้เกิดน้ำาท่วมเป็นวงกว้าง

หลายพื้นที่ 

นายเอกชัย ผ่องจิตร์ เลขานุการกลุ่ม 

กทม. พรรคกล้า กล่าวว่า ประชาชนมีความ

วิตกกังวลใจเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำาท่วมใน

หลายจังหวัดของภาคกลาง เกรงว่าจะส่งผล

ต่อเนื่องมาถึงกรุงเทพฯ ในไม่ช้า เหมือนครั้ง

เมื่อปี 2554 จึงขอวิงวอนถึงท่านผู้ว่าฯ กทม. 

สั่งการ กำาชับ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าเร่ง

ดำาเนินการให้ได้เห็นผลจริง ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

การลอกท่อ การติดตั้งเครื่องสูบน้ำา และมีเจ้า

หน้าที่ประจำาพื้นที่เสี่ยงตลอด 24 ชม. 

นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหา 

สารคาม พรรคเพื่อไทย แถลงว่า ในสัปดาห์

หน้าตนจะออกมาแฉว่า สทนช.เอางบไป

บริหารจัดการอย่างไร และจะเกี่ยวข้องไปถึง

เรื่องที่พรรคพลังประชารัฐขัดแย้งกับพรรค

ประชาธิปัตย์ด้วย น้ำาท่วมวันนี้สาหัสไม่แพ้

ปี 54 แต่กรมอุตุนิยมวิทยากลับไม่มีการแจ้ง

เตือน เพราะอธิบดีที่ตนเรียกว่าอธิบดีเสเพล

ไม่จัดการอะไร ความรู้ทางอุตุฯ เป็นศูนย์ 

จะนำาข้อมูลเหล่านี้ให้ พล.อ.ประยุทธ์ และ 

พล.อ.ประวิตร รวมไปถึงกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคมตรวจสอบ

นายจิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ ส.ส. 

นนทบุรี พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การบริหาร

งานแบบรวมศูนย์อำานาจทำาให้การบริหาร

จัดการน้ำาล้มเหลวจนทำาให้เกิดปัญหาน้ำา

ท่วมในลุ่มน้ำาเจ้าพระยา จึงเสนอให้รีบผัน

น้ำาลงอ่าวไทยและเยียวยาประชาชนที่ ได้

รับความเสียหายจากเหตุน้ำาท่วมขัง บ้าน

เรือน ทรัพย์สินเสียหาย ปีนี้ปริมาณน้ำาฝนที่

ตกมีน้อยกว่าปี 2554 แต่เพราะการบริหาร

จัดการน้ำาล้มเหลวส่งผลให้เกิดน้ำาเอ่อล้นบ้าน

เรือน เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์

มีโอกาสไปตรวจดูน้ำาท่วมท่ีนนทบุรี แต่บรรยา 

กาศกลับเหมือนมาหาเสียง จัดกองเชียร์มาชู                                                               

ป้ายถ่ายภาพสนุกสนาน ถามว่าประเทศชาติ

ได้อะไรกับการลงพื้นที่ของนายกฯ ในวันนั้น

นายปลอดประสพ สุรัสวดี อดีตรอง

นายกฯ และอดีต รมว.วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี กำากับดูแลงานของคณะกรรมการ

บริหารจัดการน้ำาและอุทกภัยแห่งชาติ (กบอ.) 

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง อดีตรองนายกฯ 

และอดีต รมว.การคลัง และนายจักรพล แสง

มณี ที่ปรึกษาอดีต รมว.การคลัง ร่วมแลก

เปลี่ยนพูดคุยในคลับเฮาส์ หัวข้อ “น้ำาท่วม 64                

กับ 10 ปีที่สูญเปล่า” ถอดบทเรียนการบริหาร

จัดการน้ำาท่วมในปี 2554 ของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ 

ชินวัตร อดีตนายกฯ โดยนายปลอดประสพ

กล่าวว่า สถานการณ์น้ำาท่วมในปัจจุบันถือว่า

ยังไม่รุนแรง โดยน้ำาท่วมในปี 2554 ปัญหา

ที่หนักกว่าวันนี้ถึง 5 เท่า แต่สามารถบริหาร

จัดการจนฟื้นคืนประเทศในเวลาอันรวดเร็ว 

รัฐบาลยิ่งลักษณ์มอบหมายรัฐมนตรีทุกคน

ดูแลคนละจังหวัด พร้อมให้อำานาจอนุมัติเงิน

ช่วยเหลือพื้นที่ได้ทันที ปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อม

กันหลายพื้นที่จึงถูกจัดการเสร็จรวดเร็วทันที 

ตรงกันข้ามกับรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ลงพื้น

ที่ดูน้ำาท่วม โดยมีรัฐมนตรีเป็นเพียงผู้ติดตาม 

เพราะอำานาจสั่งการทั้งหมดอยู่ที่นายกฯ เท่า 

นั้นจึงทำาให้แก้ปัญหาได้ล่าช้า

“แผนการจัดน้ำา 6 โมดูลในรัฐบาลยิ่ง

ลักษณ์ถือเป็นสมบัติของชาติไทย ได้บริษัท

จากหลากหลายประเทศเข้าประมูลและได้

บริษัทที่ชนะการประมูลแล้ว เหลือเพียงการ

เรียกทำาสัญญา สุดท้ายโครงการถูกชะลอ

เพราะมีผู้ร้องฟ้องศาล ทำาให้เสียเวลา 10 

เดือน จนถูกรัฐประหารและยกเลิกแผนงาน

ในที่สุด ทั้งนี้หากแผนจัดการน้ำา 6 โมดูลได้

ทำาจะแล้วเสร็จในปี 2562 หากแผนนี้ทำาเสร็จ

สิ้น น้ำาจะไม่ท่วมชัยภูมิ เพราะจะมีเขื่อนกั้น

ในแม่น้ำาชี จะไม่เกิดน้ำาท่วมในอยุธยา เพราะ

สามารถควบคุมน้ำาปิง วัง ยม น่านได้” นาย

ปลอดประสพ กล่าว

ด้านนายกิตติรัตน์กล่าวว่า แม้สถาน 

การณ์น้ำาภาพรวมปี 2564 จะไม่รุนแรงเท่า

ปี 2554 แต่บางจุดได้รับความเสียหายรุนแรง

กว่า เพราะฝนตกกระจุกตัว ประกอบกับ

หลายพื้นที่มีการก่อสร้างเส้นทางโครงการ

ใหญ่ โดยไม่มีระบบระบายน้ำาที่ดีพอจึงเกิด

การท่วมขัง ถ้าปัญหาปีนี้ใหญ่เท่ากับเมื่อปี 

2564 ยังนึกไม่ออกว่ารัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์

จะจัดการน้ำาและเดินหน้าเศรษฐกิจต่อไป

อย่างไร 

ทางด้านนายไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำาแพงเพชร 

และรองเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ 

กล่าวถึงการลงพื้นที่ของ พล.อ.ประวิตร 

วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และหัวหน้าพรรค                   

พปชร.ว่า กำาหนดการเบื้องต้น พล.อ.ประวิตร

เตรียมลงพื้นที่ จ.สระแก้ว ในวันที่ 8 ต.ค.นี้ 

แต่กำาหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตลอด ต้องดู

สถานการณ์หน้างานในพื้นที่ด้วย เนื่องจาก

เวลานี้พื้นที่สระแก้วก็มีน้ำาท่วม

นายนพดล กรรณิกา ผู้อำานวยการ

สำานักวิจัยซูเปอร์ โพล เสนอผลสำารวจภาค

สนามเรื่อง วิกฤตน้ำาท่วมกับสิ่งที่ปรากฏ พบ

ว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 84.5 ระบุ ผิดหวัง

ต่อการทำางานของข้าราชการแต่ละหน่วย

งานที่ต่างคนต่างทำา ไม่เชื่อมโยงกัน จนเกิด

ความเสียหายต่อประชาชนและทรัพย์สิน 

ร้อยละ 83.9 ผิดหวังต่อระบบการเตือน

ภัยพิบัติธรรมชาติที่ ไม่บูรณาการและไม่มี

ประสิทธิภาพ ร้อยละ 78.5 รู้สึกเบื่อและ

ผิดหวังต่อนักการเมืองฝ่ายค้านที่มุ่งโจมตี 

บั่นทอน สร้างความแตกแยก ส่วนใหญ่หรือ

ร้อยละ 91.9 อยากเห็นความร่วมมือจริงใจ

กันทุกฝ่ายในยามวิกฤต ในความรักและ

สามัคคี เป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวกัน ร้อยละ 91.2 

อยากเห็นการนำาเทคโนโลยีมาใช้ช่วยเหลือ

ประชาชนที่เป็นรูปธรรม ร้อยละ 89.6 อยาก

เห็นข้าราชการหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ

หลักตื่นตัวและตอบสนองปัญหาความเดือด

ร้อนของประชาชนทันทีมากกว่าที่เป็นอยู่.

‘บช.น.’ แถลงปัด

บริเวณหน้าศาลฎีกาเวลา 17.00 น., กลุ่ม

เครือข่ายรามคำาแหงเพื่อประชาธิปไตย 

บริเวณอนุสรณ์ 14 ตุลา แยกคอกวัว เวลา 

16.00 น., กลุ่มปฏิวัติการศึกษาไทย บริเวณ

กระทรวงศึกษาธิการ เวลา 16.00 น. และ

กลุ่มวัยรุ่น ที่นัดรวมตัวกันที่แยกดินแดงต่อ

เนื่องถนนมิตรไมตรี

พล.ต.ต.จิรสันต์ยังกล่าวถึงสถานการณ์

การชุมนุมเมื่อวันที่ 2 ต.ค.ว่า มีการชุมนุม

หลายกลุ่มหลายพื้นที่ โดยเฉพาะที่แยกดิน 

แดงต่อเนื่องถนนมิตรไมตรี ซึ่งมีการขว้าง

ปาประทัดและพลุไฟที่บริเวณซอยมิตรไมตรี 

2 อย่างต่อเนื่อง กระทั่งเวลา 20.35 น. กลุ่ม

วัยรุ่นเริ่มจุดไฟบนพื้นถนน และขว้างปาประ

ทัดและพลุไฟต่อเนื่อง จากนั้นเวลาประมาณ 

23.40 น. ตำารวจเข้ากระชับพื้นที่และควบคุม

ตัวเยาวชนชายอายุ 13 ปี พร้อมยึดของกลาง

พลุควัน 14 ลูก และไฟแช็ก 2 อัน

พล.ต.ต.จิรสันต์ยังกล่าวถึงกระแสข่าว                                                                       

ว่าจะมีกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบใช้รถจักรยาน 

ยนต์ออกตระเวนทำาลายทรัพย์สินราชการ

และวางเพลิงในสถานที่ต่างๆ หลังเที่ยงคืน

ว่า บช.น.มีการตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษไว้แล้ว 

ซึ่งหากได้รับแจ้งเหตุก็จะเป็นชุดเคลื่อนที่เร็ว

เข้าไปตรวจสอบและระงับเหตุดังกล่าวทันที 

ซึ่งได้เน้นย้ำาให้ชุดปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ด้วย

ความระมัดระวัง หากพบผู้ก่อเหตุในลักษณะ

ที่สามารถเข้าจับกุมได้ก็ให้ดำาเนินการทันที 

แต่หากพบกลุ่มผู้ต้องสงสัยให้ ใช้วิธีการตัก

เตือนและทำาประวัติไว้เพื่อเป็นการป้องปราม 

“เราเตรียมปรับเปลี่ยนยุทธวิธี หลังพบ

ว่ากลุ่มวัยรุ่นมักรวมตัวก่อเหตุความวุ่นวาย 

ใช้รถจักรยานยนต์ตระเวนก่อเหตุนอกพื้นที่

แยกดินแดง ส่วนป้อมสัญญาณไฟจราจรที่ได้

รับความเสียหาย ขณะนี้ซ่อมแซมไปแล้ว 26 

ป้อมจราจร” พล.ต.ต.จิรสันต์กล่าว และว่า 

การดำาเนินคดีตั้งแต่ ก.ค.2563 จนถึงปัจจุบัน

มีทั้งสิ้น 572 คดี สั่งฟ้องจำานวน 251 คดี อยู่

ระหว่างสอบสวน 321 คดี และในวันที่ 1-2 

ต.ค. มีคดีเพิ่มขึ้น 17 คดี พบผู้ต้องหา  38 คน 

รอง ผบช.น.ยังกล่าวถึงโซเชียลมีเดีย                                                           

แชร์ภาพและข้อความที่ระบุว่า การเข้าควบ 

คุมการชุมนุมในช่วงกลางดึกที่ผ่านมามีการ

ใช้กระสุนจริงยิงใส่ผู้ชุมนุม   ว่าจากการตรวจ

สอบพบว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ

จากการถูกกระสุนจริงยิงเข้ารับการรักษาใน

โรงพยาบาลรอบพื้นที่การชุมนุมย่านดินแดง 

รวมถึงยังไม่มีการเข้าแจ้งความใน สน.พื้นที่ 

และจากการตรวจสอบภาพถ่ายที่มีการแชร์

กันในโซเชียลมีเดีย ที่อ้างว่าถูกกระสุนจริง

ยิงพบว่าร่องรอยบาดแผลไม่เหมือนร่องรอย

การถูกกระสุนยิง แต่เป็นร่องรอยที่คล้ายกับ                                                       

การครูดหรือถูกของมีคมบาด ซึ่งเบื้องต้น 

บช.น.จะตรวจสอบขยายผลเพิ่มเติมอีกครั้ง 

และขอให้ประชาชนอย่าแชร์ข้อความที่ ไม่ใช่

ข้อเท็จจริง เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดของประ 

ชาชนผู้ใช้สื่อออนไลน์  

รอง ผบช.น.ยังกล่าวถึงการดำาเนินคดี

กับผู้ก่อเหตุยิงเยาวชนอายุ 15 ปีที่บริเวณ

ใกล้เคียงสถานี ตำารวจนครบาลดินแดง  ว่าผู้

ก่อเหตุให้การปฏิเสธในชั้นพนักงานสอบสวน 

แต่ตำารวจจะพยายามรวบรวมพยานหลักฐาน

เพื่อดำาเนินคดีตามกฎหมายให้ได้ ส่วนคดีที่

ตำารวจขยายผลจับวัยรุ่น พร้อมยึดวัตถุระเบิด

แบบแสวงเครื่อง ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ

ทำาร้ายร่างกาย ส.ต.ต.ธนาวุฒิ จิรคเชนทร์ 

หรือหมู่เบส ผู้บังคับหมู่กองบังคับการควบคุม

ฝูงชน ได้รับบาดเจ็บสาหัส ยืนยันขณะนี้

จับกุมไปแล้ว 6 คน และจะขยายผลเพื่อหา

ตัวผู้กระทำาความผิดเพิ่มเติม และฝากไปถึง

ผู้ปกครองให้ช่วยสอดส่องดูแลบุตรหลาน 

เป็นการป้องกันการก่อเหตุในอนาคตด้วย.
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7บทความ

เราผ่านจุดต่ำาสุดแล้ว 

จริงหรือ...ปีนี้จะไปทางไหน?
ากเราเชื่อแนวทางวิเคราะห์ของแบงก์ชาติ, ไทยก็ผ่าน

จุดที่เศรษฐกิจ “ต่ำ�สุด” ในไตรม�สที่ส�มม�แล้ว วัน

นี้เร�อยู่ในไตรม�สที่ 4 จึงควรจะเห็นภ�พของก�รฟื้น

ตัวอย่�งจริงจัง

โดยมีเงื่อนไขสำ�คัญว�่ก�รแพร่ระบ�ดของโควิด-19 จะ

ไม่หวนกลับม�อ�ละว�ดรอบใหม่ เหมือนที่เกิดกับหล�ยประเทศ 

เช่น สิงคโปร์ หรืออิสร�เอล ที่ได้ฉีดวัคซีนให้กับประช�ชนในระ

ดับต้นๆ ของโลก

ไทยเร�มีอะไรที่ประเทศอื่นไม่มีหรือ? นี่คือคำ�ถ�มที่ยัง

ต้องเฝ้�ระวังกันอย�่งใกล้ชิดต่อไป

ร�ยง�นจ�กก�รประชุมคณะกรรมก�รนโยบ�ยก�รเงิน 

ครั้งที่ 6/2564 ซึ่งเป็นครั้งล่�สุดเมื่อ 29 กันย�ยนที่ผ่�นม� ยังมี

คำ�เตือนหล�ยด�้นที่รัฐบ�ลจะต้องนำ�ไปพิจ�รณ�และปฏิบัติ

คุณทิตนันทิ์ มัลลิกะม�ส เลข�นุก�ร กนง. บอกว�่ คณะ

กรรมก�รฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตร�ดอกเบี้ยนโยบ�ยไว้ที่

ร้อยละ 0.50 ต่อปี 

เพร�ะประเมินว่�เศรษฐกิจไทยปี 2564 และปี 2565 จะ

ขย�ยตัวใกล้เคียงกับที่ค�ดไว้ในก�รประชุมครั้งก่อน

แต่ก็เตือนว่� “ยังมีคว�มไม่แน่นอนสูง” 

ปัจจัยด�้นบวกคือก�รกระจ�ยวัคซีนที่ปรับดีขึ้น และก�ร

ผ่อนคล�ยม�ตรก�รควบคุมก�รระบ�ดที่เร็วกว�่ค�ด 

แต่โจทย์สำ�คัญที่สุดของเศรษฐกิจไทยก็คือ ก�รดำ�เนิน

ม�ตรก�รควบคุมก�รระบ�ดที่เอื้อให้กิจกรรมท�งเศรษฐกิจและ

ร�ยได้ฟื้นตัวต่อเนื่อง 

แม้ม�ตรก�รด�้นก�รเงินมีคว�มคืบหน้�ม�กขึ้น แต่ยัง

ต้องเร่งผลักดันก�รกระจ�ยสภ�พคล่องและปรับโครงสร้�งหนี้

ของกลุ่มที่ได้รับผลกระทบอย�่งต่อเนื่อง 

คณะกรรมก�รฯ เห็นว่�ม�ตรก�รด้�นก�รเงินจะมี

ประสิทธิผลม�กกว่�ก�รลดอัตร�ดอกเบี้ยที่ปัจจุบันอยู่ในระดับ

ต่ำ� 

จึงเห็นควรให้คงอัตร�ดอกเบี้ยนโยบ�ยไว้

ตัวเลขที่น�่สนใจคือก�รค�ดก�รณ์ว่�เศรษฐกิจไทยมีแนว

โน้มขย�ยตัวร้อยละ 0.7 และ 3.9 ในปี 2564 และ 2565 ต�ม

ลำ�ดับ

แปลว่� กนง.เห็นว่�ปีนี้ ไม่ติดลบ และปีหน�้จะบวก

ม�กกว่�เดิมที่ค�ดไว้ 

แต่ไตรม�สที่ 3 ของปีนี้ เศรษฐกิจได้รับผลกระทบจ�ก

ม�ตรก�รควบคุมก�รระบ�ดและก�รส่งออกที่ชะลอลงกว�่ค�ด 

แต่ไตรม�สที่ 4 น่�จะกระเตื้องขึ้นจ�กก�รพัฒน�ก�รด้�น

วัคซีนที่ดีขึ้นชัดเจน และก�รผ่อนคล�ยม�ตรก�รควบคุมก�ร

ระบ�ดที่เร็วกว่�ค�ด 

ปี 2565 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มทยอยฟื้นตัวจ�กก�รใช้จ่�ย

ในประเทศเป็นสำ�คัญ ต�มคว�มเชื่อมั่นที่ปรับดีขึ้นต่อเนื่อง 

นักท่องเที่ยวต่�งช�ติจะกลับม�ไหม

กนง.เชื่อว่�จะทยอยฟื้นตัวอย่�งช�้ๆ 

แต่ก�รส่งออกจะยังได้รับผลกระทบต่อเนื่องจ�กปัญห�

ข�ดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และเซมิคอนดักเตอร์ 

ตล�ดแรงง�นมีแนวโน้มปรับดีขึ้น จ�กร�ยได้ของแรงง�น

ในภ�คบริก�รและผู้ประกอบอ�ชีพอิสระที่ฟื้นตัวต�มกิจกรรมท�ง

เศรษฐกิจ 

ค�ดว่�อัตร�เงินเฟ้อในระยะป�นกล�งยังคงยึดเหนี่ยวอยู่ใน

กรอบเป�้หม�ย 

แต่ต้องตระหนักว�่เศรษฐกิจไทยยังมีคว�มไม่แน่นอนสูง

เพร�ะต้องติดต�มแนวโน้มก�รระบ�ดและก�รผ่อนคล�ย

ม�ตรก�รควบคุมก�รระบ�ด คว�มเชื่อมั่นของภ�คเอกชน รวมถึง

แรงสนับสนุนจ�กม�ตรก�รของภ�ครัฐ 

ที่น�่สนใจคือสภ�พคล่องในระบบก�รเงินยังอยู่ในระดับสูง 

แต่ปัญห�คือก�รกระจ�ยตัวยังไม่ทั่วถึงจ�กคว�มเสี่ยงด้�น

เครดิตที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพ�ะธุรกิจ SMEs และภ�คครัวเรือน 

ทั้งนี้ ม�ตรก�รสินเชื่อฟื้นฟูที่ออกม�ช่วยให้ธุรกิจ SMEs เข�้

ถึงสินเชื่อเพิ่มขึ้น 

คณะกรรมก�รฯ เห็นควรให้ติดต�มพัฒน�ก�รของตล�ดก�ร

เงินโลกและไทยอย�่งใกล้ชิด รวมถึงผลักดันก�รสร้�งระบบนิเวศ

ใหม่ของตล�ดอัตร�แลกเปลี่ยน (FX ecosystem) อย�่งต่อเนื่อง

กาแฟดำ

ควิดเริ่มเกิดขึ้นและระบาดไปทั่วโลก ตั้งแต่ พ.ศ.2562 

จนถึงวันนี้ คว�มรุนแรงค่อยๆ ทวีขึ้นต�มลำ�ดับ หล�ย

สิ่งหล�ยอย�่งเปลี่ยนแปลงไปอย�่งไม่เคยค�ดคิดม�ก่อน 

ทุกคนต้องปรับตัวให้เข้�กับสถ�นก�รณ์ และแก้ไขปัญห�เฉพ�ะ

หน้�ส�รพันที่เกิดขึ้น วิถีชีวิตต้องเปลี่ยนแปลงไป หล�ยคนต้อง

อยู่บ�้นม�กขึ้นเนื่องจ�กม�ตรก�รอยู่บ้�นหยุดเชื้อเพื่อช�ติ เพิ่ม

เป็นเคอร์ฟิว จนถึงล็อกด�วน์ ร�วกับเวล�ถูกโควิดพร�กไปหรือ

ทำ�ให้สะดุดหยุดอยู่ ผู้ใหญ่ต้องทำ�ง�นที่บ้�น เด็กต้องเรียนหนังสือ

ออนไลน์ สั่งอ�ห�ร สั่งสินค้�ออนไลน์ เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเผชิญ

เหมือนกันทั้งโลก ไม่ว�่ย�กดีมีจนก็ต้องเผชิญเหมือนกันหมด

ผมเป็นคนชีพจรลงเท�้ ไม่ชอบอยู่กับที่ อยู่นิ่งๆ น�นๆ ก็

อึดอัด นั่งทำ�ง�นอยู่กับโต๊ะทำ�ง�นทั้งวันไม่ค่อยจะเป็นกับใคร

เข� ไปรับร�ชก�รเป็นตำ�รวจก็ดูจะถูกโฉลก เพร�ะนั่งโต๊ะทำ�ง�น

เอกส�รได้สักครึ่งวัน ก็ออกไปตรวจท้องที่ ทำ�อย�่งนี้ม�ตลอดตั้งแต่

เป็นผู้น้อยจนเป็นผู้ใหญ่ ได้มีโอก�สไปตรวจท้องที่ทั่วประเทศไทย 

เมื่อได้ โอนย้�ยไปรับร�ชก�รพลเรือนเป็นปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี

ก็ยิ่งดีใหญ่ ได้กำ�กับกองตรวจร�ชก�ร ต้องไปตรวจไปเร่งรัดก�ร

ปฏิบัติง�นต่�งๆ ทั่วประเทศ เสียด�ยที่อยู่ได้เพียงปีเดียวก็เกษียณ

อ�ยุร�ชก�ร หลังจ�กนั้นผมก็เดินท�งท่องเที่ยวในฐ�นะประช�ชน

เต็มขั้น ได้บำ�น�ญที่หลวงให้ม�เป็นค่�รถ ค่�เรือ ค่�กิน ค�่อยู่ใน

ก�รเดินท�ง เกษียณม� 5 ปีก็มีเรื่องออกจ�กบ�้น ออกเที่ยวม�

ตลอด ไปทั้งในประเทศและต่�งประเทศ ได้รับคว�มกรุณ�จ�ก

กัลย�ณมิตร เพื่อนพ้องน้องพี่ ทั้งในและนอกประเทศให้คว�ม

อนุเคร�ะห์แนะนำ�ที่พัก สถ�นที่ท่องเที่ยว ร�้นอ�ห�รก�รกินก็

ตะลอนไปทั่ว เป็นประสบก�รณ์เอ�ไว้พูดคุยกับเพื่อนกับฝูงได้

พอสมควรในทุกเรื่องทุกร�ว ทั้งเรื่องประวัติศ�สตร์ ศิลปกรรม 

พิพิธภัณฑ์ ดนตรี สถ�นที่ท่องเที่ยว มรดกโลก อ�ห�รก�รกิน  

สตรีทฟู้ด สวนส�ธ�รณะ ดอกไม้ใบหญ้� ฯลฯ

ผมว�งแผนก�รเดินท�งไปท่องเที่ยวไว้เป็นแบบต�ร�งล่วง

หน้� เป็นสัปด�ห์ เป็นเดือน เป็นปี ถ�้เป็นวันหยุดเส�ร์-อ�ทิตย์

ก็จะไปพักค้�งคืนจังหวัดใกล้ๆ ขับรถไปสัก 3 ชั่วโมง เช่น เข�

ใหญ่ พัทย� หัวหิน อุทัยธ�นี ไปนอนค�้งสักคืนสองคืน ไปเยี่ยม

เยียนเพื่อนๆ เที่ยวชมสถ�นที่ต�่งๆ แวะชิมอ�ห�รอร่อยเก�่แก่

ประจำ�ถิ่น นำ�ม�เป็นข้อมูลบอกเล�่เก�้สิบเพื่อนๆ ต่อ แล้วก็กลับ

บ้�นที่กรุงเทพฯ ถ้�มีวันหยุดหล�ยวันก็ขึ้นเครื่องบินเดินท�งไปต่�ง

จังหวัดไกลหน่อย ที่ชอบไปเป็นประจำ� หน้�หน�วก็ไปภ�คเหนือ 

เชียงร�ย น่�น ภ�คอีส�นไปอุบลร�ชธ�นี เลย หน้�ร้อนไปภ�คใต้ 

สุร�ษฎร์ธ�นี สงขล� ภูเก็ต หมุนเวียนเปลี่ยนไปต�มอัธย�ศัย รวม

ทั้งเดินท�งไปต�่งประเทศในบ�งโอก�ส โดยจองตั๋วเครื่องบินเดิน

ท�งล่วงหน้�น�นๆ เพร�ะจะได้ร�ค�ถูก แต่สถ�นก�รณ์ โควิดทำ�ให้

แผนก�รเดินท�งต้องปรับเลื่อนออกไปหมด ตอนนี้มีตั๋วที่เลื่อนก�ร

เดินท�งเต็มไปหมดจนจำ�ไม่ได้แล้ว บ�งครั้งก็คิดว่�ถ�้สถ�นก�รณ์

ดีขึ้น เริ่มเดินท�งได้จะไปไหนก่อนหลังดี ดีที่โรงแรมที่จองไว้ล่วง

หน้�เหมือนกันยอมให้ยกเลิกได้ คิดว่�หล�ยๆ คนคงมีปัญห�เรื่อง

ตั๋วเครื่องบินเช่นเดียวกัน ก็ขอให้ค่อยคิดค่อยอ�่น เตรียมก�รเดิน

ท�งกันใหม่เมื่อฟ้�เปิดเดินท�งได้

เรื่องก�รง�นของผม ประชุมบ�้ง ให้คำ�ปรึกษ�บ้�ง ส่วน

ใหญ่ไม่ต้องไปทำ�ทุกวัน ช่วงโควิดนี้ก็ต้องประชุมออนไลน์ผ่�นระบบ 

Microsoft Zoom ต้องม�ทำ�คว�มคุ้นเคยกับเครื่องไม้เครื่องมือ ไม่ว่�

คอมพิวเตอร์ หรือ Social Media ต�่งๆ ม�กขึ้น จ�กปกติถึงมีอีเมล

ก็ไม่ค่อยได้ดูเพร�ะมีส่งม�จ�กทั่วส�รทิศ จ�กที่เคยไปกรอก ไปบอก

ข้อมูลอะไรไว้ที่ไหน ทั้งแบงก์ โรงพย�บ�ล ร�้นค้� ทั้งหลักสูตรต่�งๆ 

ที่เคยเรียนม� ก็ส่งเมลอะไรต่อมิอะไรม�เต็มไปหมดทั้งวัน ตอนนี้

ที่ดูประจำ�วันทุกเช้�ก็คือ Line เพื่อนฝูงกลุ่มต�่งๆ ทักท�ย Good 

Morning Happy Brithday กันทั้งวัน และส่งส�รพัดข่�วส�รบ�้น

เมือง ทั้งดีทั้งร้�ย ทั้งบันเทิงและไม่บันเทิง บ�งทีก็วิว�ทะ จนผมต้อง

เป็นพระเตมีย์ใบ้คอยส่องอย่�งเดียว ไม่กล้�แสดงคว�มคิดเห็นอะไร 

ด้วยเกรงว�่จะเสียเพื่อนที่รักกันอย่�งที่เห็นมีปร�กฏเนืองๆ

ในสถ�นก�รณ์ โควิดอย�่งนี้ผมก็ต้องจัดต�ร�งชีวิตประจำ�

วันใหม่ บอกเล่�ให้เพื่อนฟัง เพื่อนถ�มทำ�ไมต้องซีเรียสขน�ดนั้น 

ก็ตอบเพื่อนไปว่�มันคงติดเป็นนิสัยตั้งแต่เด็ก เป็นลูกคนโต ต้อง

ช่วยแม่ทำ�ง�นบ้�น เลี้ยงน้อง ดูหนังสือ และเล่นส่วนตัว (ต�ร�ง

ใช้คำ�ว�่สันทน�ก�ร) ก็เลยเขียนต�ร�งก�รปฏิบัติไว้เป็นประจำ�

ตั้งแต่เรียนชั้นประถมปล�ย และก็ทำ�เรื่อยม�จนทุกวันนี้ ทำ�ได้บ้�ง

ไม่ได้บ้�งก็พย�ย�มทำ�ม�ตลอด กำ�หนดเป็นกรอบเวล�ไว้ ตื่นเช้�

ตีห้� ดูข่�ว เช็ก Email Facebook YouTube Twitter หกโมงเช�้

ออกไปเดินหรือขี่จักรย�น 1 ชั่วโมง (ฟังข�่ววิทยุด้วย) เจ็ดโมงเข้�

ห้องน้ำ�ทำ�ภ�รกิจส่วนตัว แปดโมงดื่มก�แฟ เก้�โมงเริ่มง�น (นัด

หม�ย ประชุม เขียนหนังสือ) เที่ยงท�นอ�ห�รกล�งวัน บ่�ยก็เริ่ม

แบบช่วงเช้�อีกครั้ง เลิกง�นสี่โมงเย็น ลงสวนทั้งสวนไม้ใบ สวน

กระบองเพชร ห�้โมงเย็นท�นอ�ห�รเย็น หนึ่งทุ่มขึ้นอ�บน้ำ�อ�บท่�

เปลี่ยนชุดนอน ดูทีวี Netflix YouTube ร�ยก�รกีฬ� ร�ยก�รต้นไม้

ใบหญ้� สี่ทุ่มเข้�นอน หมดไปแล้ว 1 วัน

ระหว่�งรอวันที่เดินท�งได้ ผมก็เข้� Facebook ดูเพื่อนๆ 

พ�ไปเที่ยวทิพย์ต�มสถ�นที่ต�่งๆ ไปพล�งๆ ก่อน ส่องโพสต์เรื่อง

ร�วต่�งๆ ของเพื่อนๆ ไปเรื่อยๆ ทั้งเรื่องนก เรื่องไม้ ทำ�บุญ โควิด 

เพลินไปวันๆ วันดีคืนดีก็ลองโพสต์เรื่องร�วใกล้ตัวลงไปให้เพื่อน

อ่�นแลกเปลี่ยนบ�้ง เพื่อนคนหนึ่งเห็นเรื่องที่โพสต์ก็ถ�มว�่มีเวล�

ไหม เขียนส่งม�ให้พิมพ์สักสัปด�ห์ละครั้งได้ไหม รีบตอบรับคำ�ไป

อย่�งรวดเร็ว (กลัวเพื่อนจะเปลี่ยนใจ) เพร�ะชอบอ�่นหนังสือ ติด

นิย�ยตั้งแต่เด็กตอนต�มแม่ไปทำ�ผมที่ร�้นเสริมสวย เป็นแฟนคอ

ลัมนิสต์ต�่งๆ และนักเขียนหล�ยท�่น เช่น ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช 

นายสมัคร สุนทรเวช พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร และ หม่อมถนัด

ศร ีฯลฯ และเรื่องสั้นต่วยตูน รู้สึกชอบและอย�กเขียนหนังสือให้

คนอ�่นบ้�ง โอก�สม�ถึงช่วงโควิด ใครว่�โควิดมีแต่เรื่องไม่ดี บ�ง

ครั้งก็มีเหตุให้เกิดสิ่งดีๆ ก็เป็นได้

คืนนั้นไม่ได้นอนสี่ทุ่มต�มปกติ ตื่นเต้นนอนไม่หลับ ต้อง

ลุกขึ้นม�เขียนอะไรต่อมิอะไรบันทึกไว้กันลืม ภ�ษ�วัยรุ่นก็ต้อง

บอกว�่มัน Hot จริงๆ เพร�ะถ�มเพื่อนไปว่�จะให้เขียนอะไร ก็ได้

รับคำ�ตอบเป็นก�รบ้�นให้ไปคิดชื่อคอลัมน์ม�เอง ลงสัปด�ห์ละ

ครั้ง เรื่องที่เขียนจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้ให้ลองเขียนม� แต่อย�่ซ้ำ�

เรื่องร้�นอ�ห�รก�รกิน เพร�ะมีคนเขียนอยู่แล้ว (นึกในใจว�่เป็น

เรื่องที่อย�กเขียนม�กที่สุดเพร�ะสะสมวิทย�ยุทธ์เรื่องร้�นอ�ห�ร

ก�รกินม�แล้ว 50 ปี ทั่วประเทศไทย) คืนนั้นตกลงได้ชื่อคอลัมน์ 

ได้น�มป�กก� ได้พล็อตเรื่องร�วต่�งๆ ม�หล�ยเรื่อง เคยอ่�นข้อ

แนะนำ�ในก�รเขียนให้เขียนเรื่องที่เร�รู้ คิดถึงคนหรืออะไรใกล้ตัว

ก่อน ดังนั้นคว�มคิดก็พรั่งพรูม�ทันที แต่ไม่ถึงกับเก็บไปฝัน

ผมเป็นเด็กข้�งวัด บ้�นอยู่ฝั่งธนฯ ตำ�บลบ�งแค เรียนหนังสือ

โรงเรียนวัดทั้งชั้นประถมและมัธยม เด็กๆ ไม่ชอบเรียนหนังสือ 

ชอบเล่นแต่ฟุตบอลกับไปเที่ยว เส�ร์-อ�ทิตย์ติดรถทัวร์นำ�เที่ยวไป

เที่ยวต่�งจังหวัดเกือบทุกจังหวัด เมื่อเรียนจบไปรับร�ชก�รที่ต�่ง

จังหวัดและกลับม�ส่วนกล�งที่กรุงเทพฯ รับร�ชก�รเป็นตำ�รวจ 39 

ปี ตั้งแต่รองส�รวัตรจนเป็นรองผู้บัญช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ติ จนปี

ที่ 40 โอนย้�ยไปเป็นข�้ร�ชก�รพลเรือนตำ�แหน่งปลัดสำ�นักน�ยก

รัฐมนตรี และเกษียณอ�ยุร�ชก�ร แต่ก็ยังทำ�ง�นกับภ�คเอกชน กับ

องค์กรก�รกุศลต่อ ช่วงรับร�ชก�รมีโอก�สไปร�ชก�รบ�้ง ไปเที่ยว

ส่วนตัวบ�้ง ครบทุกจังหวัดในประเทศ เป็นพวกชีพจรลงเท้�อย่�ง

ที่บอกไว้ตอนต้น รักก�รเดินท�ง ยังหวังว่�จะได้มีโอก�สเดินท�ง

ไปสถ�นที่สำ�คัญอันเป็นมรดกโลกทั่วโลกให้ม�กที่สุด ที่กล�่วม�ก็คง

เป็นประสบก�รณ์ (เพื่อนชมเสมอว่�รู้ทุกเรื่อง ยกเว้นง�นในหน้�ที่) 

ม�เล่�ในคอลัมน์ “คุยเอกอัง ฟังเอกเล่า” ในตอนต่อๆ ไป

อารัมภบทที่มาที่ ไปของ “คุยเอกอัง ฟังเอกเล่า” ก็เป็นมา

อย่างนี้ อย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะครับ.

อารัมภบท

โ

ห

เรื่องสำ�คัญคือรัฐบ�ลต้องเร่งกระจ�ยสภ�พคล่องไปสู่ผู้ได้

รับผลกระทบให้ตรงจุดและลดภ�ระหนี้ 

เช่น ม�ตรก�รสินเชื่อฟื้นฟู ม�ตรก�รพักทรัพย์พักหนี้ 

และม�ตรก�รอื่นๆ ของสถ�บันก�รเงินเฉพ�ะกิจ 

ควบคู่กับก�รผลักดันให้สถ�บันก�รเงินเร่งปรับปรุง

โครงสร้�งหนี้ให้เห็นผลในวงกว�้ง และสอดคล้องกับคว�ม

ส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ของลูกหนี้ในระยะย�ว 

ในช่วงจังหวะใกล้กันนี้ ธน�ค�รพัฒน�เอเชีย (เอดีบี) ได้

ปรับลดประม�ณก�รเศรษฐกิจไทยในปี 64 ลงอยู่ที่ 0.8% จ�กที่

เคยค�ดก�รณ์ที่ 3% เมื่อเดือน เม.ย.ที่ผ�่นม� 

และปรับลดแนวโน้มเศรษฐกิจของปี 65 ลงจ�ก 4.5% ไป

อยู่ที่ 3.9% ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับของ กนง.

แต่ประเทศกำ�ลังพัฒน�อื่นในเอเชียมีแนวโน้มที่ดีกว�่ไทย

เอดีบีค�ดว่�ประเทศเหล่�นี้จะขย�ยตัว 7.1% ในปี 64 

ซึ่งเป็นก�รปรับลดจ�กที่เคยค�ดก�รณ์ไว้ที่ 7.3% ในเดือน 

เม.ย.ที่ผ�่นม� 

สำ�หรับปี 65 ค�ดว่�ก�รเติบโตจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 5.4% จ�ก 

5.3% 

ที่น�่กลัวคือเอดีบีบอกว�่โควิด-19 ได้ส่งผลให้ประช�กร

ร�ว 75-80 ล้�นคนของประเทศกำ�ลังพัฒน�ในเอเชียเข้�สู่คว�ม

ย�กจนขั้นรุนแรง

ซึ่งทำ�ให้เกิดคว�มไม่มั่นคงท�งอ�ห�รม�กขึ้น 

และในปีนี้คว�มหิวโหยทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นร�ว 1 ใน 3 

ต�มก�รประเมินของกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริก� 

และจ�กจำ�นวนประช�กร 291 ล้�นคนที่ได้รับคว�มทุกข์

ย�กจ�กคว�มไม่มั่นคงด�้นอ�ห�รทั่วโลกนั้น 72% อยู่ในภูมิภ�ค

เอเชีย 

โดยเฉพ�ะในบังกล�เทศ อินเดีย อินโดนีเซีย และ

ป�กีสถ�น

ดังนั้น ปีหน�้จึงเป็นปีที่ท�้ท�ยอย่�งยิ่งสำ�หรับ

ประเทศไทย...โดยเฉพ�ะเมื่อเร�เห็นคว�มไม่แน่นอนทั้งด�้นแพร่

ของโรคระบ�ด, ก�รเยียวย�ผู้ได้รับผลกระทบ

และก�รเมืองที่ยังมีปัจจัยผันผวนอย�่งสูง.

รับราชการเป็นตำารวจ 39 ปี ตั้งแต่

รองสารวัตรจนเป็นรองผู้บัญชาการ

ตำารวจแห่งชาติ จนปีที่ 40 โอนย้ายไป

เป็นข้าราชการพลเรือนตำาแหน่งปลัด

สำานักนายกรัฐมนตรี และเกษียณอายุ

ราชการ แต่ก็ยังทำางานกับภาคเอกชน 

กับองค์กรการกุศลต่อ ช่วงรับราชการ

มีโอกาสไปราชการบ้าง ไปเที่ยวส่วน

ตัวบ้าง ครบทุกจังหวัดในประเทศ เป็น

พวกชีพจรลงเท้าอย่างที่บอกไว้

“

”



จจุบันสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ยัง

ไม่คลี่คลาย ส่งผลกระทบต่อทุกคน ซึ่งไม่ใช่กระทบ

แค่ด้านสังคมและเศรษฐกิจ แต่ยังส่งผลกระทบไปถึง

สุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนจำานวนมาก 

หลังจากการแพร่ระบาดของโรคโควิดท่ีเกิดข้ึนเป็นระลอกท่ี 

4 ก็พบว่าพฤติกรรมผู้บริโภคมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่าง

มาก ส่วนใหญ่ยังคงเฝ้าระวังต่อสถานการณ์การระบาดของ

ไวรัสโควิด-19 ประกอบกับรายได้ที่ไม่มั่นคงในช่วงที่ผ่าน

มา จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำาให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการใช้จ่ายหลังวิกฤตโควิด-19

นับเป็นอีกครั้งที่สถาบันวิจัยความเป็นอยู่ฮาคูโฮโด อา 

เซียน (ประเทศไทย) ร่วมมือกับบริษัท สไปซ่ี เอช จำากัด ลงพ้ืน

ท่ีสำารวจและการคาดการณ์พฤติกรรมผู้บริโภคชาวไทยประจำา

เดือนตุลาคม 2564 โดยพบขอมูลท่ีน่าสนใจว่าแม้ความสุขคน

ไทยต่ำาสุดในรอบปีอยู่ท่ี 59% โดยลดลง 4% จากเดือนสิงหาคม 

แต่ความต้องการใช้จ่ายกลับดีดสูงสุดท่ี 58% โดยปัจจัยหลักยัง

คงเป็นสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงผลิตภัณฑ์

เสริมความงาม เพื่อลดความเครียดจากการทำางานในช่วงท่ีต้อง

อยู่บ้าน และหาสินค้าเพื่อการปรับตัวและดำาเนินชีวิตให้มีความ

สุขในยุคโควิด อาทิ โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน เครื่องนอน

ดูเหมือนว่าประเด็นท่ีคนไทยติดตามมากท่ีสุด ยังหนีไม่

พ้นปัญหาและสถานการณ์ของโควิด-19 ท่ียังยืดเย้ือ ซ่ึงนับเป็น

ประเด็นท่ีสำาคัญและส่งผลต่อความสุขของคนไทยในระยะยาว 

รวมไปถึงประเด็นที่คนไทยให้ความสนใจไม่แพ้กันคือ มาตร 

การเยียวยาของทางภาครัฐก็ดี แนวโน้มของสถานการณ์ล็อก

ดาวน์ท่ีดูจะคล่ีคลายไปบ้างก็ดี รวมถึงประเด็นร้อนแรงอย่าง

เรื่องวัคซีนย่ีห้อต่างๆ ท่ีจะนำาเข้ามายังประเทศไทย

อีกท้ังเรื่องความต้องการของชุดตรวจ ATK ซ่ึงแสดงให้

เห็นถึงการปรับตัวของคนไทย ท่ียังต้องเฝ้าระวังตัวจากโควิด-

19 โดยผลสำารวจเราพบว่ามีข้อบ่งช้ีสำาคัญเก่ียวกับพฤติกรรม

การใช้จ่ายของผู้บริโภคอยู่ 2 ข้อด้วยกัน ได้แก่ 1.นักการตลาด

เตรียมสร้างโอกาสทองจากการ “ช้อปเอาคืน” เพราะจากความ 

สะดวกสบายในการช้อปป้ิงออนไลน์ และสถานการณ์การแพร่

ระบาดในประเทศไทย เป็นแรงผลักดันให้ผู้บริโภคหันมาช้อป

ป้ิงสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากข้ึน ส่งผลให้ธุรกิจการซ้ือ

ของผ่านออนไลน์ ยังเป็นเครื่องมือสำาคัญในการดึงดูดลูกค้าด้วย

แน่นอนว่าโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย ก็มีทั้งรูปแบบ

ฟรีค่าจัดส่ง หรือโปรโมชั่นซื้อ 1 แถม 1 เพื่อเพิ่มยอดขาย

ในออนไลน์ แต่ก็มีผู้บริโภคบางส่วนที่ยังต้องการอยากจับ

จ่ายใช้สอยนอกบ้าน เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศและคลายความ

ตึงเครียด เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้บริโภคได้ออกมา “ช้อป

เอาคืน” เพื่อชดเชยความรู้สึกที่อึดอัด และคลายความตึง 

เครียดผ่านการซื้อสินค้านอกบ้านร่วมกับคนในครอบครัว

ส่วน 2.ผู้หญิงอย่าหยุดสวย “คืนความสุขให้ผู้หญิง” 

ด้วยการช้อปป้ิง จะเห็นได้ว่าจากสถานการณ์โควิด-19 ทำาให้

กลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงต้องแบกภาระท่ีหนักหน่วง ท้ังการทำา 

งาน เล้ียงลูกน้อย หรือแม้แต่การดูแลงานบ้าน แต่ยังคงมี

ความต้องการใช้จ่ายเพื่อหาความสุขให้ตัวเองเพ่ิมมากข้ึน เห็น

ได้ว่ากลุ่มผู้บริโภคเพศหญิงมีแนวโน้มความต้องการซ้ือสินค้า

ประเภทสกินแคร์และเครื่องสำาอางท่ีเพ่ิมสูงข้ึนติดอันดับ 1 ใน 

5 สินค้าต้องการมากท่ีสุด เพราะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ออกจากบ้าน 

แต่คนกลุ่มน้ีก็ยังอยากให้ตัวเองดูสวยอยู่ตลอดเวลา โดยอีก

หน่ึงกลุ่มสินค้าท่ีน่าจับตา คือความต้องการใช้จ่ายในสินค้ากลุ่ม

อิเล็กทรอนิกส์  เพราะสินค้าเหล่าน้ีสามารถกระตุ้นรายจ่าย

และเติมเต็มความสุขให้ผู้หญิงได้เป็นอย่างดี

การคาดการณ์พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคใน

ประเทศไทยประจำาเดือนตุลาคม 2564 ความยืดเย้ือของสถาน 

การณ์ โควิด ส่งผลให้พฤติกรรมของคนไทยให้ความสนใจกับ

ข่าวสารบ้านเมืองมากข้ึน 48% โดยเฉพาะข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับ

โควิด มาตรการเยียวยาของภาครัฐ หรือแม้แต่จำานวนผู้ติดเช้ือ

ในประเทศในแต่ละวัน รองลงมาหนีไม่พ้นในเรื่องการเมือง การ

เคลื่อนไหวของกลุ่มม็อบ และการชุมนุมต่างๆ ประมาณ 24%

เป็นท่ีน่าสนใจว่าในสถานการณ์โควิด-19 อันตึงเครียด

และไม่แน่นอนน้ัน ยังมีหัวข้อใหม่ๆ ในผลวิจัยน้ีคือเรื่อง 

Popcat เกม และกีฬา ซ่ึงหากมองในภาพรวมแล้วแสดงให้

เห็นว่าผู้บริโภคยังคงมีต้องการด้านความบันเทิงเพื่อผ่อนคลาย 

และหาความสุขตามสภาพแวดล้อมของตนเอง.

วงน้ีแว่วๆ มาว่า บมจ.เค.ดับบลิว.เม็ททัล เวิร์ค (KWM)                                                                                    

มีข่าวดีให้ผู้ถือหุ้นได้ชื่นใจกันมาอย่างไม่ขาดสาย เพราะ                                                                                     

จากการนำาทัพของ ติยาภรณ์ วนโกสุม กรรมการผู้จัด

การบริษัทฯ ก็ส่งผลให้ไตรมาส 3 ของปี 64 นี้มีผลประกอบ

การเติบโตอย่างโดดเด้ง

แถมส่อแววโตต่อเนื่องไป                                               

จนถึงสิ้นปีอีกด้วย รับกับสถาน 

การณ์ที่อุตสาหกรรมเกษตรโตดี

ตามราคาสินค้าเกษตรที่ปรับตัว

สูงขึ้นรวมทั้งสมุนไพรไทย โดย

เฉพาะกัญชงและกัญชา 

นอกจากนี้ ติยาภรณ์ยัง

แอบส่งซิกมาอีกว่า เตรียมส่งมอบ

เครื่องสกัดกัญชง-กัญชา รวมถึง

พืชสมุนไพรสดในโค้งสุดท้ายปีนี้ 

จำานวน 10 เครื่อง และยังมีดีล

ลูกค้าใหม่อีก 10 ราย แบบนี้เรียก

ได้เลยว่ามัน “ปัง” มากแม่... 
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อัปเดตพฤติกรรมลูกค้ายุคโควิด

ส่งข่าวดี

เศรษฐกิจ

ช่

ปั

รุ่งนภา สารพิน

ติยาภรณ์ 

วนโกสุม

เดือนก่อนนักลงทุนต่างชาติก็มีพฤติกรรมการลงทุนท่ีเปล่ียนไปจาก

เดิมแล้ว จากที่มีการขายหุ้นมาตั้งแต่ต้นปี มา 2 เดือนก่อน (ส.ค.-

ก.ย.64) ก็กลับมาซื้อหุ้น โดยเดือน ส.ค.64 ซื้อไปเพียง 3,893.75 

ล้านบาท ตามมาด้วยเดือน ก.ย.64 ซื้อเพิ่มอีก 11,137.22 ล้านบาท โดย

ช่วงปลายเดือน ก.ย.ก็มีการขายทำากำาไรออกไปบ้าง แต่มาต้นเดือน ต.ค.

64 กลับมาซื้อในวันแรกของเดือนมากถึง 2,625.72 ล้านบาท ทำาให้มอง

ว่านักลงทุนต่างชาติกำาลังกลับมาซื้อหุ้นเพิ่มมากขึ้น สอดรับกลับมีเงิน

ไหลเข้าประเทศในเดือน ก.ค. และ ส.ค.64 ที่ไหลเข้ามากว่า 175,000 

ล้านบาท จริงอยู่ที่เงินทั้งหมดไม่ได้เข้าลงทุนในตลาดหุ้น ส่วนมากจะไหล

เข้าลงทุนในพันธบัตรและตราสารหนี้ แต่แม้จะยังไม่มีเงินไหลเข้าตลาด

หุ้นก็ตาม เมื่อมีเงินไหลเข้ามาเพิ่มก็จะมีผลทางจิตวิทยาให้นักลงทุนต่าง

ชาติที่เคยขายหุ้นออกในช่วง 7 เดือนเศษได้เงินไปกว่า 106,000 ล้าน

บาท อาจจะมีการนำากลับออกไปบ้างบางส่วน แต่ก็จะยังคงมีเงินเหลือ

อยู่ในมืออีกจำานวนมาก ทำาให้สามารถกลับมาซื้อหุ้นได้ทันที เท่ากับบอก

ให้รู้ว่า ไม่ว่าการกลับมาซื้อหุ้นรอบนี้ของนักลงทุนต่างชาติจะเป็นเงินเก่า

ที่ขายหุ้นไปก่อนหน้าแล้วกลับมาซื้อ หรือจะมีเงินใหม่ไหลเข้ามาซื้อบาง

ส่วนก็ตาม มองว่าต่างชาติยังมีเงินที่พร้อมจะซื้อหุ้นเพิ่มได้ตลอดเวลา 

และเป็นจำานวนเงินที่มากเกือบแสนล้านบาทเช่นกัน ยิ่งปัจจุบันเริ่มทยอย

เปิดประเทศ ทำาให้ธุรกิจต่างๆ ที่ถูกปิดมานานสามารถกลับมาดำาเนินการ

ได้ตามปกติ นอกจากจะทำาให้ธุรกิจกลับมามีรายได้และมีกำาไรเพิ่มทันที

แล้วยังจะทำาให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เป็นเครื่องจักรสำาตัญที่ถูกหยุดมา

นานร่วม 2 ปี จะกลับมาดำาเนินการได้มากขึ้น จะเป็นแรงผลักดันอย่าง

มากในปีต่อๆ ไปมากขึ้น ทำาให้มองแนวโน้มเศรษฐกิจจะกลับมาเติบโต

สูงแน่นอน และที่ยังกลัวว่าเศรษฐกิจปี 2564 จะโตติดลบคงต้องกลับ

ไปประเมินใหม่ เพราะที่ผ่านมาแค่การส่งออกที่เติบโตกว่า 14% ก็มาก

เกินพอที่จะทำาให้เศรษฐกิจโตเป็นบวกได้แล้ว เพราะสัดส่วนการส่งออก

สูงเกือบ 70% ของ GDP เมื่อการส่งออกบวกมากก็สามารถชดเชยราย

ได้ที่ขาดหายของธุรกิจการท่องเที่ยวได้พอสมควร ขนาดธนาคารโลกยัง

ประเมินว่าปี 2564 นี้ ไทยจะมีเศรษฐกิจเติบโตไม่ต่ำากว่า 1% ก็ชัดเจน

ว่ามีความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยโตเป็นบวก ไม่ได้ โตติดลบอย่างที่มีการ

ประเมินกัน นอกจากนี้ การที่ราคาน้ำามันในตลาดโลกยังขยับสูงขึ้นมาก

จะเป็นปัจจัยสำาคัญที่จะทำาให้ธุรกิจพลังงานกลับมามีรายได้และกำาไรเพิ่ม

มากขึ้น ซึ่งจะมีผลให้ขับดันให้ตลาดกลับมาคึกคักมากขึ้นด้วย จากแนว

โน้มที่สดใสมากขึ้นทำาให้นักลงทุนควรพิจารณาทยอยเลือกหุ้นพื้นฐานที่ดี

ลงทุนต่อไป.

หุ้นเด่นประจำาสัปดาห์

TOP การที่ราคาน้ำามันขยับสูงขึ้นในปัจจุบันจะมีผลดีอย่างมากกับ

ธุรกิจน้ำามัน ดังนั้นการมองผลประกอบการจึงเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาอย่าง

มาก เพราะหากไปดูผลประกอบการที่ผ่านมาอาจประเมินผลในระยะต่อ

ไปคลาดเคลื่อนได้มาก จึงต้องปรับน้ำาหนักและการประเมินให้สอดคล้อง

กับสภาพปัจจุบัน ดูอย่าง TOP ปีกลายราคาน้ำามันตกต่ำาลงมาก มีผลอ

อกมาขาดทุน 3,301.41 ล้านบาท แต่มาปี 2564 นี้ครึ่งปีแรกก็ทำากำาไร

ได้ 5,482.68 ล้านบาท คงไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับผลขาดทุนในช่วง

เดียวกันของปีก่อนที่ยังขาดทุนมากถึง 11,274.13 ล้านบาท สภาพการณ์

แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ดังนั้นหากดูจากสภาพปัจจุบันที่ราคาน้ำามันสูง 

ทำาให้ประเมินได้ว่าครึ่งปีหลัง TOP จะกลับมามีกำาไรดีขึ้น แต่ในที่นี้แค่

เพียงประเมินกำาไรในระดับเดิมใกล้เคียงครึ่งปีแรก ก็จะมีกำาไรรวมใน

ปี 2564 ที่ระดับ 11,000 ล้านบาท เท่ากับจะมีกำาไรต่อหุ้นที่ 5.39 บาท 

เพียงใช้ค่าพีอี 12 เท่าคำานวณจะได้ราคาที่ 64.70 บาท แต่ราคาหุ้นใน

ตลาดอยู่ที่ 53.50 บาท จึงเท่ากับยังมี up side ได้อีก 20.94% และหาก

จ่ายเงินปันผลเพียง 25% ของกำาไรซึ่งนับว่าน้อยมาก ยังได้ผลตอบแทน

ในระดับ 2.62% แต่หาก TOP ยังจ่ายเงินปันผลในระดับปี 2562 คือจ่าย

ประมาณ 50% ของกำาไรก็จะได้ผลตอบแทนเพิ่มมาอยู่ที่ 3.18% ก็จะยิ่ง

ได้ความคุ้มค่ามากขึ้น และสิ่งที่ควรพิจารณาต่อคือ เมื่อไปดูมูลค่าหุ้น

ตามบัญชีของ TOP 

ในปัจจุบัน พบว่าอยู่

สูงที่ 56.76 บาท ยัง

สูงกว่าราคาหุ้นใน

ตลาด เท่ากับเป็นการ

บอกชัดเจนว่าราคา

หุ้นในตลาดยังต่ำาเกิน

จริง ทำาให้ยังสามารถ

ซื้อลงทุนได้ดี

TMT เป็นหุ้น

ที่อาจไม่ค่อยคุ้นตานักเก็งกำาไร เพราะราคาหุ้นไม่หวือหวา ไม่มีการเก็ง

กำาไรมากนัก จึงถูกมองข้าม แต่เมื่อมาพิจารณาในด้านการลงทุนกลับน่า

สนใจมาก เพราะจะได้คำาตอบที่ชัดเจนมากว่าเป็นหุ้นที่ลงทุนจริงจะได้ผล

ตอบแทนที่คุ้มค่ามาก ก็เพราะราคาหุ้นยังอยู่ต่ำาเกินจริงมากนั่นเอง จริง

อยู่ที่ธุรกิจเหล็กที่ผ่านมา 2 ปีก่อนยังดูไม่ดี ทำาให้ธุรกิจส่วนมากมีกำาไรต่ำา 

แต่นับจากปีกลายเป็นต้นมาราคาเหล็กเริ่ม

ปรับตัวสูงขึ้น จึงทำาให้ธุรกิจมีกำาไรมากขึ้น 

อย่างกรณี TMT ปี 2562 ยังทำากำาไรได้แค่ 

229.95 ล้านบาท แต่มาปีกลาย 2563 กำาไร

เพิ่มมาอยู่ระดับ 537.88 ล้านบาท กำาไรเพิ่ม

ถึง 133.91% หรือกำาไรเพิ่มกว่าเท่าตัว คง

คิดว่ากำาไรเพิ่มมากจนไม่น่าจะมีกำาไรเพิ่มต่อ

ไปได้ แต่เมื่อมาดูการทำากำาไรในครึ่งปีแรก

ของปี 2564 นี้ กลับพบว่า TMT ทำากำาไรได้

แล้วถึง 1,027.81 ล้านบาท กำาไรยังมากกว่า

ปีก่อนทั้งปีเกือบเท่าตัว หากไปเปรียบเทียบ

กับช่วงเดียวกันของปีก่อน กำาไรจะสูงกว่ามากถึง 392.72% หรือเกือบ 

4 เท่าตัวเลยทีเดียว และจากราคาเหล็กที่ยังอยู่ระดับสูง ทำาให้เชื่อว่าปี 

2564 นี้ TMT จะสามารถทำากำาไรได้ถึง 2,000 ล้านบาทได้ ก็จะมีกำาไรต่อ

หุ้นที่ 2.30 บาท เมื่อใช้พีอีแค่ 10 เท่ามาคำานวณราคาจะได้ที่ระดับ 23 

บาท แต่ราคาหุ้นในตลาดอยู่แค่ 10.10 บาท จึงยังมี up side ได้อีกมาก

ถึง 127.72% หรืออีกกว่าเท่าตัว ขณะเดียวกันเมื่อไปดูเงินปันผลเพียง

จ่ายแค่ 50% ของกำาไรก็ยังจะได้ผลตอบแทนที่สูงถึง 11.88% แต่ปีกลาย 

TMT จ่ายเงินปันผลสูง 80.6% จึงมั่นใจได้แล้วว่าการลงทุนใน TMT แค่

หวังผลจากเงินปันผลอย่างเดียวก็เกินความคุ้มค่าในการลงทุนแล้ว

RCL การส่งออกท่ีดีของไทยหมายถึงจะทำาให้ธุรกิจด้านบริการขนส่ง

ในด้านต่างๆ มีการเติบโตท่ีดีไปด้วย ซ่ึงดูแล้วจะพบว่าจากการเกิดโรค

ระบาด ทำาให้การขนส่งทางอากาศและทางรถยนต์อาจไม่สะดวกเท่ากับการ

ขนส่งทางเรือ ดังน้ันแม้จะยังมีโรคระบาด แต่ธุรกิจการขนส่งทางเรือยังคง

เติบโตอย่างต่อเนื่อง และเป็นการเติบโตท่ีไม่ธรรมดา เพราะความต้องการ

สินค้าและเครื่องอุปโภคในประเทศต่างๆ กลับมีเพ่ิมมากกว่าปกติ ซ่ึงอาจ

เป็นผลดีจากการล็อกดาวน์ของประเทศต่างๆ ทำาให้มีการบริโภคสูงมากกว่า

เดิม และเมื่อมีวัคซีนมาต้านโรคมากข้ึนทำาให้มีการทยอยปลดล็อก ส่งผลให้

เศรษฐกิจกลับมาเติบโตสูงข้ึน เท่ากับจะสร้างดีมานด์เพ่ิมมากไปด้วย เมื่อ

มาดูท่ี RCL จะพบว่ามีการเปล่ียนแปลงอย่างมากกับผลการดำาเนินงาน 

ซ่ึงพบได้ต้ังแต่ปีกลาย (2563) เพราะจากปี 2563 ท่ีธุรกิจยังตกต่ำามาก มี

ผลการดำาเนินงานขาดทุน 491.75 ล้านบาท แต่มาปีกลาย 2563 กลับ

พลิกมามีกำาไรสูงถึง 1,744.79 ล้านบาท คงคิดว่าเป็นกำาไรท่ีสูง หากจะทำา

กำาไรในปีต่อๆ ไปคงทำาได้เพ่ิมไม่มาก แต่กลับพบว่าในช่วงแค่คร่ึงแรกของ

ปี 2564 น้ี RCL ทำากำาไรได้สูงถึง 6,130.67 ล้านบาทไปแล้ว กำาไรเพ่ิมจาก

ช่วงเดียวกันของปี 2563 มากถึง 2,596.82% หมายถึงกำาไรเพ่ิมเกือบ 26 

เท่าตัว คงไม่เคยพบเห็นธุรกิจท่ีจะมีกำาไรเพ่ิมได้มากขนาดน้ี จึงเป็นส่ิงท่ีนัก

ลงทุนควรพิจารณา เพราะยังคงพบว่าแม้จะมีพ้ืนฐานท่ีดีมากๆ แต่นักเก็ง

กำาไรยังคงกดดันเก็งกำาไรในส่วนราคาหุ้นมาก กดจากราคาหุ้น

อยู่ต่ำาเกินจริงจนน่าสนใจ จึงต้องมาพิจารณาต่อว่าในแง่ของ

การลงทุนจะเป็นอย่างไร ดูจากสภาวการณ์ท่ียังเอ้ือกับธุรกิจ

ทำาให้ประเมินได้ว่า ปี 2564 น้ี RCL จะมีกำาไรสูงแน่นอน แม้

จะมีความกังวลกับปัญหาบางอย่างก็ตาม และเมื่อมาประเมิน

อย่างต่ำามากๆ ว่าผลกำาไรคร่ึงปีหลังทำาได้เพียง 70% ของคร่ึง

ปีแรก ก็ยังพบว่า RCL จะมีกำาไรรวมสูงถึง 10,000 ล้านบาท

ได้ จะมีกำาไรต่อหุ้นท่ี 12.07 บาท ใช้พีอีแค่ 8 เท่ามาประเมิน

ราคายังได้ราคาสูงถึง 96.56 บาท แต่ราคาในตลาดอยู่แค่ 

47 บาท จึงยังมี up side ได้อีกมากถึง 105.45% เพียงจ่าย

เงินปันผล 25% ของกำาไรยังได้ผลตอบแทนสูงท่ี 6.37% ทำาให้เป็นหุ้นท่ียัง

เลือกลงทุนได้ดี

BBL ราคาหุ้นธนาคารเริ่มผันผวนหลังจากมีข่าวดีกับบางธุรกิจใน

กลุ่ม ที่ทำาให้มองว่าธุรกิจจะมีการเติบโตสูง แต่การปรับลดลงของราคา

หุ้นดูจะเป็นผลจากการเล่นเก็งกำาไรมากกว่า เพราะยังคงพบว่าหุ้นหลาย

ตัวในกลุ่มธนาคารยังมี

ราคาที่ต่ำาเกินจริงอยู่มาก

เหมือนเดิม ดูอย่าง BBL 

แม้ราคาจะปรับตัวมาอยู่

ระดับ 117.50 บาท แต่

ดูแล้วราคายังคงต่ำาเกิน

จริงอยู่มาก เพราะเมื่อมา

พิจารณาจากผลกำาไรใน

ปี 2564 นี้ ครึ่งปีแรกทำา

กำาไรได้แล้ว 13,279.86 

ล้านบาท ตลอดปีคาดว่า

จะทำากำาไรได้ที่ 27,000 ล้านบาท ก็จะมีกำาไรต่อหุ้นที่ 14.14 บาท แม้จะ

คำานวณราคาด้วยค่าพีอี 10 เท่าก็ยังได้ราคาที่ 141.40 บาท แต่ราคาใน

ตลาดอยู่แค่ 117.50 บาท จึงยังมี up side ได้อีกอย่างน้อยๆ 20.34% 

ส่วนเงินปันผลคาดว่าจะได้ประมาณ 4.68% ที่สำาคัญคือ BBL มีมูลค่า

หุ้นตามบัญชีสูงถึงระดับ 245.09 บาทในปัจจุบัน หมายถึงราคาหุ้นใน

ตลาดต่ำากว่าความเป็นจริงมากๆ คิดแล้วราคาจะต้องปรับเพิ่มอีกเท่าตัว 

จึงยังลงทุนได้ดี

AP ดูหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์แล้วต้องบอกว่าราคาหุ้นหลาย

ตัวยังมีราคาต่ำากว่าความเป็นจริงมาก อย่างกรณี AP มีความชัดเจน

มากว่าราคา

หุ้นต่ำาเกิน

จริง เพราะ

ราคาในตลาด

ปัจจุบันอยู่แค่ 

8.25 บาท แต่

มูลค่าหุ้นอยู่ที่ 

9.67 บาท ดู

จุดนี้เท่ากับราคาควรปรับเพิ่มได้อีก 17.21% จึงจะเท่ากับราคาจริง แต่

เมื่อไปดูผลประกอบการของธุรกิจที่ยังดี เพราะครึ่งปีแรก 2564 ทำากำาไร

ได้ 2,517.76 ล้านบาท ประเมินทั้งปีควรมีกำาไรสูงกว่า 5,000 ล้านบาท 

แต่แม้จะประเมินอย่างต่ำาให้มีกำาไรเท่าปีกลายที่ 4,226.53 ล้านบาท ก็

ยังมีกำาไรต่อหุ้นที่ 1.34 บาท เมื่อใช้พีอี 10 เท่าคำานวณราคาจะได้ที่ 

13.40 บาท แต่ราคายังอยู่แค่ 8.25 บาท เท่ากับมี up side ได้อีกมาก

ถึง 62.42% แล้วยังจะได้เงินปันผลในระดับสูงที่ 5.45% ด้วย คงจะเห็น

ได้ชัดเจนว่าราคาหุ้นในตลาดต่ำาเกินจริงทุกด้าน ทำาให้เป็นหุ้นที่เหมาะกับ

การลุ้นและลงทุนมาก ควรถือลงทุนต่อไป.

2

นย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. คลายล็อกมาตรการ

คุมเข้มการแพร่ระบาดของโควิด-19 มีผลต้ังแต่ 1 ต.ค.

2564 โดยผ่อนปรนให้พ้ืนท่ีสีแดงท้ัง 29 จังหวัดสามารถกลับ

มาทำากิจกรรมทางสังคมได้เพ่ิมมากข้ึน อาทิ ปลดล็อกให้เปิดห้องสมุด

สาธารณะ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม

หรือหอศิลป์ เข้าเย่ียมชมได้ภายใต้มาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด 

ขณะที่กิจการของผู้ประกอบการรายย่อยก็

สามารถกลับมาดำาเนินการได้ ทั้งร้านทำาเล็บ ร้าน

สัก สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (นวด สปา) การ

เล่นดนตรีในร้านอาหาร รวมถึงห้องออกกำาลังกาย 

ฟิตเนส และสระว่ายน้ำา โดยเปิดดำาเนินการได้แต่จะ

ต้องมีการนัดหมายล่วงหน้า รวมถึงในบางสถานที่

ลูกค้าจะต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ สำาหรับธุรกิจ

โรงภาพยนตร์หรือฉายภาพยนตร์ สามารถเปิดดำาเนิน

การได้ถึงเวลา 21.00 น. และลดจำานวนผู้เข้าชมใน

แต่ละรอบลง ด้วยเหตุนี้เองจึงทำาให้ประเทศไทยเริ่ม

กลับมามีสีสันขึ้นอีกครั้ง  

ซึ่งในมุมมองของภาคเอกชนอย่าง สภา

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท) โดย นาย     

วิรัตน์ เอื้อนฤมิต รองประธาน ส.อ.ท. กล่าวว่า ผู้

บริหาร ส.อ.ท. ส่วนใหญ่ 78% เห็นด้วยกับแผนการเปิด

ประเทศและการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในช่วงเดือน ต.ค.-พ.ย.น้ี 

ขณะท่ีอีก 22% ไม่เห็นด้วย โดย 73.3% ขอให้ภาครัฐดำาเนินนโยบายท่ี

มีการผ่อนคลายกิจกรรมทางธุรกิจมากข้ึนและบังคับใช้มาตรการควบคุม

โรคเท่าท่ีจำาเป็น เพื่อให้เศรษฐกิจเดินต่อไปได้ ซ่ึง 14% ขอให้รัฐเข้มงวด

ในการบังคับใช้มาตรการควบคุมโรคทุกช่องทาง และ 12.7% ขอให้เร่ง

เปิดประเทศ โดยให้ความสำาคัญด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจ 

ด้าน นายภราดร เตียรณปราโมทย์ นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

ด้านหลักทรัพย์ บล.เอเซีย พลัส กล่าวถึงการคลายล็อกดาวน์ครั้งนี้ว่า 

หากมีการลดระยะเวลาเคอร์ฟิวและมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 น้อยลงต่อ

เนื่อง ก็อาจจะทำาให้สามารถเปิดประเทศได้เร็วขึ้น โดยกลุ่มธุรกิจที่จะ

ได้รับอานิสงส์จากมาตรการครั้งนี้มองว่าจะอยู่ในกลุ่มห้างสรรพสินค้า

และกิจการต่างๆ ที่มีธุรกิจอยู่ในห้างสรรพสินค้า เช่น CPN, CRC, 

‘คลายล็อก’อานิสงส์ทั่วถึง

เอกชนพร้อมลุยฟื้นศก.รอบใหม่
MAJOR, SF และ CPALL เป็นต้น  

ส่วนหุ้นกลุ่มอาหารที่ได้รับผลประโยชน์จากการที่สามารถเปิด

ให้รับประทานอาหารในร้านได้ เช่น ZEN, OISHI และ M เป็นต้น 

กลุ่มสปาและฟิตเนสที่มีประกาศสามารถใช้บริการในร่มได้ ได้แก่ 

SPA ขณะที่หุ้นที่มีเกราะป้องกันจากปัญหาดังกล่าว ได้แก่ กลุ่มโรง

พยาบาล กลุ่มสินค้าจำาเป็น เช่น CPALL และ BJC

ขณะเดียวกันยังมีปัจจัยเรื่องน้ำาที่เข้ามาในช่วงนี้ ซึ่งหากย้อน

ไปเมื่อเหตุการณ์น้ำาท่วมปี 2554 จะเห็นได้ว่าราคาหุ้นในตลาดติดลบ

อย่างรุนแรง หากน้ำาท่วมในพื้นที่ กทม.ที่มีสัดส่วน 1 ใน 3 ของจีดีพี 

อาจจะทำาให้กระทบกับเศรษฐกิจอีกครั้ง มองว่าผลกระทบจากน้ำาท่วม

อาจทำาให้กดดันหุ้นกลุ่ม BANK และกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับโรงงาน 

แต่กลุ่มหุ้นที่จะได้รับอานิสงส์จากวิกฤตน้ำาท่วมจะได้แก่ หุ้น

กลุ่มอุปกรณ์ก่อสร้างที่จะเข้ามาซ่อมแซมตอนที่น้ำาลดลง เช่น 

TASCO, SCG และ HMPRO เป็นต้น 

นายเดน แคนท์เวล กรรมการผู้จัดการเจ็ทส์ ฟิตเนส 

ประเทศไทย กล่าวว่า การคลายล็อกคร้ังน้ีจะทำาให้มีสมาชิกกลับมาใช้

บริการในคลับประมาณ 50% และเชื่อว่าตลาดฟิตเนสในประเทศไทย

ยังมีโอกาสท่ีจะเติบโตได้อีกคร้ังหลังสถานประกอบการสามารถกลับมา

เปิดให้บริการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำาให้

ผู้คนหันมาให้ความสำาคัญกับการดูแลสุขภาพและการออกกำาลังกายมาก

ย่ิงข้ึน ซ่ึงผู้ให้บริการต้องยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ

โควิด-19 และข้อปฏิบัติตามท่ีราชการกำาหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้าง

ความม่ันใจและปลอดภัยสูงสุดให้แก่สมาชิกท่ีมาใช้บริการ 

ขณะที่ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคก็จะได้รับแรงกระเพื่อมที่

สำาคัญครั้งนี้ด้วยเช่นกัน โดย นายโรเบิร์ต แคนเดลิโน ประธาน

กรรมการบริหารกลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ ประเทศไทยและภาคพื้น

อาเซียน ก็มั่นใจว่ากำาลังการซื้อจะปรับตัวดีขึ้น โดยทาง

บริษัทเองก็มีกลยุทธ์ลดราคา-โปรโมชั่นพิเศษ ตอบโจทย์

ลดค่าครองชีพผู้บริโภค เดินหน้าลุยทั้งขายสินค้าผ่าน

แพลตฟอร์มออนไลน์ ออฟไลน์ ยันร้านค้าโชห่วยอย่างต่อ

เนื่อง และมั่นใจว่าธุรกิจจะเริ่มกลับมาดำาเนินการได้เต็มรูป

แบบต่อไป แต่จะต้องไม่ประมาทกับสถานการณ์ โควิด-19 ที่

อาจจะกลับมาระบาดซ้ำาได้  

และนอกจากกลุ่มสินค้าและบริการท่ีได้รับอานิสงส์กัน

เพ่ิมข้ึนแล้ว ในกลุ่มการท่องเท่ียวก็มีทีท่าจะคึกคักข้ึนอย่างเห็น

ได้ชัด โดย นายยุทธศักด์ิ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเท่ียวแห่ง

ประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า การขยายเวลาเคอร์ฟิวและการ

ผ่อนปรนมาตรการต่างๆ ทำาให้ผู้ท่ีจะออกเดินทางไปท่องเท่ียว

สามารถใช้เวลาได้มากข้ึน ม่ันใจหลังจากน้ีจะทำาให้การท่อง

เท่ียวเป็นท่ีสนใจของนักท่องเท่ียวมากข้ึน คาดว่าในปี 2564 

จะมีนักท่องเท่ียวต่างชาติประมาณ 1.2 ล้านคน สร้างรายได้ 

85,000 ล้านบาท ส่วนการเดินทางท่องเท่ียวในประเทศประมาณ 100 

ล้านคน รายได้อยู่ท่ี 540,700 ล้านบาท 

และอย่างในพ้ืนท่ีท่ีถือว่าเป็นจังหวัดสำาคัญในการผลักดันการ

เติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง “ภูเก็ต” ก็จะได้รับผลดีจากการคลายล็อกคร้ัง

น้ี นอกเหนือจากแรงกระตุ้นจากมาตรการแซนด์บ็อกซ์ก่อนหน้าน้ีอีก

ด้วย ซ่ึงนายธเนศ ตันติพิริยะกิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว

จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ภูเก็ตจะได้รับอานิสงส์เรื่องน้ีพอสมควร ในแง่ของ

ผู้บริโภคท่ีจะมีการตัดสินใจเข้ามาในพ้ืนท่ีมากข้ึน จากท่ีก่อนหน้าน้ีติดอยู่

ในภาวะล็อกดาวน์ ทำาให้เกิดความต้องการท่ีจะท่องเท่ียวมากข้ึน ดังน้ัน

มองว่าภูเก็ตก็เป็นอีกจุดหมายปลายทางท่ีลูกค้าอยู่ในพ้ืนท่ีสีแดง หรืออยู่

ในพ้ืนท่ีล็อกดาวน์ ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพฯ และปริมณฑล อาจจะให้ความ

สนใจและเดินทางมาท่องเท่ียว.

ศู

TOP บริษัท ไทยออยล์ จำ�กัด (มห�ชน)

RCL บริษัท อ�ร์ ซี แอล จำ�กัด (มห�ชน)

TMT บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำ�กัด (มห�ชน)

BBL  ธน�ค�รกรุงเทพ จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มห�ชน)

เปิดประเทศทุนไหลกลับตล�ดคึกคัก
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9เศรษฐกิจ

 อ อพีโอภาย นปนี้

นายอภิเษก เทวินทรภักติ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บมจ.

เบริล  พลัส หรือ BE  เปิดเผยว่า ก.ล.ต.นับหน่ึงแบบไฟล่ิงแล้ว ซ่ึง

ภายหลังได้รับอนุมัติให้เสนอขายหุ้น P  และแบบ Filin  จำานวน 

50 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น  25% ของจำานวนหุ้นสามัญท่ีออกและเรียก

ชำาระแล้วท้ังหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนคร้ังน้ี มีผลใช้

บังคับแล้ว จะกำาหนดวันท่ีเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนต่อประชาชน

เป็นคร้ังแรก หรือไอพีโอ และคาดว่าจะนำา บมจ.เบริล  พลัส เข้า

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ภายในปีน้ี อย่างไรก็ตาม 

การระดมทุนคร้ังน้ีเพื่อขยายธุรกิจพั นาผลิตภัณฑ์และขยายสาขา

ต่างประเทศ ต้ังเป้าเป็นผู้นำาด้าน  Di ital Transformation

ยอดขอ ดสิท ิบัตรโควิดท ลัก 

น.ส.นุสรา กาญจนกูล รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปญญา 

เปิดเผยว่า ต้ังแต่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19  จนถึงปจจุบัน 

มีคนไทยที่เป็นนักประดิษฐ์และหนวยงานต่าง  ในประเทศ ได้

คิดค้นและพั นาผลงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโควิด-19 ได้

มายื่นขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ถึง 11 ก.ย.                                                                           

2564 มีจำานวน 207 คำาขอ แบ่งเป็นคำาขอรับสิทธิบัตรการ

ประดิษฐ์ จำานวน 53 คำาขอ และคำาขอรับอนุสิทธิบัตร จำานวน 

154 คำาขอ โดยเป็นคำาขอยื่นใหม่จำานวน 4  คำาขอ คำาขอที่อยู่

ระหว่างดำาเนินการตรวจสอบจำานวน 131 คำาขอ ซึ่งกรมได้จด

ทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรแล้วจำานวน 2  คำาขอ

เรงยกร ดับความตกลงเอฟทีเอ    

นายสรรเสริญ สะมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พาณิชย์ เปิดเผยว่า ท่ีประชุมด้านเศรษฐกิจอาเซียน-ออสเตรเลีย-

นิวซีแลนด์ คร้ังท่ี 26 ได้หารือการเร่งเจรจายกระดับความตกลง 

FTA อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (AA FTA) ให้ไปสู่ความ

ตกลงท่ีทันสมัย สอดรับกับการเปล่ียนแปลงของโลก เช่น การค้า

บริการ การลงทุน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การแข่งขันทางการค้า 

การจัดซ้ือจัดจ้างโดยรัฐ การอำานวยความสะดวกทางการค้าและ

พิธีการศุลกากร การพั นาการเศรษฐกิจอย่างย่ังยืน และการ

พั นาวิสาหกิจขนาดกลาง เล็ก และย่อม เป็นต้น ซ่ึงท่ีประชุม

มอบหมายเจ้าหน้าท่ีเร่งเจรจายกระดับให้แล้วเสร็จภายในปี 2565 

ตามกรอบเวลาท่ีกำาหนดไว้

ทล เ าร วังส านการ ์น้าทวม

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผย

ว่า จากการเกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ กรมได้เตรียมพร้อมเครื่อง

มือ เครื่องจักร สะพานเบลีย์ และจัดเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือ

อำานวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชนตามแผนป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย อีกทั้งช่วงนี้ยังอยู่ในฤดู นจึงกำาชับ

หนวยงานในพื้นที่ให้เตรียมพร้อมและเ ้าระวังเป็นพิเศษ กรณี

น้ำาท่วมสูงได้ติดต้ังป้ายเตือน ป้ายแนะนำาเส้นทาง หลักนำาทาง 

ไฟกะพริบ จัดเจ้าหน้าท่ีอำานวยความสะดวกด้านการจราจร นอก 

จากนี้ยังได้ตั้งจุดให้บริการประชาชน. 

หนี้ประเทศพุ่งทะลุ9ล้านล.

พล อ ปร ยุท ์ ันทร์ โอชา

คลัง รับสิ้นส.ค.ขยับเพิ่ม คาดจบปีงบ64แตะ5 . %

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระ 

ทรวงการคลังรายงานภาพรวม

หนี้สาธารณะของประเทศ ณ สิ้น                                        

เดือน ส.ค.2564 มียอดหนี้จำา 

นวน 9 159 513 ล้านบาท หรือ 

57.01% ของจีดีพี เทียบกับเดือน

ก่อนหน้า พบว่าหนี้สาธารณะ

เพิ่มขึ้น 250 450 ล้านบาท โดย

หนี้สาธารณะของประเทศ ณ 

สิ้นเดือน ก.ค.2564 มียอดหนี้

จำานวน 909 063 ล้านบาท 

หรือ 55.59% ของจีดีพี

โดยหนี้สาธารณะที่ เพิ่ม

ขึ้นนั้น แบ่งเป็น หนี้รัฐบาล อยู่

ที่ 033 676.72 ล้านบาท เพิ่ม

ขึ้นจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่  

7 36 723.70 ล้านบาท ขณะ

ที่หนี้รัฐวิสาหกิจ ในเดือน ส.ค.

2564 อยู่ที่ 37 215.55 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า ซึ่งอยู่

ทยโพสต์  “คลัง” เปดยอดหนี้ปร เทศ  สิ้นเดอน ส ค  พุง

ท ลุ  ลานลานบาท คิดเปน  ตอ ีดีพี ขยับเพิม ากเดอน

กอนหนา  แสนลานบาท หลังปร เมินสิ้นปงบปร มา   

หนี้สา าร อยูที  ตอ ีดีพี โดยกอนหนานี้รั บาลสังขยาย

เพดานหนี้สา าร เปน  ตอ ีดีพี

ที่ 7 1 052.43 ล้านบาท ส่วน

หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลค้ำา

ประกัน อยู่ที่ 2 2 039.62 ล้าน                                                 

บาท ลดลงจากเดือนก่อนหน้า 

ซึ่งอยู่ที่ 2 4 141.61 ล้านบาท 

ขณะท่ีหนี้หนวยงานของรัฐอยู่ท่ี 

6 5 1.30 ล้านบาท ลดลงจาก

เดือนก่อนหน้า ซึ่งอยู่ที่ 7 146.04 

ล้านบาท

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้กระทรวง

การคลังได้เคยมีการประเมินว่า                                               

ณ สิ้นปีงบประมาณ 2564 สัด 

ส่วนหนี้สาธารณะต่อจีดีพีจะอยู่ 

ที่ 5 . %

อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 20 

ก.ย.ที่ผ่านมา นายอาคม เติม

พิทยาไพสิฐ รมว.การคลัง ระบุว่า                                                     

ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย

การเงินการคลังของรัฐ ที่มี พล.อ.                                         

ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐ 

มนตรีและ รมว.กลาโหม เป็น

ประธาน ได้มีมติเห็นชอบให้มีการ                                                  

ทบทวนกรอบสัดส่วนหน้ีสาธารณะ 

ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

(จีดีพี) จากเดิมที่กำาหนดไว้ ต้อง

ไม่เกิน 60% เป็นต้องไม่เกิน 

70% ต่อจีดีพี เพื่อเป็นการเพิ่ม

พื้นท่ีทางการคลังให้กับรัฐบาล 

และไม่เป็นอุปสรรคหากรัฐบาลมี

ความจำาเป็นต้องกู้เงินเพื่อดำาเนิน

นโยบายการคลังในระยะปาน

กลาง โดยยังคงมีความสามารถ

ในการชำาระหนี้อยู่ในเกณฑ์ดี

นอกจากน้ี สัปดาห์ท่ี

ผ่านมา คณะรัฐมนตรี (ครม.) ท่ี 

พล.อ.ประยุทธ์เป็นประธานเห็น

ชอบการบริหารหน้ีสาธารณะ

ปีงบประมาณ 2565 วงเงินรวม

กว่า 3 ล้านล้านบาท ในจำานวนน้ี

เป็นการกู้เงินใหม่จำานวน 1.3 ล้าน

ล้านบาท เป็นการกู้เพื่อชดเชย

ขาดดุลงบประมาณ 2565 จำานวน 

7 แสนล้านบาท และเป็นการกู้

เงินตาม พ.ร.ก.แก้ปญหาโควิด 5                                       

แสนล้านบาท ในส่วนท่ีเหลือประ 

ชวยเหลอ  นายสุพั นพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ากระทรวงพลังงาน นำาคณะผู้

บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงานและการไฟฟ้า ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลงพื้น

ที่จังหวัดลพบุรี เพื่อให้กำาลังใจและมอบถุงยังชีพ 1 600 ชุด พื้นที่ตำาบลเขาพระงาม อำาเภอเมือง จังหวัด

ลพบุรี  บรรเทาความเดือดร้อนชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำาท่วมจากอิทธิพลพายุ “เตี้ยนหมู่”.

ขบ ชวนเอกชนลุยลงทุน

ศูนย์ขนสงสินคาเชียงของ

มาณ 3.5 แสนล้านบาท โดย

คาดว่าส้ินปีงบประมาณ 2565 

สัดส่วนหน้ีสาธารณะต่อจีดีพีจะ

อยู่ท่ี 62.69%.

ตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ยุคใหม่

ซึ่งนำาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต  ควบคู่

ไปกับให้ความสำาคัญของการเลี้ยงสัตว์

ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) 

เพื่อผลิตอาหารที่ปลอดภัยและสร้างความ

มั่นใจให้กับผู้บริโภค  ขณะเดียวกัน ยังต้อง

คำานึงถึงส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก ซึ่งกำาลังเป็นกระแสที่

เวทีการค้าทั่วโลกให้ความสนใจ

ผู้นำาธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและ

อาหารครบวงจร อย่าง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์

อาหาร จำากัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ 

ให้ความสำาคัญกับการเลี้ยงสัตว์ตามหลัก

สวัสดิภาพสัตว์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

ครอบคลุม ทั้งไก่เนื้อ  ไก่ไข่  สุกร และกุ้ง 

ซึ่งภายใต้กลยุทธ์ความยั่งยืนใหม่ “2030 

CPF Sustainability in Action” เป้าหมาย

ด้านสวัสดิภาพสัตว์ เป็น 1 ใน 9 ความมุ่งม่ัน 

ในการขับเคลื่อนเป้าหมายความยั่งยืน  

ซึ่งภายในปี  2030 (ปีพ.ศ.  2573) ซีพีเอฟ

มีเป้าหมายฟาร์มสุกรแม่พันธุ์อุ้มท้องได้

รับการเลี้ยงดูในระบบคอกขังรวม 100%  

เพิ่มกำาลังการผลิตไข่ไก่ที่มาจากการเลี้ยง

แบบปล่อยอิสระในโรงเรือน 30% ต่อปี 

เทียบกับปี 2563 และการเลี้ยงไก่เนื้อได้

รับการเสริมสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

100% โดยติดตั้งคอนสำาหรับเกาะ มีแกลบ

และของเล่น ให้ไก่ได้จิกและคุ้ยเขี่ยตาม

ธรรมชาติ             

ซีพีเอฟ นำาเทคโนโลยีมาใช้ควบคู่

หลักการเลี้ยงตามหลักสวัสดิภาพสัตว์  

ติดตั้งเทคโนโลยี เพื่อติดตามสวัสดิภาพ

สัตว์แบบ Real-Time เช่น นำาระบบ 

Smart Eyes มาใช้ในฟาร์มไก่เน้ือ เป็นการ

ควบคุมทางไกลแบบอัตโนมัติ ช่วยสังเกต

ข้อมูลน้ำาหนักไก่ การกินน้ำา และอาหาร 

แสดงผลผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือ 

นำามาวิเคราะห์และพยากรณ์ผลลัพธ์

ท่ีจะเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว 

ตลอดจนนำานวัตกรรม

ระบบ Smart Farm มา

ใช้เก็บข้อมูล ช่วยการ

ประมวลผลข้ อ มู ล มี

ความแม่นยำา ทำาให้ไก่

อยู่ ในสภาพแวดล้อมท่ี

ดีและเหมาะสมตลอด

ช่วงการเลี้ยง และติดตั้ง

กล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อสังเกตอาการ

ผิดปกติของสัตว์ภายในฟาร์ม ลดความเส่ียง

และการสูญเสีย ส่งผลให้ประสิทธิภาพ

การเลี้ยงดีขึ้น          

นายสัตวแพทย์พยุงศักด์ิ สมยานนทนากุล 

รองกรรมการผู้จัดการ ด้านมาตรฐาน

อาหารสากลและความยั่งยืน  ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการสวัสดิภาพสัตว์ 

ซีพีเอฟ กล่าวว่า ในฐานะผู้ผลิตอาหาร

ช้ันนำา ซีพีเอฟ ให้ความสำาคัญกับการส่งเสริม

สวัสดิภาพสัตว์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ครอบคลุม

ทั้งไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกร และกุ้ง โดยปฏิบัติ

ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์สากล หรือ หลัก

อิสระ 5 ประการ (Five Freedoms) ให้สัตว์

อยู่ด้วยความสะดวกสบาย ได้รับอาหาร

อย่างเพียงพอและแสดงออกทางพฤติกรรม

ของสัตว์ ได้อย่างอิสระ สัตว์สุขภาพดี 

ไม่เจ็บป่วย จึงไม่จำาเป็นต้องใช้ยารักษา

และไม่มีการใช้ฮอร์ โมนเพื่อเร่งการเจริญ

เติบโต รวมถึงการนำาระบบความปลอดภัย

ทางชีวภาพ (Biosecurity) มาช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพการป้องกันโรคในฟาร์ม 

ตามแนวทางการผลิตอาหารปลอดภัย     

ในโอกาสวันที่ 4 ตุลาคม เป็นวัน

สัตว์โลก (The World Animal Day) ซีพีเอฟ 

มุ่งมั่นผลิตอาหารที่มีคุณภาพ สะอาด 

ปลอดภัย โดยยึดมั่นในหลักการเลี้ยงตาม

หลักสวัสดิภาพสัตว์ เป็นพื้นฐานที่ส่งเสริม

ให้สัตว์มีสุขภาพดี  เพื่อสร้างหลักประกัน

เนื้อสัตว์ปลอดภัย ส่งมอบอาหารคุณภาพ

สูงแก่ผู้บริโภค. 

ซีพีเอฟ ขับเคลื่อนผลิตอาหารปลอดภัย  

ชูเทคโนโลยี หนุนการเลี้ยงตามหลัก “สวัสดิภาพสัตว์” 

อุ
พิษ ‘เจอ-จ่าย-จบ’ โควิด กระทบชีวิตกระแทกเศรษฐกิจไทย

มื่อวันที  กันยายน  ทีปร ชุมค กรรมการกากับแล

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (บอร์ด คปภ.) ได้มีมติเห็น

ชอบให้บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำากัด (มหาชน) หยุด

รับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว เป็นผลจากการเคลมประกัน         

โควิด แบบเจอ-จ่าย-จบ กับบริษัท เอเชียประกันภัย  ซึ่งมียอดพุ่งสูง

ขึ้นอย่างมาก คล้าย  บริษัทอื่น  หลายราย

ไทยทนจึงสนใจกรมธรรม์ “เจอ-จ่าย-จบ” พบว่า กลายเป็น

กรรมธรรม์พิษร้าย ไม่ใช่เฉพาะต่อบริษัทประกันภัย แต่กล่าวได้ว่า 

พิษ “เจอ-จ่าย-จบ” โควิด ประกันภัยวิกฤต ผู้ถือกรมธรรม์อื่นเสีย

สิทธิ กระทบชีวิต กระแทกเศรษฐกิจไทย

บริ ัทปร กันภัยวิก ต เท่าที่ไทยทนได้รับทราบ หลาย

บริษัทมียอดเคลมกรมธรรม์ โควิดรวมสูงกว่า 20-30 เท่าของเบี้ย

ประกันที่ได้รับแล้ว สัญญาณแรกคือบริษัท เอเชียประกันภัย 1950 

จำากัด (มหาชน) เริ่มมีฐานะการเงินไม่มั่นคง โดยมีประมาณการหนี้

สินเกินกว่าทรัพย์สิน มีสภาพคล่องไม่เพียงพอสำาหรับการเรียกร้องค่า

สินไหมทดแทน และยังคงมีจำานวนค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายจำานวน

มากจนส่งผลกระทบต่อฐานะและการดำาเนินการของบริษัท 

ด้วยเหตุดังกล่าวเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ดร.สุทธิพล 

ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) จึงเปิดเผยมติที่ประชุมคณะ

กรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (บอร์ด 

คปภ.) ที่เห็นชอบให้บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำากัด (มหาชน) 

หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 

2564 เป็นต้นไป

ผู อกรม รรม์อื่นเสียสิท ิ ์สัญญาณแรกที่บริษัท เอเชีย

ประกันภัย 1950 จำากัด (มหาชน) เริ่มมีฐานะการเงินไม่มั่นคง โดย

มีประมาณการหนี้สินเกินกว่าทรัพย์สิน มีสภาพคล่องไม่เพียงพอ

สำาหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และยังคงมีจำานวนค่าสินไหม

ทดแทนค้างจ่ายจำานวนมาก ด้วยยอดเคลมกรมธรรม์ โควิด เจอ-

จ่าย-จบ พุ่งสูงรวดเร็ว จน คปภ.ต้องส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปอำานวยการ

เคลมประกันโควิด แต่ที่สุดแล้ว บริษัท เอเชียประกันภัย  คงกำาลัง

นำาเอาสินทรัพย์ซึ่งบริษัทลงทุนไว้เพื่อรองรับการจ่ายสินไหมอื่น  ที่

ประชาชนซื้อไว้อย่างสุจริต แต่ด้วยแม้มีจำานวนผู้ถือกรรมธรรม์อื่น  

มีจำานวนไม่น้อย แต่ทยอยเกิดเหตุ และเคลมสินไหมอย่างค่อยเป็น

ค่อยไปอย่างสุจริต แต่กำาลังเสียสิทธิ เพราะถูกผู้ถือกรมธรรม์เจอ-

จ่าย-จบ แซงหน้าเคลมไป

กร ทบชีวิตคน ทย ไทยทนเห็นความสามารถสูงของ

บุคลากรการแพทย์ไทย ความเข้มแข็งของรัฐบาล ข้าราชการ หนวย

ไไทยทนไ

งานเอกชน ที่ทำางานร่วมกันอย่างบูรณาการ จึงทำาให้มีผู้ติดเชื้อ

ประมาณ 23 000 คน 1 ล้านประชากร ต่ำากว่าค่าเฉลี่ยทุกทั่วโลกอยู่

ที่ 30 000 คน 1 ล้านประชากร พอสมควร และจำานวนผู้เสียชีวิต

ประมาณ 243 คน 1 ล้านประชากร  ต่ำากว่าค่าเฉลี่ยทุกประเทศทั่ว

โลกอยู่ที่ประมาณ 616 คน 1 ล้านประชากรอย่างมาก

แต่มีข้อสังเกตว่า ในการแก้ไขปญหาโควิดเชื้อสายพันธุ์เดลตา 

แม้จะเทียบกับอินเดีย ต้นกำาเนิดของเชื้อสายพันธุ์นี้ ซึ่งช่วงที่ระบาด

แรกเริ่มนั้น เป็นการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วนากลัวจนเป็นข่าวใหญ่

ทั่วโลก สำาหรับประเทศไทย แม้จะแก้ไขปญหาได้ดีดังกล่าว แต่หาก

สังเกตดี  กลับมีข้อสังเกตพึงพิจารณาหลายประการ ดังนี้

 ยอดสูงสุด (ใช้ค่าเฉลี่ย 3 วัน เพื่อลดความผันผวน) 

22 762 คน คิดเป็น 325 คน 1 ล.คน (1 ล้านประชากร) เมื่อเทียบ

อินเดียซึ่งมียอดสูงสุด 409 459 คน คิดเป็น 295 คน 1 ล.คน ยอด

สูงสุดต่อประชากรของไทยสูงกว่า

 ดูจากยอดลดลง ใน 2 สัปดาห์ (14 วัน) หลังจุดสูงสุดของ

ไทยติดเชื้อลดลงเหลือ 1% อินเดียลดลงเหลือ 64% 

 ใน 1 เดือน (30 วัน) หลังจุดสูงสุดของไทยติดเชื้อลดลง

เหลือ 61% อินเดียลดลงเหลือ 27% แล้ว

 ใน 50 วัน หลังจุดสูงสุดของไทยติดเชื้อลดลงเหลือ 50% 

อินเดียลดลงเหลือ 12% แล้ว

 ดูจากยอดเพิ่มหลังจุดสูงสุด ใน 2 สัปดาห์ (14 วัน) ของ

ไทยติดเพิ่ม 3 9 คน 1 ล.คน อินเดีย 3 149 คน 1 ล.คน

 ยอดเพิ่มหลังจุดสูงสุด ใน 1 เดือน (30 วัน) ของไทยติด

เพิ่ม 7 276 คน 1 ล.คน อินเดีย 5 027 คน  1 ล.คน

 ยอดเพิ่มหลังจุดสูงสุดใน 50 วัน ของไทยติดเพิ่ม  10 742 

คน 1 ล.คน อินเดีย 5 974 คน 1 ล.คน ต่ำากว่าไทยมาก

กร แทกเศร กิ ทย ในขณะที่เศรษฐกิจไทยถูกกระแทก

จากโควิดในทุก  ด้าน ทั้งด้านท่องเที่ยว การบริโภค การผลิต การ

ส่งออก การก่อสร้าง ล  ขณะที่ทุกภาคส่วนกำาลังทำางานหนัก แต่

ในด้านกิจการประกันภัย กลับมีกรมธรรม์พิษโควิด แบบเจอ-จ่าย-จบ 

ที่จูงใจให้ผู้ถือ แม้อาจจะไม่ถึงกับอยากติดเชื้อ แต่อาจจูงใจให้ผ่อน

คลายพิเศษจนติดเชื้อ และได้เคลมประกัน แต่ผลอาจจะไม่ใช่แค่ผู้

ถือกรมธรรม์ติดเชื้อ แต่อาจลามถึงคนอื่น  กลายเป็นคลัสเตอร์ใหม่  

เพิ่มขึ้นได้อีกหลายกลุ่มก้อน

ปญหานี้อาจไม่ยากสำาหรับหลาย  คนที่เพียงแต่ชี้นิ้วว่า เป็น

ปญหาที่บริษัทประกันต่าง  นั้นทำาเอง แต่เมื่อเงื่อนไขเปลี่ยนไป 

ความเสี่ยงเพิ่มสูง จูงใจให้ผ่อนคลายจนติดเชื้อกันมากอย่างกว้าง

ขวาง ก็ไม่ควรมองข้ามไป ด้วยเป็นปญหาที่มีผลกระทบวงกว้าง

แต่วิธีหนึ่งคือ บังคับให้บริษัทประกันภัยคุ้มครองประชาชนผู้

สุจริตทุกกรมธรรม์อย่างครบถ้วนถูกต้องที่ผ่านมาแล้ว แต่นาจะให้

ยกเลิกการคุ้มครองกรมธรรม์ โควิดแบบ เจอ-จ่าย-จบ ในเวลาที่เหลือ 

และบังคับให้บริษัทประกันภัยคืนเบี้ยในส่วนที่เหลือไปตามสัดส่วน

ชาวไทยร่วมสู้ภัยโควิด อย่างร่วมแรงร่วมใจ อย่าปล่อยให้

พิษกรมธรรม์ “เจอ-จ่าย-จบ” โควิด ทำาให้ประกันภัยวิกฤต ผู้ถือ

กรมธรรม์อื่นเสียสิทธิ กระทบชีวิต กระแทกเศรษฐกิจไทยอีกต่อไป.

กสอ เดินหนา

หนุนเอสเอมอี

สู โมเดิร์นเทรด

เ

ทยโพสต์  นายณัฐพล รังสิต

พล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาห                                  

กรรม (กสอ.) หรือดีพร้อม เปิด

เผยว่า การแพร่ระบาดของ 

โรคโควิด-19 ในช่วงระยะเวลา

เกือบ 2 ปีนี้ ยังคงส่งผลกระทบ                                

ต่อการดำาเนินธุรกิจของเอส

เอ็มอีทั่วประเทศ โดยดีพร้อม

ได้ดำาเ นินมาตรการเร่งด่วน 

“พร้อมสู้ อยู่ได้ ไปรอด” เพื่อ

แก้ ปญหาหลายด้ านของผู้

ประกอบการเอสเอ็มอีไทย ผ่าน

มาตรการต่าง  และล่าสุดได้

ร่ วมกับหนวยงานพันธมิตร

เอกชน บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด 

(มหาชน) ดำาเนินโครงการความ

ร่วมมือส่งเสริม พั นา ต่อยอด  

ผู้ประกอบการเข้าสู่ โมเดิร์น

เทรดในรูปแบบการจับคู่ธุรกิจ

ท้ังน้ี เพื่อหวังสร้างโอกาส                         

ในการจำาหนายสินค้าให้ผู้ประ                                 

กอบการเอสเอ็มอีและวิสาหกิจ

ชุมชนผ่านช่องทางร้านเซเว่น                                          

อีเลฟเว่น ทั้งแบบการวางจำา 

หนายในร้านและแบบออนไลน์

เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถ 

สร้างรายได้และขยายฐานผู้

บริโภคแม้ในช่วงวิกฤตโควิด-19  

ตลอดจนประสานความร่วม

มือจากผู้นำาด้านการค้าปลีกใน                             

การเปิดพื้น ท่ี ให้สินค้าจากผู้

ประกอบการท่ัวประเทศได้มีโอ 

กาสทดสอบตลาดอีกด้วย

“ดีพร้อมและซีพี ออลล์ 

จะร่วมกันพั นาสินค้าจากผู้

ประกอบการอย่างครบวงจร 

เพื่อให้สินค้าชุมชนและสินค้า

ที่ผลิตโดยเอสเอ็มอีได้มีโอกาส

วางจำาหนายทั้ งบนช่องทาง

ออนไลน์ .sho at24.com                                   

และในร้านสะดวกซ้ือเซเว่นอีเลฟ                                      

เว่น ที่มีอยู่กว่า 10 000 สาขา

ทั่วประเทศ เพื่อให้มีโอกาสเติบ                                                       

โตได้เช่นเดียวกับกลุ่มสินค้า

แบรนด์ดังที่เป็นที่นิยมของตลาด                                              

โดยดีพร้อมและซีพี ออลล์ จะ

ร่วมกันยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ได้

มาตรฐาน ตรงตามความต้องการ

ของตลาด และยังร่วมกันส่ง

เสริมผู้ประกอบการให้เข้าใจถึง

สถานการณ์ตลาดท่ีเปล่ียนแปลง

ไป” นายณัฐพลกล่าว.

ตุ ักร  ขบ.เปิดประมูลร่วม                                               

ทุนศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าเชียง 

ของ จ.เชียงราย 2.  พัน ล. 

ขายซอง 11 ต.ค.-5 พ.ย.นี้

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร 

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก 

(ขบ.) เปิดเผยว่า ขบ.ได้ประกาศ

เชิญชวนภาคเอกชนที่สนใจเข้า

ร่วมลงทุนโครงการศูนย์เปลี่ยน

ถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้า

เชียงของ จ.เชียงราย วงเงิน

โครงการรวม 2 64 ล้านบาท 

โดยให้เอกชนร่วมลงทุนในรูป

แบบภาครัฐกับเอกชน (PPP 

et Cost) โดยภาครัฐเป็นผู้

ลงทุนค่าท่ีดินและค่าก่อสร้าง

โครงสร้างพื้นฐาน

ส่วนเอกชนจะเป็นผู้ลง 

ทุนค่าอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้า                                   

อุปกรณ์สำ านักงานและส่วน

ประกอบ และงานระบบท่ีเก่ียวข้อง

กับการบริหารด้านการขนส่ง

สินค้าและโลจิสติกส์ รวมถึงรับ

ผิดชอบในส่วนของการดำาเนิน

งานบำารุงรักษา และจ่ายค่า

สัมปทานให้ภาครัฐตลอดระยะ

เวลา 15 ปี นับจากปีที่เปิดให้

บริการ โดยจะเปิดขายซองวันที่ 

11 ต.ค.-5 พ.ย.2564

อย่างไรก็ตาม โครงการ

ดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนให้                                          

เป็นศูนย์ ให้บริการแบบเบ็ด 

เสร็จ สามารถดำาเนินการเกี่ยว

กับการนำาเข้าและส่งออกได้

ในจุดเดียว และยังรองรับการ

เปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้า 

ระหว่างทางถนนกับทางราง 

ผ่านแนวการพั นาโครงการ

รถไฟทางคู่สายเด่นชัย-เชียง 

ราย-เชียงของ ซึ่งจะก่อสร้าง

แนวรางเข้ามายังพื้นที่โครงการ

อีกด้วย.
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-ศิลปวัฒนธรรม

วลานี้กรุงเทพมหานครมีพื้นที่จัดแสดงงานศิลปะเพิ่มขึ้นมา

ใหม่ที่หอศิลป์แห่งชาติของกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งหอศิลป์

แห่งใหม่นี้จะเปิดให้ประชาชนเข้าชมผลงานศิลปะจากศิลปิน

ที่มีชื่อเสียงระดับชาติและศิลปินไทยที่มีผลงานโกอินเตอร์ภายใน

หอศิลป์ปีหน้า ขณะที่พื้นที่โดยรอบจะติดตั้งประติมากรรมของ

ศิลปินชั้นครูอีกนับสิบ ถือเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นของคนรักงานศิลป์ 

แต่ก่อนจะเปิดตัวหอศิลป์ใหม่ มีการสาธิตติดตั้งงาน

ประติมากรรมสุนัขพันธุ์ ไทย อย่าง “ไอ้จุด” สร้างสรรค์ โดย 

วศินบุรี สุพานิชวรภาชน ์ศิลปินศิลปาธร ที่ยกงานมาไกลจาก 

จ.ราชบุรี เพื่อเป็นตัวอย่างให้เห็นว่า พื้นที่นี้จะมีสีสันและสร้าง

ความตื่นเต้นเพียงใดเมื่อมีศิลปะเข้ามาอยู่ในวิถีชีวิตของคนเมือง 

เบื้องต้นจะจัดแสดงให้ชม 6 เดือนนับจากนี้ 

เชื่อว่าหลายคนคุ้นหน้า “ไอ้จุด” เป็นงานศิลป์ที่มีโอกาส

เดินทางไปโชว์ตัวในหลายพื้นที่ทั้งไทยและต่างประเทศ เป็นแม่

เหล็กสร้างความสนใจและดึงดูดผู้ชมทุกเพศทุกวัยได้อย่างดี นั่น

ทำาให้คนรู้จักประติมากรรมลูกสุนัขชิ้นนี้ 

และสำาหรับพื้นที่จัดแสดงงานศิลปะใหม่ ศิลปินได้พัฒนา

และทดลองการทำา

ไอ้จุดในท่าใหม่เพิ่ม

เข้ามา ในรูปยืนฉี่ 

ตามธรรมชาติของ

สุนัข วศินบุรีตั้งใจ

สื่อความหมายถึง

การแสดงอาณาเขต 

ให้รู้สึกว่ากำาลังอยู่

ในพื้นที่ที่ปลอดภัย 

ทั้งยังแฝงนัยของ

สิ่งที่กำาลังเกิดขึ้น

กับพื้นที่แห่งนี้ ที่จะ

เป็นอีกพื้นที่สำาคัญ

ของวงการศิลปะ

ร่วมสมัยไทย ซึ่งไอ้

จุดในท่านี้เป็นครั้ง

แรกที่แสดงให้ได้ชม

วศินบุรี                        

เจ้าของผลงาน                                                             

“ไอ้จุด” บอกว่า จากประติมากรรมเซรามิกขนาดเท่าลูกสุนัข                                                         

ที่เป็นส่วนหนึ่งของงานชุด Coming closer ที่ประกอบไปด้วย 

ปราสาทแบบเยอรมัน คนแคระ โถไทย เด็กไทย และลูกสุนัข

พันธุ์ ไทย ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Street culture ของไทย จัดแสดงที่

กรุงเทพฯ และกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี เมื่อปี 2550 และ

ปีต่อมานำากลับมาแสดงอีกครั้งในนิทรรศการรอยยิ้มสยาม ณ 

กรุงเทพมหานคร “ไอ้จุด” ถูกเพิ่มบริบทเพิ่มขึ้น หลังจากการเริ่ม

มีคำาว่าศิลปะร่วมสมัยเข้ามาอยู่ในสังคมไทยมากขึ้น และขยาย

เข้าถึงคนในวงกว้างกว่าเดิม ไอ้จุดกลายเป็นตัวแทนของความ

รู้สึกความอยากรู้อยากเห็นในงานศิลปะ และกระจายไปแสดง

ตามสถานที่ต่างๆ ทำาให้คนรู้จักไอ้จุด

ศิลปินศิลปาธรบอกด้วยว่า ต่อมาปี 2555 SCG 

Chemicals ได้พัฒนาวัสดุตัวใหม่ที่สร้างขึ้นมาเป็นทางเลือกที่ดี

กว่าเรซินหรือไฟเบอร์กลาส เรียกว่า อะคริลิกไซรัป ได้นำาเอาไอ้

จุดมาสร้างเป็นประติมากรรม สูง 3 เมตร และไอ้จุดได้เริ่มออก

เดินทางครั้งแรกไปทั่วกรุงเทพฯ เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของงาน

ศิลปะร่วมสมัยที่เกิดมากขึ้นในสังคมไทยในช่วงเวลานั้น และ

ได้เดินทางกลับบ้านที่ จ.ราชบุรี เพื่อสื่อและเป็นสัญลักษณ์ว่า

ไม่ใช่เฉพาะที่เมืองหลวง แต่ทุกๆ ที่ในบ้านเรา แม้แต่เมืองเล็กๆ 

อย่างราชบุรี ก็จำาเป็นต้องมีคำาว่า “ศิลปะ” เข้ามาอยู่ในวิถีการ

ดำาเนินชีวิตของคน จากนั้นประติมากรรมไอ้จุด 4 ชิ้น ได้ถูก

เลือกให้สร้างและนำาไปติดตั้งที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี

“ไอ้จุด เป็นประติมากรรมที่ดูง่าย ไม่ซับช้อน คนที่ไม่

ได้มีพื้นฐานและความสนใจศิลปะมาก่อนสามารถเข้าถึงงาน

ทั้งไทยและต่างประเทศ สร้างความสนใจทุกครั้ง หลังการเดิน

ทางจะมอบรายได้ที่ได้รับมาเพื่อสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ หรือ

ซ่อมแซมอาคารสาธารณประโยชน์ด้วย” วศินบุรีบอกคุณค่าไอ้

จุดสร้างสรรค์สังคม

 เมื่อมีพื้นที่จัดแสดงงานศิลปะเพิ่มขึ้น “หอศิลป์แห่งชาติ” 

ศิลปินได้พัฒนาและทดลองทำาไอ้จุดในท่าใหม่ๆ วศินบุรีบอก “ไอ้

จุด” เป็นเสมือนตัวแทนงานศิลปะร่วมสมัยชิ้นหนึ่งที่กำาลังขยาย

พื้นที่ทางศิลปะให้กว้างมากขึ้น ไม่ใช่เฉพาะศิลปิน แต่ให้ทุกคน

สามารถรู้สึกได้ถึงความสงบ ปลอดภัย และมีความสุขได้ร่วม

กัน นอกจากท่าทางของไอ้จุดที่สื่อความหมายและนัยที่ต้องการ

แล้ว ศิลปินร่วมสมัยชาวราชบุรียังได้ทดลองสร้างชิ้นงานนี้ด้วย

การทำาพื้นผิวที่แตกต่างไปจากเดิม ใช้ทองคำาเปลวสังเคราะห์

คุณภาพสูง และทดลองพ่นทับด้วยสารเคลือบพิเศษที่ผสมขึ้นมา

โดยเฉพาะ เพื่อความแข็งแรง ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศ 

และการถูกขูดขีดสัมผัสต่างๆ ได้ นับเป็นการทดลองเพื่อสร้าง

องค์ความรู้ สามารถนำาไปใช้เป็นแนวทางสร้างประติมากรรม

ขนาดใหญ่ในรูปแบบอื่นๆ ต่อไปได้ในอนาคต.

ศิลปะได้ง่าย เกิดการเชื่อมโยง ดึงดูดผู้ชมให้เข้าไปเรียนรู้กับ

งานที่เป็นประวัติศาสตร์และความทรงจำาของชุมชนที่สะสม

อยู่ในพิพิธภัณฑ์ หลังจากนั้นไอ้จุดเดินทางไปยังหลายๆ พื้นที่

การเดินทางของ‘ไอ้จุด’สู่พื้นที่แสดงงานใหม่หอศิลป์แห่งชาติ

‘ไอ้จุด’ ประติมากรรมรูปหมาขนาดใหญ่บริเวณหอศิลป์แห่งชาติ ศิลปินสร้าง ‘ไอ้จุด’ ในท่าใหม่ ยืนฉี่

งานศิลปะร่วมสมัยขยายพื้นที่ทางศิลปะที่หอศิลป์แห่งชาติ

มาเติมเต็มความสุขกับ ‘ไอ้จุด’ บน

พื้นที่แสดงงานแห่งใหม่

เ

คกก.เด็กปฐมวัยจ่อชง‘ห้ามสอบเข้าป.1’

เหตุแข่งขันวิชาการไม่เหมาะสมกับสภาพหนูๆ/แถมโควิดระบาดทำาให้อนุบาลต้องเรียนแต่ที่บ้าน

ศึกษาธิการ • คณะกรรมการเด็กปฐมวัย เตรียมชง ห้ามการสอบเข้า ป.1 เหตุเด็กระดับ

อนุบาลควรพัฒนาด้านกล้ามเนื้อ จิตใจ อารมณ์ และสังคมมากกว่าการอัดแน่นวิชาการ 

อีกทั้งโควิดยังส่งผลต่อการเรียน ทำาได้ไม่เต็มที่ หากมีการจัดสอบจะเป็นการทำาร้ายเด็ก

มากเกินไป ทดลองก่อน 1 ปี นำาร่องปี 65 พร้อมรายงานให้ ศบค.รับทราบด้วย

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) 

กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ในการประชุมคณะ

กรรมการนโยบายเด็กปฐมวัย ครั้งล่าสุด 

คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของเด็ก

ปฐมวัยได้มีการศึกษากรณีเด็กปฐมวัยจะ

เลื่อนชั้นขึ้นในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 นั้น 

ไม่ควรให้มีการจัดสอบเกิดขึ้น เนื่องจาก

คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายฯ มองว่า

เด็กปฐมวัยควรจะมีความพร้อมด้านร่างกาย 

ด้านกล้ามเนื้อ จิตใจ และอารมณ์ทางสังคม 

มากกว่าการบังคับให้สอบตามรายวิชาเพื่อ

ใช้เลื่อนชั้น อีกทั้งสถานการณ์ในขณะนี้เรา

กำาลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ส่งผล

ให้ไม่ได้จัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน ดัง

นั้นที่ประชุมจึงมีข้อสรุปให้มีการทดลอง 1 ปี 

ซึ่งจะเริ่มนำาร่องทดลองในปีการศึกษา 2565 

โดยจะห้ามให้มีการจัดสอบด้วยการกำาหนด

ข้อสอบที่เป็นเนื้อหาด้านวิชาการในระดับ

เด็กปฐมวัยเพื่อเลื่อนชั้นขึ้น ป.1 ทุกสังกัด 

ซึ่งจะต้องไม่มีการสอบเกิดขึ้น    

“ทั้งนี้ ศธ.จะนำาเสนอศูนย์บริหาร

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รับทราบด้วย 

เนื่องจากเราจะต้องอ้างอิงสถานการณ์โควิด 

ส่งผลให้เด็กไม่ได้เรียนอย่างเต็มที่ หากมี

การจัดสอบที่อัดแน่นด้วยเนื้อหาวิชาการจะ

เป็นการทำาร้ายเด็กมากเกินไป” นางสาวตรี

นุชกล่าว

นางสาวตรีนุชกล่าวอีกว่า นอกจาก

นี้ในการประชุมยังมีการหารือจัดตั้งสำานัก

เด็กปฐมวัยขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งในสำานัก  

งานสภาการศึกษา (สกศ.) เนื่องจากมีพระ                                                      

ราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การศึกษาเด็กปฐม 

วัย มาตั้งแต่ปี 2562 พร้อมกับมีคณะ

กรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ซึ่งมี                                               

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี 

เป็นประธาน รวมถึงมีการทำางานด้านเด็ก

ปฐมวัยที่ต้องเชื่อมโยงกับ 4 กระทรวง 

ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

(พม.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) และ

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และหน่วยงาน                                                        

อื่นๆ ที่จัดการศึกษาเด็กปฐมวัย ซึ่งทำาให้

แผนงานด้านเด็กปฐมวัยกว้างมากขึ้น แต่

บุคลากรและองคาพยพที่ดูแลงานด้านดัง

กล่าว  มีจำานวนไม่เพียงพอในการขับเคลื่อน

การทำางาน ดังนั้นที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบ

ให้มีการปรับโครงสร้าง สกศ.โดยการจัดตั้ง

สำานักเด็กปฐมวัยขึ้นให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

เพื่อดูแลการศึกษาปฐมวัยทั้งระบบไม่ว่า

จะเป็นแผนการศึกษา สมรรถนะครู และ

สมรรถนะของสถานศึกษาเด็กปฐมวัย ซึ่ง

จะทำาให้การขับเคลื่อนงานเด็กปฐมวัยเป็น

ระบบมากขึ้น.  

สปสช.ชวนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีข้อดีลดอาการรุนแรงโควิด

สาธารณสุข • สปสช.ชวนฉีดวัคซีนไข้

หวัดใหญ่ฟรีคู่กับวัคซีนโควิดเว้นระยะห่าง 

2 สัปดาห์ ช่วยลดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง

ของโรคหากเกิดติดเชื้อโควิด โดยเฉพาะใน

ผู้สูงอายุ ย้ำายังมีวัคซีนเหลืออีก 4 ล้านโดส 

เพราะปีนี้จัดมาเป็นพิเศษ 6.4 ล้านโดส แต่

ฉีดไปแล้ว 2 ล้านโดส เปิดให้ฉีดไปจนถึงสิ้น

ปีนี้ พร้อมเพิ่มกลุ่มเป้าหมาย

นพ.สาธิต ทิมขำา ผู้อำานวยการสำานัก 

กลุ่มภารกิจสนับสนุนการเข้าถึงบริการ

ปฐมภูมิ สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่ง

ชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ในช่วง

ฤดูฝน สปสช.จึงอยากขอเชิญประชาชน

มารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ควบคู่ไปกับการ

รับวัคซีนโควิด-19 ด้วย ปกติแล้ว สปสช.

ให้สิทธิประโยชน์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่

ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง คือ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

อาทิ โรคหอบหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เบา

หวาน โรคหลอดเลือดสมอง ไตวายเรื้อรัง 

โรคหัวใจ ผู้ป่วยมะเร็งที่กำาลังรักษาด้วยเคมี

บำาบัด กลุ่มผู้สูงอายุที่เกิน 65 ปีขึ้นไป กลุ่ม

เด็กเล็กอายุตั้งแต่ 6 เดือนถึง 2 ขวบ กลุ่ม

ผู้พิการ กลุ่มผู้ที่มีน้ำาหนักเกิน 100 กก.ขึ้น

ไป และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ โดยเริ่มรณรงค์

ให้ฉีดมาตั้งแต่เดือน พ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งปกติ

แล้วแต่ละปีจะได้รับจัดสรรงบประมาณ 2 

ล้านโดส แต่ปีนี้เป็นปีพิเศษ รัฐบาลจัดสรร

งบประมาณจำานวน 6.4 ล้านโดส ซึ่งตั้งแต่

เดือน พ.ค.จนถึงปัจจุบัน ให้บริการไปเกือบ 

2 ล้านโดส ยังมีวัคซีนเหลืออีกประมาณ 4 

ล้านโดส

นพ.สาธิต กล่าวว่า การรับวัคซีนไข้

หวัดใหญ่ควบคู่ไปกับวัคซีนโควิด-19 จะ

เป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะมีการวิจัย

แล้วพบว่าถ้าฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วติด

เชื้อโควิด-19 ก็จะช่วยลดภาวะแทรกซ้อน 

โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ หรือพูดง่ายๆ คือ 

ป่วยรุนแรงน้อยลง ความเสี่ยงที่จะเสียชีวิต                                                    

ก็จะลดลง นอกจากนี้ถ้าพูดถึงโรคไข้หวัด

ใหญ่โดยตรง การฉีดวัคซีนก็จะลดความ

รุนแรงของโรค ลดโอกาสป่วยหนักจนเป็น                                                     

ปอดบวม อาการป่วยไม่หนักจนต้องนอน 

โรงพยาบาลและรักษาเร็วหายเร็วขึ้น

นพ.สาธิตกล่าวด้วยว่า นอกจาก 

7 กลุ่มเสี่ยงข้างต้นแล้ว คณะกรรมการ 

สปสช.ยังอนุมัติกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติม โดย

เพิ่มกลุ่มบุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 หรือ

สายงานอื่นๆ ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย กลุ่ม

ที่พักอาศัยหรือทำางานในที่ที่มีการรวมตัว

กันของคนหมู่มาก เช่น ชุมชนแออัด ตลาด 

สถานที่สาธารณะ หรือแม้กระทั่งผู้ขับขี่รถ

โดยสาร และอีกกลุ่มคือกลุ่มครูและเด็ก

นักเรียนที่กำาลังใกล้เปิดเทอมเร็วๆ นี้ ดังนั้น

จึงถือเป็นโอกาสดีที่ทุกคนจะสามารถเข้า

มารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไปพร้อมกับวัคซีน               

โควิด-19 ได้

“สิทธิ์นี้ถือเป็นการส่งเสริมสุขภาพ

และป้องกันโรค ดังนั้นไม่เฉพาะสิทธิ์บัตร

ทอง แต่สิทธิ์ประกันสังคม ข้าราชการหรือ

สิทธิ์อื่นๆ ก็มาฉีดได้ ดังนั้นควรจะฉีดนะครับ 

ที่ผ่านมาบางคนถึงแม้ไม่มีสิทธิ์เขาก็ยอมที่

จะเสียเงินไปฉีดตามโรงพยาบาลเอกชนเอง

เข็มละ 500-700 บาท แต่ตอนนี้ สปสช.เรา

ขยายสิทธิ์ให้ฉีดฟรีตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงสิ้นปี

ครับ” นพ.สาธิตกล่าว

นพ.สาธิตกล่าวด้วยว่า สำาหรับข้อ

แนะนำาในการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ร่วมกับ

วัคซีนโควิด-19 นั้น ให้เว้นระยะประมาณ 

2 สัปดาห์เป็นต้นไป โดยสามารถฉีดวัคซีน

ไข้หวัดใหญ่ก่อนแล้วค่อยฉีดวัคซีนโควิด-19 

หรือฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้จบก่อนแล้วมา

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ต่อ หรือฉีดวัคซีนไข้

หวัดใหญ่คั่นกลางระหว่างวัคซีนโควิด-19 

เข็มที่ 1 กับ 2 ก็ได้ แต่ต้องห่างกันอย่าง

น้อย 2 สัปดาห์ เหตุผลเพื่อไม่ให้เกิดความ

สับสนกรณีที่มีผลข้างเคียง จะได้แยกได้ว่า

เกิดจากวัคซีนอะไร และเพื่อไม่ให้ปฏิกิริยา

ระหว่างการฉีดวัคซีน 2 ตัวนี้ปนกัน จะได้มี

ภูมิคุ้มกันในระดับที่ดีทั้งสองตัว

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 

สามารถติดต่อที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 

หรือโรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุข

ภาพตำาบล (รพ.สต.) ได้ โดยตรง รวมถึงโรง

พยาบาลตามสิทธิ์หรือโรงพยาบาลที่ท่านไป

รับบริการเป็นประจำา โดยอาจโทร.สอบถาม

ก่อนว่ามีวัคซีนหรือไม่ ถ้ามีก็จะได้ทำาการ

นัดหมายจองคิวล่วงหน้าแล้วเข้าไปฉีดได้

เลย เพื่อไม่ให้ไปแออัดในโรงพยาบาล.  

5 ต.ค. น้ำาไม่ไหลย่านรัตนาธิเบศร์

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำาเป็นต้องปิดประตูน้ำาท่อประธาน ขนาด 

1,500 มิลลิเมตร เพื่อตัดบรรจบท่อประธานเดิม ขนาด 1,200 มิลลิเมตร บริเวณถนน

รัตนาธิเบศร์ ในคืนวันอังคารที่ 5 ต.ค.2564 ตั้งแต่เวลา 21.00-05.00 น.ของวันรุ่งขึ้น 

ทำาให้น้ำาประปาไม่ไหลบริเวณถนนกาญจนาภิเษก (ด้านตะวันตก) ทั้ง 2 ฝั่ง หมู่บ้านบาง                                                                                                            

ใหญ่ซิตี้ และหมู่บ้านบัวทอง ถนนรัตนาธิเบศร์ (ด้านทิศเหนือ) ทั้ง 2 ฝั่ง ถนนทางหลวง

หมายเลข 345 ทั้ง 2 ฝั่ง ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ทั้ง 2 ฝั่ง ถนนชัยพฤกษ์ ทั้ง 2 ฝั่ง

มหกรรม Thailand Sustainability Expo 2021

บริษัท ไทยเบฟ จำากัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจร่วมชมงาน Thailand 

Sustainability Expo 2021 (TSX 2021) ภายใต้แนวคิด “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” 

(Sufficiency for Sustainability) ที่จัดโดย 3 ผู้นำาองค์การต้นแบบด้านความยั่งยืน

ระดับโลก (DJSIWorld Leader) นำาโดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน), 

บริษัท พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จำากัด (มหาชน) และบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำากัด 

(มหาชน) พร้อมด้วยเครือข่าย TSCN (Thailand Supply Chain Network) หรือเครือ

ข่ายธุรกิจห่วงโซ่อุปทานแห่งประเทศไทย และองค์กรอื่นๆ ที่มีการดำาเนินธุรกิจตาม

แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยสหประชาชาติ 

กับ Virtual Expo พบกับ 30 สุดยอดนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนระดับโลก 50 สุด

ยอดวิทยากรลงมือทำาจริง เป็นนวัตกรตัวจริงเสนอแนวคิดเพื่อโลก และเอาใจ 100 

ร้านค้าสายกรีนและธุรกิจเพื่อสังคม ระหว่างวันที่ 30 ก.ย.-10 ต.ค.2564 เข้าฟรี

ทางออนไลน์ ไม่มีค่าใช้จ่าย (เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 28 ก.ย.นี้เป็นต้นไป) คลิกได้ที่ 

https://tsx2021.thailandsustainabilityexpo.com/

สัมนาเอสเอ็มอี ฝ่าวิกฤตโควิด

FM 96.5 คลื่นความคิด ช่วยผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม จัด

สัมมนาออนไลน์ “ฝ่าวิกฤติสู้ โควิด พลิกฟื้น SMEs #เฟส2” ดำาเนินรายการโดย               

วรพงศ์ แจ้งจิตต์, อาทิตย์ โกวิทวรางกูร และทัพผู้เชี่ยวชาญและอินฟลูเอนเซอร์

เฉพาะด้าน จุดแสงสว่างให้ธุรกิจคุณ แนะวิธี How to รอด ต่อยอดธุรกิจ ตีแตก

ทุกปัญหา ผ่า Business Model ยุค Post COVID-19 นำาโดย ธันยวัชร์ ไชยตระกูล

ชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การตลาด, นารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการธนาคาร

พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พร้อมผู้เชี่ยวชาญด้าน

การเขียนแผนธุรกิจ คุยสด ถามสด ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย วันศุกร์ที่ 7 ต.ค.นี้ เวลา 

14.00-16.30 น. ทาง Zoom Meeting ลงทะเบียนได้ที่ Facebook: FM 96.5 หรือ

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2245-1250.  
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11บันเทิงไทย-บันเทิงเทศ

ด้ดูกันรึยังล่ะครับ?

ก็..รายการ “ณ ครับ” ของช่อง “ท็อปนิวส์” ที่ออกอากาศ

มาตั้งแต่เสาร์ที่ 11 กันยา.นั่นแหละครับ 

ผมน่ะ เพ่ิงได้ดูสองเสาร์น่ีเอง ดูแล้วก็เหมือนอย่างท่ีพิธีกร 

3 หนุ่ม 3 มุมได้โฆษณาตัวอย่างเอาไว้ คือ คุยกันสนุกสนาน-

อารมณ์ดี และก็ไม่มี “การเมือง” เจือปนแม้เล็กน้อย!

แต่ในความสนุกสนาน-ผ่อนคลาย ใช่ว่าจะ “ไร้สาระ” 

เอาแต่ตลกโปกฮาก็หาไม่ คุณกนก รัตน์วงศ์สกุล ก็ดี คุณธีระ 

ธัญไพบูลย์ ก็ดี คุณสันติสุข มะโรงศรี ก็ดี

นอกจากจะมีฝีมือ-ความรู้-พรสวรรค์ในการ “เล่าข่าว” 

ให้ได้รสชาติ-มีสีสันแล้ว เรื่องราวสัพเพเหระทั่วไป ทั้งสามก็ได้

นำามานั่งบอกเล่า เป็นสาระผสมความบันเทิงได้อย่างกลมกลืน

ลื่นไหล..

มีลูกโยน ลูกรับ ลูกชง ลูกตบ ครบตามสูตร “ตลกโป๊ะ”!

อย่างเสาร์ที่ผ่านมา ช่วงที่คุณกนกเล่าถึงรากฐานรายการ

ดังในอดีตของช่อง 5 นอกจากได้ความรู้ ได้รำาลึกถึงวันเวลาที่

ผ่านมาแล้ว ยังทำาให้ได้คิด และเกิดคำาถาม..

ทำาไมช่อง 5 ถึงได้ปล่อยให้ “รายการวาไรตี้” กับละคร

แบบอย่างดีๆ ต้องหายไปจากจอ?

ในเมื่อช่อง 7 สียังคงรักษาอัตลักษณ์ “ละครจักรๆ วงศ์ๆ” 

ให้อยู่คู่จอจากอดีตมาได้ถึงปัจจุบัน-วันนี้..

แล้วทำาไมช่อง 5 จะไม่รักษาละคร หรือต้นตำารับซีรีส์

อย่าง “พิภพมัจจุราช” กับ “หุ่นไล่กา” ไว้ล่ะ?

ยิ่งยุคสังคมไทยปัจจุบันนี้ด้วยแล้ว ผมว่า “หุ่นไล่กา” กับ 

“พิภพมัจจุราช” เป็นละครที่เหมาะและเข้ากับยุคสมัยมากที่สุด 

น่าที่จะได้ขุดขึ้นมาปัดฝุ่นรีเมกใหม่ ณ(นะ) ครับ?

และเผื่อช่อง 5 จะได้หยิบข้ึนมาปัดฝุ่นจริงๆ บท “ไอ้ห้อย”-“ไอ้

โหน” ถ้าจะเปล่ียนจากโครงกระดูกพูดได้ มาใช้คนแสดงตัวเป็น .ๆ.

ผมก็แอบเล็งไว้ในใจอยู่ “คู่หนึ่ง” ซึ่งกำาลังร้อนแรง ถ้า

เอามาแสดงบทนี้ รับรองได้ฮาน้ำาหมากกระจายแน่..สภาพพพพ!

นี่..ผมไม่ได้พูดเล่น-พูดหัว แต่อยากฝากผู้บริหารช่อง 5 

ได้กรุณาเก็บไปพิจารณาดู อีกอย่างได้ยินคุณธีระคุยว่า ตั้งแต่

เดือนพฤศจิกา. ช่อง 5 ที่ปัจจุบันใช้หมายเลข 1..

จะเปลี่ยนกลับมาใช้เลข 5 เหมือนก่อนมิใช่หรือ?

ถ้างั้น ก็นำาเอารายการ “บ้านเลขที่ 5” กลับมาลงจออีก

ครั้งเป็นไง เพราะนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งรายการ “รากฐานวาไรตี้” 

ที่ได้รับความนิยมพอๆ กับ “มาตามนัด” และ “โลกดนตรี”..

ส่วน “พิธีกร” ผมก็อยากให้มองคุณโบ-ณัฏฐา มหัทธนา 

ไว้เพื่อพิจารณา เชื่อว่าเธอมีดีกรีความรู้-ความสามารถพอที่จะ

กระชากใจคนดู!

ผมมีเหตุผลครับ แต่เมื่อเป็นเพียงแค่เพ้อเจ้อ-เพ้อพกก็

ป่วยการจะอธิบาย เอาไว้เป็นจริง-เป็นจัง หมายถึงผู้บริหารช่อง 

5 ได้เห็นดี-เห็นงาม..

ค้น-ขุดรากฐานรายการในอดีตขึ้นมาปัดฝุ่นนั่นแหละ 

ค่อยคุยให้ฟัง!

เออ..พูดไป-คุยมา เลยไม่รู้ว่ากำาลังเชียร์ให้ดูท็อปนิวส์

หรือช่อง 5 กันแน่ แต่ที่แน่ๆ “4 ยอดกุมาร” ท็อปนิวส์จะไปโผล่

หน้าที่ช่อง 5 ตั้งแต่ต้นปีหน้า..

มาตามนัด..ชัวร์!.

คิดถึง..หุ่นไล่กา

ไ

• แม้ว่าจะซุ่มซ้อม

ทำาการบ้านมาเป็นอย่างดี 

แต่พอต้องมาเข้าฉากกับนัก

แสดงรุ่นพี่อย่างลิฟท์-สุพจน์ 

จันทร์เจริญ เจ้าของธุรกิจ

กลางคืน ซึ่งสาว ชยา-ชญา

นิศ ต.เจริญ เป็นเด็กใน

สังกัดของลิฟท์ ทำาเอาเจ้าตัวเล่นไม่ออก เพราะแอบ

เขินจริง จนหนุ่มลิฟท์ถึงกับเอ่ยปากปลอบว่าไม่ต้อง

กลัว งานนี้สาวชยาจะโชว์ฝีมือเล่นได้สมจริงขนาด

ไหน ติดตามได้ในละคร ลวง ฆ่า ล่า รัก ทุกวันพุธ-

พฤหัสบดี เวลา 21.30 น. ทางพีพีทีวี ช่อง 36  

• นับเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่หันมาจับ

ธุรกิจส่วนตัว สำาหรับนักแสดงคนสวย เจี๊ยบ-

พิจิตตรา สงวนศักดิ์ภักดี ล่าสุดก็ได้ฤกษ์

งามยามดีเผยโฉมแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเอง

ผ่านทางอินสตาแกรม ภายใต้ชื่อ @pijittra.

closet พร้อมทั้งทยอยเผยคอลเลกชันแรก หลัง

ซุ่มทำามาพักใหญ่เป็นที่เรียบร้อย คอลเลกชันแรก

เป็นชุดสไตล์สาวหวานละมุนละไม แต่ก็มีความ

ทะมัดทะแมง โดยสาวเจี๊ยบยังมาเป็นนางแบบให้กับ

แบรนด์ของตัวเองด้วย

• หลังจากหยุดถ่ายละครไปนาน 

8 เดือนเต็ม กลับมาครั้งนี้ก็ทำาเอาทั้ง

กองละคร มัจฉาอันดา ทางช่อง 8 

เซอร์ไพรส์ชุดใหญ่ ตะลึงในความสวย

ของนักแสดงสาว แพง-ภิชาภัช มหาทิตยา                                           

กุล ที่เจ้าตัวได้ไปซุ่มฟิตลดหุ่น เฟิร์ม 

กระชับ สวยจนผิดหูผิดตา งานนี้พี่ๆ นัก

แสดงรวมถึงพี่ๆ ทีมงานในกองจับกลุ่มแซวกันไม่

หยุด แถมยังได้ยินแว่วๆ มาว่า ซัมเมอร์ที่จะถึงนี้

หนุ่มๆ เตรียมฟินกันได้เลย เพราะสาวแพงจะกลับ

มาเซ็กซี่เต็มตัวอีกด้วยจ้า

• ถือเป็นความปล้ืมใจสุดๆ สำาหรับ ภูวินทร์ 

ตั้งศักดิ์ยืน นักแสดงวัยรุ่นสุดฮอตสังกัดจีเอ็มเอ็ม

ทีวี ที่ได้รับรางวัลเยาวชนคนสร้างชาติ สาขา

อนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม และการแสดง เนื่อง

ในวันเยาวชนแห่งชาติประจำาปี 2564 จัดโดยสภา

องค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ สภาองค์กรเยาวชน

สร้างสรรค์พัฒนาสังคม ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงวัฒนธรรม และกรมกิจการเด็กและ

เยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ เป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้.

‘หมาก ปริญ’เอาดีกับงานยูทูบเบอร์

พร้อมลุยเผยตัวตนในช่อง‘Landmark’
วงล็อกดาวน์ที่ผ่านมา  

พระเอกสุดฮอต หมาก-ปริญ 

สุภารัตน์ นักแสดงในสังกัด

ช่อง 3 ได้ตัดสินใจสานฝันกับการเป็น

ยูทูบเบอร์ ซึ่งเจ้าตัวอยากทำามานาน

หลายปีแล้ว ด้วยการเปิดช่องของตัวเอง 

ในชื่อว่า Landmark ท้ังน้ีหนุ่มหมาก ปริญ                                                  

เผยว่า 

“ในที่สุดผมก็มีช่องยูทูบของตัวเอง

แล้วครับ จริงๆ อยากทำามานาน

หลายปีแล้ว แต่กว่าจะทำา

ออกมาได้ก็คิดเยอะ

มากเลย ไม่รู้คิดอะไร 

กลัวจะไม่มีเวลาทำา 

ทำาๆ หายๆ คิดวนไป

วนมา จนสุดท้ายไม่

ได้ละ มันอยากทำา

มากๆ เลยตัดสิน

ใจ โอเคทำา ผม

จะเป็นยูทูบเบอร์

แบบจริงๆ จังๆ 

แล้วนะ หลังจาก

ชิมลางปล่อยคลิป

แบบ นานๆ ทีใน

ช่องยูทูบของบ้าน                   

ฮับซับ (Hubsub 

Official) และเฟซบุ๊ก

ของผมและเพื่อนๆ มา

นาน แต่ต่อไปนี้ผมมีช่องเป็น

ของตัวเองแล้วนะ ฝากทุกคน

เป็นกำาลังใจให้ด้วยครับ 

ซึ่งในช่อง Landmark 

ของผมจะมีรายการหลักๆ อยู่ 2 

รายการ คือ Bookmark ที่จะพา

ทุกคนไปดูกิจกรรม

ในหนึ่งวันว่างๆ ว่า

ถ้าว่างจากการ

ทำางานผมชอบทำา

อะไร ไปไหน หรือ

จะเป็นการตอบ

คำาถาม Q&A พูด

คุยตอบคำาถามใน

เรื่องที่หลายๆ 

คนอยาก

รู้ หรือ

แม้แต่อาจ

จะไม่เคย

รู้มาก่อน 

ส่วนอีก

รายการก็

ชื่อเดียว

กับช่อง

เลย

ครับ 

Land 

mark ที่จะพาทุกคนออกเดินทางท่องเที่ยวไปพร้อมๆ 

กับผม เพื่อเปิดประสบการณ์และมุมมองใหม่ๆ ร่วม

กันครับ

ตอนนี้ก็ปล่อยคลิปแรกไปเรียบร้อยแล้ว กับ

รายการ Bookmark Ep.1 ก็อยากให้ทุกคนไป

ติดตามชมกันเยอะๆ ครับ ผมตั้งใจทำามาก ซุ่มทำา

มาสักพักใหญ่ๆ แล้ว และก็หวังว่าช่อง Landmark 

จะทำาให้ทุกคนได้รู้จักตัวตนของผมมากขึ้น ถือเป็น

อีกหนึ่งช่องทางที่ทำาให้ได้ติดตามผมมากขึ้น จะได้

ไม่ลืมกัน เอาเป็นว่าฝากช่อง Landmark ด้วยนะ

ครับ อย่าลืมไปกดไลก์ กดแชร์ กด Subscribe 

และกดกระดิ่งแจ้งเตือน จะได้ไม่พลาดทุกคลิป

ของผม หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับ”.

‘ชิม่อน’ถ่ายทอดบทบาทคาสโนวา

โดนแซวหนัก!เล่นได้เนียนสมจริง

ถือเป็นหนุ่มฮอตทั้ง

ในจอและนอกจอ สำาหรับ ชิ

ม่อน-วชิรวิชญ์ เรืองวิวรรธน์ 

งานนี้ต้องมาถ่ายทอดบทบาท

หนุ่มต้า คาสโนวาขวัญใจสาวๆ 

ในซีรีส์อุ่นไอในใจเธอ Put 

Your Head On My Shoulder 

ทาง WeTV เลยถูกแซวเป็น

เสียงเดียวกันว่าเล่นเป็นตัวเอง 

โดนเข้าอย่างนี้หนุ่มชิม่อนถึง

กับต้องออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่า

“จริงๆ ผมเป็นคน

เรียบร้อยครับ ต่างกับต้าตรงที่

ต้าเจ้าชู้ แต่ชิม่อนไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้ ต้าในเรื่องจะเป็นคนฟีลกู๊ด 

ร่าเริง เฟรนด์ลี่ เข้ากับคนง่าย มนุษยสัมพันธ์ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี

มากเป็นพิเศษกับผู้หญิง มีเสน่ห์แพรวพราว ทำาให้ผู้หญิงหลงใหล 

เสน่ห์ของตัวละครต้าถือเป็นตัวละครที่เป็นอีกหนึ่งสีสันของเรื่อง

ครับ ในเรื่องต้ากับนางเอก พระพาย เป็นเพื่อนกันมานาน แต่เรา

ดันไม่รู้ตัวว่าชอบพระพาย คิดแค่ว่ายังไงพระพายก็ไม่หนีไปไหน

หรอก ต้าเลยไปจีบคน

โน้นคนนี้

จนสุดท้ายมารู้

ว่าชอบพระพายก็ตอน

ที่พระพายอยู่กับภูผา 

แล้วภูผาก็คือเพื่อน

สนิทเราด้วย พอหลัง

จากนั้นต้าก็จะตามหา

หัวใจตัวเอง ต้องมาลุ้น

กันครับว่าสุดท้ายแล้วความรักของต้าจะลงเอยที่ใคร สำาหรับการ

ทำางานในเรื่องนี้สนุกมาก พี่ๆ ทีมงานและนักแสดงน่ารัก คอย

เอนเตอร์เทน ทำาให้การทำางานสบายรู้สึกผ่อนคลาย ตอนถ่ายนี่

ทำางานกันละเอียดมากเลย ตอนนั้นผมเองก็ตื่นเต้นอยากเห็นผล

งาน เพราะถ่ายทำาละเอียด จนอยากรู้ว่าถ้าออกมาแล้วภาพจะ

สวยมากขนาดไหน สำาหรับซีรีส์ก็ออนแอร์ไปแล้วนะครับ ผมเอง

ก็คาดหวังว่าแฟนๆ ซีรีส์จะสนุกไปกับอุ่นไอในใจเธอ Put Your 

Head On My Shoulder นะครับ”. 

ส่งต่อถุงน้ำ�ใจ • นายผาติยุทธ ใจสว่าง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการใหญ่ สำานัก

โทรทัศน์ และรักษาการในตำาแหน่งรองกรรมการผู้อำานวยการใหญ่ สายงาน

ผลิตภัณฑ์ บริษัท อสมท จำากัด (มหาชน) พร้อมด้วยนายกิติศักดิ์ วงศ์ขจรสุข ผู้

อำานวยการฝ่ายผลิตรายการ รับมอบข้าวสารจำานวน 200 กิโลกรัม จากธนัชพันธ์ 

บูรณาชีวาวิไล และเอมมี่ มรกต เพื่อกิจกรรม Nine Entertain Birthday Charity ส่ง

ต่อถุงน้ำาใจแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ประสบภัยโควิด-19 ณ บมจ.อสมท

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

ช่

รักชิด

แฟนกังวล‘บริตนีย์ สเปียร์ส’อาจยังมีอาการทางจิต

ลังจากเป็นอิสระจากพ่อ

แล้ว ตามคำาสั่งศาล ซึ่งก็

มาจากการร้องขอของเธอ

เองให้ถอดถอน เจมส์ พาร์เนลล์ สเปียร์ส           

จากการเป็นผู้พิทักษ์ แต่การที่ป๊อป               

สตาร์คนดังช่วงปลายยุค 90 และต้น

ยุค 2000 เริ่มทำาอะไรห่ามๆ อีกครั้ง

เป็นการฉลองดีใจด้วยการโพสต์วิดีโอ

และภาพนู้ดของตัวเองลงโซเชียล ไม่

น่าจะเป็นสัญญาณท่ีดีนัก แม้แซม แอส 

การี คู่หมั้นหนุ่มที่อายุอ่อนกว่าบริต 

นีย์ถึงหนึ่งรอบ ออกมาให้ความมั่นใจ

กับแฟนๆ ของเธอว่าจะดูแลเธออย่าง

ดีหลังจากนี้

แอสการีให้สัญญาว่าจะเทกแคร์

ดูแลไอดอลป๊อปสตาร์คู่หมั้นของเขา

อย่างดีที่สุด หลังจากมีแฟนบางคน

ออกมาแสดงความกังวล เนื่องจากเห็น

บริตนีย์มีการโพสต์บางอย่างทางอินสตา

แกรมเมื่อวันพฤหัสฯ ที่ผ่านมา

ก็เข้าใจว่า เธอดีใจ ต้องการ

ฉลองความสำาเร็จที่เป็นอิสระจากพ่อ

ที่เข้ามาควบคุมชีวิตในฐานะผู้พิทักษ์

ดูแลมาตลอด 13 ปีจนได้ แต่ด้วยการ

โพสต์ภาพตัวเองในสภาพนู้ด รวมถึง

วิดีโอที่ค่อนข้างเป็นภาพที่หวือหวาเกิน

ระหว่างพักผ่อนตากอากาศกับแฟน

หนุ่ม ก็เลยทำาให้แฟนๆ ของเธอเป็น

กังวลอยู่ไม่น้อย

โดยเฉพาะในวิดีโอที่โพสต์ลงใน

อินสตาแกรม เมื่อวันพฤหัสฯ เป็นคลิป

ขณะเธอเปลือยท่อนบนอยู่กลางทะเล 

มีแคปชันบอกว่า “A beautiful day 

here in paradise celebrating”

นอกจากนั้นแล้วยังมีอีกวิดีโอที่

เธอโพสต์ตามมา หนนี้นู้ดเต็มตัวเลย

จ้า แต่ยังดีที่เอาอีโมจิรูปดอกไม้สีชมพู

สีเหลืองมาปิดตรงจุดสงวนไว้ เธอใส่

แคปชันไว้ว่า “Playing in the Pacific 

never hurt anybody” 

ภาพและวิดีโอเหล่านั้นถูกโพสต์

ลงหลังจากที่ศาลถอดพ่อของเธอออก

จากการเป็นผู้พิทักษ์ ตามคำาร้องขอของ 

บริตนีย์ สเปียร์ส เองเป็นที่เรียบร้อย 

หลังจากต้องทนทุกข์ โดนควบคุมและ

หาประโยชน์มานานถึง 13 ปี ซึ่งเธอ

เปรียบตัวเองเหมือนตกเป็นทาส

ในขณะที่แฟนๆ และเพื่อนๆ 

ที่เป็นเซเลบหลายคน รวมถึง แพ

รีส ฮิลตัน ที่เหมือนส่งเสียง

เชียร์กับภาพนู้ดต่างๆ ของ

เธอที่ปล่อยออกมา แต่ยังมี

อีกหลายคนที่รู้สึกเป็นกังวล

อย่างมาก

บางคนตั้งข้อสังเกตว่า

นั่นเป็นการแสดงออกของคนที่มี

สุขภาพจิตดีแล้วใช่แล้วหรอ แฟน

อีกคนแสดงความหวาดกลัวสายตา

อันว่างเปล่าที่น่าสยอง โดยบอกว่า

เธอไม่มีปัญหากับการปลดปล่อยด้าน

เพศและภาพเปลือยนะ แต่ส่ิงน้ีทำาให้

รู้สึกไม่ดีบางอย่าง ขณะท่ีอีกคนบอก

ว่า ทุกคนคิดว่าน่ีเป็นส่ิงปกติได้อย่างไร 

และอีกคนบอกว่า ประวัติศาสตร์กำาลัง

ซ้ำารอยด้วยภาพท่ีเห็น

พฤติกรรมแบบนี้คือเหตุผลว่า

ทำาไมเธอถึงตกขึ้นโรงขึ้นศาลก่อนที่พ่อ

ของเธอจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้

พิทักษ์ ดูแลชีวิตส่วนตัวของ บริตนีย์

และทรัพย์สินกว่า 60 ล้านยูเอส

ดอลลาร์

ระหว่างนี้ ศาลได้ทำาการ

แต่งตั้งนักบัญชี จอห์น ซาเบล 

ทำาหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ให้เธอ

ชั่วคราว จนกว่าศาลจะ

ตัดสินว่าเธอพร้อมที่

จะดูแลชีวิตตัวเอง

อีกครั้ง. 

คริสเตียโน โรนัลโด แทบ

จะไม่อยากมองหน้าแอนดรอส       

ทาวน์เซนด์ หลังเสียงนกหวีดจบ

การแข่งขัน ไม่รู้ว่าเป็นเพราะปีกเอฟ

เวอร์ตันดันทำาประตูตีเสมอได้หลัง

จากที่เขาเพิ่งลงสนามไม่นาน แถม

ยังมาก๊อปปี้ท่าดีใจให้เห็นอีกหรือ

เปล่า เลยทำาให้ซูเปอร์สตาร์รุ่นเก๋า

ของทีมเจ้าถิ่นจบเกมแบบเสียฟอร์ม

คาโรงละครแห่ง

ความฝันไปเมื่อคืน

วันเสาร์ที่ผ่านมา

โรนัลโด ที่

สามารถทำาประตูชัย

ให้ทีมอย่างต่อเนื่อง 

หน้าตาบอกบุญไม่รับ 

หลังแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 

พลาดเก็บ 3 คะแนนเต็มใน

บ้าน ในศึกฟุตบอลพรีเมียร์

ลีก เมื่อสุดสัปดาห์ แต่ครั้ง

นี้ ไม่เหมือนกับที่เคย เพราะ

ตำานานปีศาจแดงถูกส่งลง

สนามต้นครึ่งหลัง ขณะที่ทีม

มีสกอร์นำา 1-0 จากประตู  

ของอองโทนี มาร์กเซียล 

ท้ายครึ่งแรก

และหลังจากที่เขาลงไปช่วยเติมเกมรุก

อย่างเมามันเพื่อล่าประตูที่สองให้ทีมนำาห่าง กลับ

กลายเป็นโดนโต้กลับและเสียประตูตีเสมอ หาก

เป็นมวยก็เหมือนเจอหมัดสวนจนลงไปโดนนับ 8 

จากนั้นก็โงนเงนไปอีก เพราะโดนสวนทีไร ก็จวน

ไปเจียนมา ดีท่ีช่วงท้ายพังประตูตาข่ายไปแล้วแต่

โดนจับล้ำาหน้า รอดตายคาบ้านแบบหวุดหวิด

แต่ที่ ปีกทอฟฟี่ ทำาท่าดีใจแบบเดียวกับ

โรนัลโด หลังทำาประตูให้ทีมเยือนได้ อาจเป็นการ

เย้ยหรือเปล่าไม่แน่ใจ คิดในแง่ดีไว้ ก็ชื่นชอบไง 

ไม่ได้เหรอ

ทาวน์เซนด์พยายามที่จะเข้าไปคุยกับโรนัล

โดหลังหมดเวลา แต่ดูเหมือนว่าตำานานปีศาจ

แดงวัย 36 ไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะเสวนาด้วย ก่อน

สับฝีเท้าเดินเข้าอุโมงค์กลับห้องพักไปแบบไม่

สนใจใครทั้งสิ้น

ทาวน์เซนด์ถูกถามระหว่างให้สัมภาษณ์

หลังเกม ยืนยันว่าที่ทำาไป เพราะเขาเห็นโรนัลโด

เป็นไอดอลมากกว่าจะล้อเลียนเยาะเย้ยคู่แข่ง

ถ้าโด้ได้ยินแล้วก็หายงอนไวๆ ใครๆ ก็เห็น

นายเป็นไอดอล แมตช์หน้าค่อยเอาใหม่นะ 3 

แต้มไม่ได้มีแค่นัดเดียว.

linkthaipost@gmail.com

‘ไอดอล’ของปีกทอฟฟี่

‘แอนดรอส ทาวน์เซนด์’

ห
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14 ต่างประเทศ-ต่อข่าวหน้าหนึ่ง

ดูเตร์เตเข็นลูกสาวชิงเก้าอี้ปธน.

แอร์นิวซีแลนด์บังคับฉีดวัคซีนครบโดส

รายงานรอยเตอร์เมื่อวัน

อาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม กล่าวว่า ซา

รา ดูเตร์เต-การ์ปิโอ บุตรีของ

ประธานาธิบดีดูเตร์เต ได้ยื่น

ใบสมัครต่อคณะกรรมการการ

เลือกต้ังฟิลิปปินส์เมื่อวันเสาร์ 

เพื่อชิงตำาแหน่งนายกเทศมนตรี

เมืองดาเวาอีกสมัย ก่อนหน้า

นี้เธอเคยประกาศว่าจะไม่ลง

สมัครรับเลือกต้ังในเก้าอี้ระดับ

ประเทศในการเลือกตั้งเดือน

พฤษภาคม 2565 

การเ ลือก ต้ังของฟิ ลิป 

ปินส์ปีหน้า นอกจากตำาแหน่ง

ประธานาธิบดีและรองประธา 

นาธิบดีแล้ว ยังรวมถึงการเลือก

ต้ังสมาชิกสภาระดับประเทศ

และระ ดับ ท้อง ถ่ินมากก ว่า 

18,000 ท่ีน่ัง คณะกรรมการ

การเลือกต้ังเปิดรับสมัครวันแรก

เมื่อวันศุกร์ท่ี 1 ตุลาคม โดยจะ

เปิดรับถึงวันท่ี 8 ตุลาคม แต่

ผู้สมัครสามารถถอนตัวและสับ

เปล่ียนตำาแหน่งได้จนถึงวันท่ี 15 

พฤศจิกายน ซ่ึงมีเวลาให้ผู้สมัคร

เปล่ียนใจในนาทีสุดท้าย

มีรายงานข่าวของสถานี

โทรทัศน์เอบีเอส-ซีบีเอ็นของ

ฟิลิปปินส์เมื่อคืนวันเสาร์ ที่อ้าง

คำาให้สัมภาษณ์ของดูเตร์เตกับ

นักข่าวรายหนึ่ง หลังจากเขา

เดินทางมาพร้อมกับ ส.ว.คริส

โตเฟอร์ “บอง” โก พันธมิตร

เก่าแก่ของเขา เพื่อยื่นใบสมัคร

รับเ ลือก ต้ังในตำ าแหน่ งรอง

ประธานาธิบดีที่สำานักงานรับ

สมัครของคณะกรรมการการ

เลือกตั้ งที่ โซฟิ เทลฮาร์ เบอร์

การ์เดนเต็นท์ แล้วดูเตร์เต วัย 

76 ปี ประกาศว่าเขาจะวางมือ

ทางการเมืองภายหลังครบวาระ 

“ชัดเจนแล้วสิว่า ซารากับโก?” 

นักข่าวถามดูเตร์เตถึงการชิง

ตำาแหน่งประธานาธิบดีและรอง

ประธานาธิบดี “มันคือซารากับ

โก” ดูเตร์เตตอบ

ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ฟิลิปปินส์ ดูเตร์เตไม่สามารถลง

สมัครในตำาแหน่งประธานาธิบดี

ได้อีก เมื่อเดือนสิงหาคม เขา

เคยประกาศไว้ว่าจะลงสมัคร

ชิงเก้าอี้รองประธานาธิบดี ซึ่ง

เป็นแผนที่ชาวฟิลิปปินส์ส่วน                         

ใหญ่ ไม่ เห็น ด้วยเพราะเห็น

ว่าจะขัดต่อเจตนารมณ์ของ

รัฐธรรมนูญที่จำากัดการดำารง

ตำาแหน่งประธานาธิบดีไว้เพียง                                        

สมัยเดียวเพื่อป้องกันการละเมิด                                   

อำานาจ 

คำาประกาศวางมือทาง 

การเมืองของดูเตร์เตเมื่อวัน

เสาร์ สร้างความประหลาดใจ

แต่ก็กระพือการคาดเดาว่าเขา

กำาลังเปิดทางให้ลูกสาวลงสมัคร 

คู่กับ ส.ว.โก ผู้ช่วยคนสนิทของ

เขา

ในวิดี โอที่ถ่ายไว้ขณะดู

เตร์เตพร้อมคณะอยู่ด้านนอก

โรงแรมในมหานครมะนิลา

เพื่อยื่นใบสมัครเลือกต้ัง ดูเตร์

เตถูกถามด้วยว่า ลูกสาวของ

เขาจะยื่นสมัครในตำาแหน่ง

ประธานาธิบดีหรือไม่ เขาตอบ

ว่า เขาไม่รู้จริงๆ และว่าเขากับ

ซาราไม่คุยกันเรื่องการเมือง 

ผลสำารวจความคิดเห็น                                               

เผยว่า ซารา ดูเตร์เต เป็นหนึ่ง                                                   

ในตัวเต็งตำาแหน่งประธานาธิบดี 

เวลลิงตัน • แอร์นิวซีแลนด์

เผยว่าจะกำาหนดให้ผู้ โดยสารใน

เที่ยวบินระหว่างประเทศต้อง

ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ                   

โดสแล้วก่อนขึ้นเครื่อง เริ่มบังคับ

ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ปี                                               

หน้า  

รอยเตอร์รายงานแถลง 

การณ์ของเกร็ก โฟแรน ซีอีโอ

แอร์นิวซีแลนด์เม่ือวันอาทิตย์

ท่ี 3 ตุลาคมว่า แอร์นิวซีแลนด์ 

สายการบินแห่งชาตินิวซีแลนด์

เผยว่าจะกำาหนดให้ผู้ โดยสารใน

เท่ียวบินระหว่างประเทศต้องฉีด

วัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบโดส                    

ต้ังแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ปีหน้า 

เขากล่าวว่าข้อกำาหนดเรื่องการฉีด

วัคซีนโควิด-19 เป็นความจริงใหม่

ของการเดินทางระหว่างประเทศ 

จุดหมายปลายทางมากมายท่ีชาว

นิวซีแลนด์ต้องการเดินทางไปใน

ขณะน้ี มีข้อบังคับอยู่แล้วท่ีจะไม่

รับผู้มาเยือนท่ียังไม่ได้ฉีดวัคซีน

โควิด-19 

นิวซีแลนด์มีแผนจะเปิด

ประเทศในต้นปีหน้าเพื่อรับชาว

ต่างชาติ หลังปิดพรมแดนมา

ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 

โฟแรนกล่าวว่า ข้อบังคับ

ในเรื่องนี้ของแอร์นิวซีแลนด์จะมี

ผู้ที่ ไม่เห็นด้วยอย่างแน่นอน แต่

สายการบินตระหนักดีว่าเป็นสิ่ง

ที่ถูกต้องเพื่อปกป้องพนักงาน

และลูกค้าของเรา และชุมชน

นิวซีแลนด์ทั้งหมด 

เมื่อเดือนกันยายนท่ีผ่านมา                                                   

สายการบินแควนตัสของออสเตร                                                      

เลียแถลงว่าจะกำาหนดให้ผู้ โดย 

สารทุกคนของเท่ียวบินระหว่าง

ประเทศ ต้องฉีดวัคซีนโควิด-19 

เป็นหน่ึงในสายการบินแรกของ

โลกท่ีบังคับให้ผู้โดยสารทุกคนต้อง

แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน 

ส่วนสายการบินเวอร์จิน

บังคับพนักงานทุกคนต้องฉีด

วัคซีน แต่ไม่บังคับว่าผู้ โดยสาร

เที่ยวบินในประเทศต้องแสดง

หลักฐานการฉีดวัคซีน. 

ผู้หญิงไม่ชนะเลือกตั้งสภาที่ปรึกษากาตาร์

โดฮา • การเลือกตั้งสภาที่ปรึกษาหรือสภาชูรอของกาตาร์ 

จำานวน 30 ที่น่ัง ที่จัดการเลือกต้ังครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ท่ี 2 

ตุลาคม ผลการเลือกตั้งที่ทราบผลเมื่อวันอาทิตย์ หญิงชาวกา

ตาร์ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ 28 คน ไม่ได้รับเลือกต้ังแม้แต่

ที่นั่งเดียว แต่ยังมีความหวังว่าสภาท่ีปรึกษาอีก 15 ท่ีน่ังท่ี

เป็นการแต่งตั้งโดยเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์ จะมีการแต่งตั้งผู้หญิง

บางคนเข้าสู่สภาที่ปรึกษา ไอชา จัสซิม อัลคูวารี ผู้สมัครหญิง

ที่แพ้การเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งหนึ่ง ที่เธอลงสมัครกับผู้หญิง

อีก 4 คน แข่งกับผู้สมัครชาย 14 คน เผยกับเอเอฟพีว่า เธอ

หวังว่าผู้หญิง 4-5 คน จะได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษา 

เป็นเรื่องสำาคัญมากที่ผู้หญิงจะได้เข้ามามีสิทธิ์มีเสียงในสภาที่

ปรึกษา ผู้สมัครหญิงหลายคนผิดหวังกับผลการเลือกตั้ง เพราะ

ว่าพวกเธอหาเสียงด้วยการเสนอโครงการที่น่าสนใจหลาย

อย่าง แต่เราต้องไม่ลืมว่า ผู้มีสิทธิ์เลือกต้ังท่ีเป็นผู้หญิงก็เลือก

ผู้ชายเข้ามาเป็นสภาที่ปรึกษา ถือว่าเป็นความประสงค์ของ

ประชาชน ด้านชามมาหนึ่งในผู้ ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกสภาที่

ปรึกษาบอกว่า ไม่มีความสุขกับผลเลือกตั้ง เพราะผู้ชนะเลือก

ตั้งเป็นผู้ชายทั้งหมด บางคนก็แก่แล้ว ผู้สมัครเลือกตั้งสภาที่

ปรึกษาของกาตาร์ 30 ที่นั่ง มีทั้งหมด 284 คน ในจำานวนนี้

เป็นผู้หญิง 28 คน ผู้ชนะเลือกตั้งส่วนใหญ่เป็นชายสูงอายุจาก

ครอบครัวที่มีชื่อเสียง และส่วนใหญ่มีพื้นฐานจากการเป็นนัก

ธุรกิจหรือเคยมีตำาแหน่งในรัฐบาล ชาวกาตาร์ออกมาใช้สิทธิ์ 

63.5% สภาที่ปรึกษาของกาตาร์มีหน้าที่ตรากฎหมาย, ให้ความ

เห็นชอบงบประมาณและถ่วงดุลฝ่ายบริหาร แต่เจ้าผู้ครองรัฐ

กาตาร์มีอำานาจเต็มที่จะใช้สิทธิ์วีโตได้

สหรัฐตั้งข้อหาชาวแคนาดาคนบรรยายวิดี โอ IS

วอชิงตัน • กระทรวงยุติธรรมสหรัฐแถลงเม่ือวันเสาร์ท่ี 2 

ตุลาคมว่า โมฮัมเหม็ด คาลิฟา วัย 38 ปี นักรบญิฮาดชาว

แคนาดาท่ีไปร่วมรบกับกลุ่มรัฐอิสลาม (ไอเอส) และเป็นผู้

บรรยายวิดีโอโฆษณาชวนเชื่อปลุกระดมความรุนแรงของไอเอส 

ขณะน้ีถูกควบคุมตัวในสหรัฐและโดนต้ังข้อหา คาลิฟาเกิดใน

ซาอุดีอาระเบีย ถูกจับในเดือนมกราคม 2562 ระหว่างกลุ่มไอ

เอสยิงต่อสู้กับกองกำาลังของซีเรียท่ีส่วนใหญ่เป็นนักรบชาวเคิร์ด

ท่ีเป็นพันธมิตรกับสหรัฐ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐระบุว่าชายคน

น้ีถูกส่งตัวให้เจ้าหน้าท่ีสหรัฐเมื่อเร็วๆ น้ี และสหรัฐต้ังข้อหาใน

รัฐเวอร์จิเนีย ว่าสมรู้ร่วมคิดในการจัดทำาสื่อเพื่อสนับสนุนกลุ่มไอ

เอสท่ีส่งผลให้ผู้อื่นเสียชีวิต คาลิฟาเดินทางออกจากแคนาดาใน

ปี 2556 เพื่อไปร่วมกับกลุ่มรัฐอิสลามในซีเรีย ในปีต่อมา เขาเป็น

สมาชิกคนสำาคัญในทีมงานโฆษณาชวนเชื่อของไอเอส เนื่องจาก

เขาใช้ภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับได้คล่อง เขาถูกกล่าวหา

ว่าเป็นหัวหน้าทีมแปลในฝ่ายผลิตส่ือโฆษณาชวนเช่ือของไอ

เอส และเป็นผู้บรรยายภาษาอังกฤษ ในวิดีโอท่ีเกณฑ์คนเข้าเป็น

สมาชิกของกลุ่มไอเอส 2 ช้ิน หน่วยงานน้ีของไอเอสเป็นผู้ทำา

วิดีโอท่ีไอเอสตัดศีรษะชาวต่างชาติหลายคร้ัง รวมถึงนักข่าวชาว

สหรัฐเจมส์ โฟลีย์ และสตีเวน ซอตลอฟฟ์ ท่ีถูกฆ่าในปี 2557.

มะนิลา • ประธานาธิบดี โรดริโก ดูเตร์เต แห่งฟิลิปปินส์ 

ประกาศวางมือทางการเมือง ส่งสัญญาณไม่ลงชิงชัยเก้าอ้ีรอง

ประธานาธิบดีในการเลือกตั้งปีหน้าตามที่เคยคุยไว้ แต่เปรยกับสื่อ

ท้องถิ่นว่า ลูกสาวซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีดาเวาจะลงสนามเลือก

ตั้งประธานาธิบดี คู่กับคนสนิทของเขาที่ลงสมัครในตำาแหน่งรอง

ประธานาธิบดี

โดยขับเคี่ ยวกับเฟอร์ดินันด์                                          

มาร์กอส บุตรของอดีตประธา 

นาธิบดีเผด็จการเฟอร์ดินันด์ 

มาร์กอส, ส.ว.แมนนี ปาเกียว 

ยอดนักมวย และฟรันซิสโก โด

มาโกโซ นายกเทศมนตรีมะนิลา

ที่เป็นอดีตนักแสดง 

เอเอฟพีรายงานเมื่อวัน                                       

อาทิตย์ว่า เลนี โรเบรโด รอง

ประธานาธิบดีหญิงที่ เคยเอา                                                     

ชนะมาร์กอสได้อย่างฉิวเฉียด                                                 

ให้การเลือกตั้งรองประธานาธิบ 

ดีครั้งท่ีผ่านมา ยังไม่ประกาศ

ว่าเธอจะลงสมัครชิงเก้าอี้ผู้นำา

สูงสุดหรือไม่ หากโรเบรโด ซึ่ง

วิจารณ์สงครามยาเสพติดของดู

เตร์เตอย่างรุนแรง ตัดสินใจลง

สมัคร เธอน่าจะเป็นผู้สมัครจาก

ฝ่ายค้านคนเดียวในตำาแหน่ง            

นี้.

ดูเตร์เตหนุน  •  ประธานาธิบดีโรดริโก ดูเตร์เต ของฟิลิปปินส์ (ซ้าย) ชูมือ ส.ว.คริสโตเฟอร์ “บอง” โก ที่ถือใบสมัครเลือกตั้งรอง

ประธานาธิบดี ที่โซฟิเทลฮาร์เบอร์การ์เดนเต็นท์ ในเขตมหานครมะนิลา เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม.

ยะลาป่วน!

หน่วยงานด้านความม่ันคงในจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ได้แจ้งเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวัง

กลุ่มก่อความไม่สงบเตรียมก่อเหตุในพ้ืนท่ี 

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากกรณีจับกุม      

นายอัซมัน หะมะ และนายอาฮามัด แลแร 

ผกร.ป.วิอาญา ท่ีถูกจับกุมเมื่อ 24 ก.ย.64 ได้

ให้การยอมรับว่ากลุ่มขบวนการก่อความไม่

สงบ ภายใต้การส่ังการโดยบีอาร์เอ็นเตรียม

การก่อเหตุคร้ังใหญ่ในพ้ืนท่ี 3 จชต. เพ่ือ

ตอบโต้เจ้าหน้าท่ีในการจับกุมปะทะวิสามัญฯ 

ในช่วงท่ีผ่านมา โดยมีการประชุมส่ังการให้

แนวร่วมอาร์เคเครวมตัวก่อเหตุในพ้ืนท่ี อ.จะ

แนะ อ.บาเจาะ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ซ่ึง

ให้เฝ้าระวังป่วนขว้างระเบิดไปป์บอมบ์ใส่ฐาน 

และรถจักรยานยนต์คาร์บอมบ์ ซ่ึงคาดว่ากลุ่ม

คนร้ายนำาไปเตรียมประกอบระเบิดคาร์บอมบ์

นำามาก่อเหตุในพ้ืนท่ี

ท่ี จ.นราธิวาส ยังคงมีสถานการณ์ปิด

ล้อมกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบเข้าสู่วันท่ี 6 บริเวณ

บ้านฮูแตบือลอ ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ ซ่ึงก่อน

หน้าน้ีมีการปะทะจนเป็นเหตุให้ ร.ท.กฤษณะ 

เพ็ชรจำารัส สังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร

พรานท่ี 45 ถูกยิงได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต

ในเวลาต่อมา ท้ังน้ี พ.อ.เกียรติศักด์ิ ณีวงษ์ 

โฆษก กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ระบุว่าเจ้า

หน้าท่ีได้ใช้ความพยายามเจรจาพร้อมดำาเนิน

การตามหลักสิทธิมนุษยชนจากเบาไปหาหนัก  

เพ่ือความปลอดภัยของทุกฝ่าย ประกอบกับ

พ้ืนท่ีเป็นป่ารกทึบ ทำาให้ยากต่อการปฏิบัติ จึง

ได้ปิดล้อมพ้ืนท่ีไว้ และใช้รถขุดตักขนาดใหญ่

เข้ามาถากถางเพื่อให้เข้าไปถึงพ้ืนท่ีได้ แต่กลุ่ม

ผู้ก่อเหตุรุนแรงยังคงยิงออกมาอย่างต่อเนื่อง 

“ท้ังน้ี แม่ทัพภาคท่ี 4 ได้เน้นย้ำาการ

ปฏิบัติให้เจ้าหน้าท่ีมีความระมัดระวัง อดทน

ในการเข้าปฏิบัติต่อเป้าหมาย และเน้นการ

เจรจาเป็นหลัก โดยให้หน่วยท่ีเข้าปฏิบัติได้

เชิญผู้นำาศาสนา ผู้นำาท้องท่ี เข้ามาช่วยเกล้ีย

กล่อม ให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงยังคงหลบซ่อน ยอม

ออกมาต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรม เพราะ

ทุกคนคือคนไทย ท้ังน้ีจะเห็นว่าในห้วงเวลา

น้ีกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงมีความพยายามก่อเหตุ

และปรับเปล่ียนวิธีการ สร้างกลลวง เบ่ียง

เบนความสนใจต่อเจ้าหน้าท่ีตลอดเวลา” 

ร.ท.กฤษณะระบุ 

ด้าน พล.อ.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก 

กห. กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ได้แสดง

ความเสียใจกับครอบครัวของ ร.ท.กฤษณะ 

ถือว่าเป็นการสูญเสียกำาลังพลท่ีมีความรู้ความ

สามารถและประสบการณ์ และเป็นท่ีรักของ

ประชาชนในพ้ืนท่ี.

โหมโรง

พรรคการเมือง โดยเฉพาะ ข้อ 4 ในเรื่องการ

สรรหาผู้สมัคร เนื่องจากจะต้องแบ่งเขตใหม่ 

400 เขต จะทำาให้เขตเลือกต้ังเปล่ียนจากเดิม 

ดังน้ัน จังหวัดท่ีเขตเลือกต้ังเพ่ิม ควรรอการ

สรรหาผู้สมัครไว้ตามความเหมาะสม 

อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวจากสำานักงาน 

กกต. ยืนยันว่าการดำาเนินการดังกล่าวไม่เก่ียว

กับกระแสการเมืองท่ีจะมีข่าวในเรื่องการยุบ

สภาเพื่อเลือกต้ังในเร็วๆ น้ี หากรัฐธรรมนูญมี

ผลบังคับใช้ 

ด้านความเห็นจากพรรคการเมืองต่อ                                                            

กรณีดังกล่าว นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะนายทะเบียนพรรค

พลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ในเรื่อง

น้ีว่า พรรคได้รับหนังสือแล้ว แต่ยังไม่ได้ดู

รายละเอียด เพราะลงพ้ืนท่ีต่างจังหวัด โดย

ฝ่ายกฎหมายจะวิเคราะห์ประเด็นออกมา ราย

ละเอียดเบ้ืองต้นให้เตรียมผู้สมัคร หากรอ

ประกาศเลือกต้ัง อาจดำาเนินการไม่ทัน เพราะ

ต้องเร่ิมท่ีตัวแทนพรรคประจำาจังหวัดในแต่ละ

เขต ต้องมีการจัดประชุมและเสนอช่ือเข้า

มา ทาง กกต.จึงแจ้งว่ากระบวนการเหล่าน้ี

สามารถทำาก่อนได้เลย ไม่ต้องรอสามารถทำา

รอล่วงหน้าไว้ได้ไม่เป็นไร

ผู้สื่อข่าวถามว่า จะนำาเรื่องการเตรียม                                                    

เลือกต้ังสมัยหน้าเข้าหารือในประชุมคณะ

กรรมการบริหารพรรค พปชร.เม่ือใด นาย

บุญสิงห์กล่าวว่า หลังจากท่ีดูรายละเอียด

ครบเรียบร้อยแล้วจะเสนอเข้าท่ีประชุมของ

กรรมการบริหารพรรค แต่ประเด็นน้ีพรรค

ยังไม่ได้หยิบยกข้ึนมาหารือ เพราะเวลาน้ีให้

ความสนใจเก่ียวกับการเลือกต้ังนายกองค์การ

บริหารส่วนตำาบล (อบต.) 

เม่ือถามว่า การส่งหนังสือให้เตรียม

พร้อม ถือเป็นการส่งสัญญาณยุบสภาหรือไม่ 

นายบุญสิงห์กล่าวว่า ยัง และถ้าการเลือกต้ัง

เท่ียวหน้าใช้กระบวนการเหล่าน้ีเต็มรูปแบบ

จะค่อนข้างยากมาก โดยเฉพาะพรรคท่ียังไม่มี

การเตรียมพร้อม ยังไม่มีสมาชิกแต่ละเขต

เลือกต้ังถึง 100 คน ยังไม่มีการต้ังตัวแทน

ประจำาจังหวัดประจำาเขตเลือกต้ังจะลำาบาก

ส่วนทางพรรคเพ่ือไทยก็มีความเห็น

เช่นกัน โดยนายประเสริฐ จันทรรวงทอง 

เลขาธิการพรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า หนังสือ

ดังกล่าวเป็นการแจ้งให้พรรคการเมืองปฏิบัติ

ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

พรรคการเมือง ท่ีกำาหนดให้การส่งผู้สมัคร 

ส.ส.ต้องดำาเนินการข้ันตอนต่างๆ อาทิ การจัด

ต้ัง สาขาพรรคการเมือง การแต่งต้ังตัวแทน

พรรคการเมืองประจำาจังหวัดและการสรรหาผู้

สมัครรับเลือกต้ัง ส.ส. 

เม่ือถามว่า มองว่าหนังสือดังกล่าว

เป็นสัญญาณเลือกต้ังในเร็วๆ น้ีหรือไม่ นาย

ประเสริฐกล่าวว่า ยังตอบไม่ได้ แต่เข้าใจว่า 

กกต.มองว่าในปัจจุบันพรรคการเมืองหลาย

พรรคยังไม่ได้จัดต้ังสาขาครบตามท่ีกฎหมาย

กำาหนด จึงเป็นการแจ้งเตือนเพื่อเตรียมความ

พร้อมเท่าน้ัน แต่ในส่วนของพรรคเพ่ือไทย

เราดำาเนินการในส่วนน้ี ไปมากแล้วขาดตัว

แทน พรรคการเมืองประจำาจังหวัดในบาง

พ้ืนท่ีเท่าน้ัน แต่การเลือกต้ังคร้ังต่อไปเราจะ

ส่งทุกเขตเลือกต้ังเรื่องเหล่าน้ีจะเป็นเรื่องท่ีเรา

ให้ความสำาคัญและเร่งดำาเนินการต่อไป

สุชาติลากไส้ 13 ส.ส.ใต้ พปชร.

ขณะท่ีความเคล่ือนไหวทางการเมือง

ในพรรคพลังประชารัฐก็น่าสนใจเช่นกัน  หลัง

มีความเคล่ือนไหวการจัดต้ังพรรคการเมือง

ของนายฉัตรชัย พรหมเลิศ อดีตปลัดกระทรวง

มหาดไทย ท่ีมีกระแสข่าวอาจได้เป็น รมช.

มหาดไทย ในการปรับ ครม.ท่ีจะมีข้ึน โดยการ

ต้ังพรรคดังกล่าว จะมี พ.อ.สุชาติ จันทรโชติ

กุล อดีตประธานยุทธศาสตร์ภาคใต้ พรรค  

พปชร. และผู้ร่วมก่อต้ังพรรค พปชร.ไปร่วมด้วย 

โดยผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรค พปชร.                                                                        

ว่า ภายหลังจากท่ี พ.อ.สุชาติประกาศจะลา                                                                 

ออกจากพรรคเพ่ือไปร่วมงานในพรรคการ 

เมืองใหม่กับนายฉัตรชัย มีรายงานว่า วันท่ี                                                      

4 ต.ค.น้ี นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พลัง

ประชารัฐ จะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจท่ี 

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในฐานะประธานคณะ

กรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิ

มนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ ส.ส.ภาค

ใต้ของพลังประชารัฐ เช่น นายศาสตรา ศรี

ปาน ส.ส.สงขลา, นายอรุณ สวัสดี ส.ส.สงขลา 

พรรค พปชร. โดยหลังเสร็จภารกิจ นายสิระ

จะเดินทางไปพบ พ.อ.สุชาติ เพื่อนำาใบลาออก

จากพรรค พปชร.ไปให้เซ็น

ด้าน พ.อ.สุชาติ จันทรโชติกุล กล่าว

ถึงกรณีแกนนำาและ ส.ส.ภาคใต้พรรค พปชร. 

วิจารณ์ว่าเสียมารยาทหากจะชวน ส.ส.พปชร. 

ไปร่วมงานกับพรรคใหม่ ว่าไม่เคยไปชักชวน 

ส.ส.พปชร.แม้แต่คนเดียว เพราะการตัดสิน

ใจเป็นสิทธ์ิของแต่ละคน ส่วนท่ีจะย้ายไปคือ

ผู้ท่ีทำางานในการอำานวยการเลือกต้ังของภาค

ใต้ร่วมกันมา และยังไม่ได้เจาะจงว่าจะไปอยู่

กับพรรคไหน คำาว่าพรรคใหม่ อาจเป็นพรรค

ต้ังใหม่หรือพรรคท่ีมีอยู่เดิมก็ได้  เวลาน้ียังเป็น

เจ้าไม่มีศาล เพราะต้องขอรอดูความชัดเจนใน

ข้ันตอนธุรการของพรรคน้ันๆ ก่อนท่ีจะไปร่วม

งาน แต่ท่ีพูดชัดคือพรรคท่ีจะไปต้องสนับสนุน 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ดังน้ันท่ี ส.ส.ใต้

แต่ละคนออกมาวิจารณ์ว่าตนไปชวนน้ันเพ้ียน

“ท่ีออกมาพูดถึงผม ผมก็สร้าง ทำาทาง

มาให้ท้ังน้ัน มาจากพวกอำานวยการเลือกต้ัง ทำา

ทางไว้ให้  อย่ามาปฏิเสธ ขอท้าท้ัง 13 คน ให้มา

พูดตัวต่อตัวว่าผมเคยไปชวนหรือไม่ โดยเฉพาะ

นายรงค์ บุญสวยขวัญ ส.ส.นครศรีธรรมราช 

ถ้าไม่มีผมไม่ได้เป็น ส.ส. ให้ย้อนไปถึงตอนท่ีต้อง

ไปลาออกจากมหาวิทยาลัย ใช้เงิน  7 ล้าน

บาทเพื่อจะมาลง ส.ส. ไม่ใช่เงินท่ีมาจากพรรค    

พปชร. แต่มาจากเบ้ียท่ี พ.อ.สุชาติและทีมงาน

ช่วยกันหามา ขอให้เข้าใจใหม่ อย่าอวดตัว อวด

เก่ง อย่าเป็นวัวลืมตีน” พ.อ.สุชาติกล่าว 

พ.อ.สุชาติกล่าวว่า ส่วนท่ีนายสิระ เจน

จาคะ ส.ส.กทม.พรรค พปชร. ระบุจะนำา

เอกสารการลาออกจากสมาชิกพรรคพปชร.มา

ให้เซ็นน้ัน ก็คอยอยู่ให้มาเจอ จะบอกว่าใบ

เดียวน้อยเกินไป ไม่พอ ให้กลับไปเตรียมมา

ใหม่เป็นพันใบ เพราะสมาชิกในภาคใต้ท่ีช่วย

กันหามาก็พร้อมท่ีจะออกด้วย 

ผู้ส่ือข่าวถามว่า  จากกระแสข่าวย้าย

พรรค อาจสร้างความไม่พอใจให้แกนนำา รวม

ถึง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ 

พ.อ.สุชาติกล่าวว่า เกมของคนท่ีมี

ตำาแหน่งในพรรคบางคน เขาต้องการทำาลาย 

และสร้างคนใหม่ ทำาลายคนเก่าออกไป  และ

สร้างคนใหม่ของเขาข้ึนมาแทนในแต่ละท่ี เช่น

ในการเลือกต้ังนายก อบจ.สงขลาคร้ังท่ีผ่านมา

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ

สังคม หรือดีอีเอส กล่าวถึงกระแสข่าวการ

ปรับคณะรัฐมนตรีว่า การปรับ ครม.น่าจะเป็น

ส่ิงท่ีเกิดข้ึน เพราะมีรัฐมนตรีช่วยสองคนออก

ไป เชื่อว่านายกรัฐมนตรีพิจารณาอยู่ เพราะ

เรื่องน้ีเป็นอำานาจของนายกรัฐมนตรีท่ีจะเลือก

ความเหมาะสมเข้ามา ถ้าทีมเศรษฐกิจหากดู

แล้วไม่เพียงพอ การเสริมทีมด้านน้ีก็สามารถ

ทำาได้ เพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชน หรืออาจ

จะเป็นคนในพรรคท่ีจะมาร่วมทำางานเสริม

สร้างความเข้มแข็งในพรรคให้ดีย่ิงข้ึน แต่ทุก

อย่างอยู่ท่ีนายกรัฐมนตรีตัดสินใจ ส่วนตัวคิด

ว่ามีประโยชน์ท้ังสองทาง พร้อมย้ำาว่าการ

ปรับ ครม.ในคร้ังน้ีจะส่งผลดีเพื่อท่ีจะมีคนเก่ง

เข้ามา ช่วยทำางานให้บ้านเมือง เชื่อว่านายก

รัฐมนตรีจะเลือกคนดีมีความรู้ความสามารถ 

ส่วนจะเป็นคนใน คนนอกพรรค ข้ึนอยู่กับ

นายกรัฐมนตรี ยืนยันภายในพรรคพลังประชา

รัฐไม่มีแรงกระเพื่อมใดๆ คนในพรรค ท้ัง ส.ส. 

และกรรมการบริหารพรรคทำางานด้วยกันดี 

มีแต่คนนอกพรรคเท่าน้ันท่ีพูด คนในพรรค

ยืนยันจะสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายก

รัฐมนตรีคนต่อไป ประชุมร่วมรัฐสภาก็โหวต

ทุกกฎหมายให้ผ่านหมดไม่มีปัญหาใดๆ ท้ังส้ิน 

ยืนยันภายในพรรคยัง รักกันเหมือนเดิม ข่าว

ท่ีออกไปเป็นเพียงคนนอกท่ีพูดคนในพรรคไม่

เคยพูด

ส่วนกรณีนายสิระ เจนจาคะ ส.ส. 

พรรคพลังประชารัฐ จะเดินทางไปจังหวัด

สงขลา เอาเอกสารให้ พ.อ.สุชาติ จันทรโชติ

กุล อดีตประธานยุทธศาสตร์พรรค พปชร. ลา

ออกจากสมาชิกพรรค ยืนยันว่า พ.อ.สุชาติ

ไม่ได้เป็น ส.ส.หรือกรรมการบริหารพรรค ดัง

น้ันอย่าเอาคนนอกหรือคนไม่เก่ียวข้องมาเป็น

ประเด็น เนื่องจากบางคนอาจจะเคลื่อนไหว

เพื่อเรียกร้องบางส่ิงบางอย่างอาจไม่สมหวัง ก็

มีการสร้างข่าวสร้างกระแสข้ึนมา พร้อมย้ำาคน

ส่วนใหญ่ในพรรคยังรักและสามัคคีร่วมใจกัน

ทำางานกันด้วยดีไม่มีปัญหาใดๆ เมื่อเปิดสมัย

ประชุมสภามาก็เร่งผลักดันกฎหมาย ซ่ึงเรื่อง

น้ีได้พูดคุยกันหมดแล้ว

ปชป.อัด พปชร.ให้เกียรติกันบ้าง 

ด้านความเคลื่อนไหวในส่วนของพรรค

ประชาธิปัตย์ (ปชป.) นายอลงกรณ์ พลบุตร รอง

หัวหน้าพรรคและประธานคณะกรรมการขับ

เคลื่อนยุทธศาสตร์พรรคประชาธิปัตย์ กล่าว

ว่า การท่ีพรรคจะเสนอนายจุรินทร์ ลักษณ                                                                       

วิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคเป็นแคนดิเดตนายก

รัฐมนตรีในการเลือกต้ังคร้ังหน้าน้ัน ไม่มีนัย

ใดๆ ทางการเมืองท่ีเก่ียวโยงกับปัญหาการ

กำากับดูแล 4 กรมของกระทรวงเกษตรฯ แต่

อย่างใด เป็นเพียงการพูดถึงแนวทางหลัก

การของพรรคประชาธิปัตย์ยุคปัจจุบันและ

คุณสมบัติของนายจุรินทร์ มีความพร้อมท่ีจะ

เป็นนายกรัฐมนตรี เพราะเป็นนักบริหารท่ีมี

วิสัยทัศน์ทันสมัย ก้าวหน้า ทำางานไว มีผล

งานเป็นท่ีประจักษ์ชัดเจน โดยเฉพาะความ

สามารถในการสร้างรายได้ให้กับประเทศจาก

การส่งออกท่ีเติบโตต่อเนื่องแม้ต้องเผชิญกับ

วิกฤตการณ์ โควิด-19 ไม่ใช่การบลัฟนายก

รัฐมนตรี

ต่อคำาถามท่ีว่า ปัญหาเร่ือง 4 กรม

ของกระทรวงเกษตรฯ จะสร้างรอยร้าวถึง

ข้ันถอนตัวออกจากพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่ 

นายอลงกรณ์ตอบว่า คงไม่ถึงขนาดน้ัน กรณี

ดังกล่าวไม่ใช่ความขัดแย้งในเชิงนโยบาย 

แต่เป็นปัญหาการบริหารราชการแผ่นดินใน

การมอบหมายงานของนายกรัฐมนตรี ท่ีเดิม

นายจุรินทร์กำากับดูแลกระทรวงเกษตรฯ แต่

มาแก้ไขคำาส่ังให้รองนายกรัฐมนตรีอีกคน 

(พล.อ.ประวิตร) มากำากับดูแล 4 กรมแยก

ออกไปทำาให้เกิดความสับสนและทับซ้อน

การบริหารของรัฐมนตรีว่าการกับรองนายก

รัฐมนตรีท่ีกำากับดูแลกระทรวง ซ่ึงไม่เคยมีการ

มอบหมายงานแบบแยกส่วนเช่นน้ีมาก่อน 

“ไม่ใช่เร่ืองประชาธิปัตย์ทวงคืน 4 

กรมแต่เป็นประเด็นการบริหารกระทรวง

และปัญหาการไม่ปรึกษาหารือกันก่อนมีการ

เปล่ียนแปลงคำาส่ัง ปัญหาน้ีแก้ไขไม่ยากหาก

มีความจริงใจต่อกันและให้เกียรติกัน” รอง

หัวหน้าพรรค ปชป.ระบุ

โดยนายอลงกรณ์กล่าวอีกว่า มีข้อ

แนะนำา 3 ประการเพื่อคล่ีคลายปัญหาท่ีเกิด

ข้ึน และป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนในวันข้าง

หน้า 1.ยกเลิกคำาส่ังมอบหมายและมอบอำานาจ                                                                  

ให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนา 

ยกรัฐมนตรี ฉบับดังกล่าว 2.เร่งแต่งต้ังรัฐมน 

ตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตาม                                                         

โควตาของพรรคพลังประชารัฐโดยเร็ว 3.ควร 

ปรึกษาหารือกับนายจุรินทร์และนายเฉลิม

ชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ ในกรณีมีประเด็น

การบริหารราชการแผ่นดินท่ีเก่ียวข้องกับ

กระทรวงท่ีพรรคประชาธิปัตย์กำากับดูแล  

ส่วนกรณีนายสิระ เจนจาคะ ส.ส.พรรคพลัง

ประชารัฐ วิพากษ์วิจารณ์ตนน้ัน ไม่ถือสา แต่

ต่อไปควรใช้ถ้อยคำาอย่างสุภาพมีสัมมาคารวะ 

และมีเหตุผลให้มากกว่าน้ีให้สมกับความเป็น

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติ

ท้ังน้ี นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.

พรรคพลังประชารัฐ กล่าวไว้ก่อนหน้าการ

ให้สัมภาษณ์ของนายอลงกรณ์ว่า การท่ีนาย

อลงกรณ์ออกมาตำาหนิถึงคำาส่ังของนายก

รัฐมนตรีท่ีมอบหมายให้ พล.อ.ประวิตรคุม 4 

กรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าท่ี

ผ่านมาท้ัง 4 กรมอยู่ภายใต้การดูแลของ

รัฐมนตรีในส่วนของพรรคพลังประชารัฐอยู่

แล้ว โดยถือเป็นอำานาจโดยชอบธรรมของ

นายกรัฐมนตรี ท่ีได้มอบหมายเรื่องดังกล่าว

ระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรี แล้วนาย

อลงกรณ์เป็นใคร มีตำาแหน่งเพียงแค่ท่ีปรึกษา

เท่าน้ัน จะออกมาพูดอะไรให้ดูสถานะตัวเอง

ด้วย ต้องมีความเคารพผู้หลักผู้ใหญ่บ้าง จึง

ขอฝากให้นายเฉลิมชัยช่วยส่ังสอนท่ีปรึกษา

ของตัวเองบ้าง ถ้าแก้พฤติกรรมเสียมารยาท

ไม่ได้ ก็ส่ังสอนด้วยการหาข้ีเถ้ามาอุดปากเสีย

บ้าง หรือหาตะกร้อมาครอบปาก อย่าปล่อย

ให้มาระรานผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมือง แต่ถ้า

นายอลงกรณ์แก่เกินแกง นายเฉลิมชัยก็ควร

เปล่ียนตัวท่ีปรึกษาได้แล้ว

นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรี 

ธรรมราช และรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ 

กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการเลือก

ต้ัง ส.ส.ของพรรค ปชป.ว่า การเลือกต้ังในคร้ัง

หน้า พรรคประชาธิปัตย์จะได้ ส.ส.เพ่ิมข้ึนด้วย

เหตุผลเช่น เลือกต้ังในคร้ังหน้าจะมี ส.ส.เขต

เพ่ิมข้ึนมาอีก 50 คน ซ่ึงในภาคใต้จะน่าจะมี

การเพ่ิมเขตเลือกต้ังราวๆ 5-6 เขต ถือเป็น

โอกาสอันดีท่ีพรรคจะได้ ส.ส.ในเขตภาคใต้เพ่ิม

ข้ึน โดยคาดว่าทางพรรคน่าจะได้ ส.ส.ในภาค

ใต้ไม่ต่ำากว่า 40 คน โดยพรรคมีเป้าหมายว่า 

ส.ส.ต้องเกินร้อย และเป็นแกนนำาในการจัดต้ัง

รัฐบาลคร้ังต่อไป.

บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด
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15กีฬา

นครราชสีมาฯ ชนะเชทิสซู 3-2 ลูกยางเอเชีย

นครราชสีมา • วอลเลย์บอลสโมสรชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย รายการ 

“พีพีทีวี วอลเลย์บอลสโมสรหญิง เอสโคล่า ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 

2021” ท่ีศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 จ.นครราชสีมา เมื่อวันท่ี 3 ต.ค.

2564 คู่แรก เป็นการชิงท่ี 1 กลุ่มเอ “แมวปีศาจ” นครราชสีมา คิว

มินซี วีซี เจ้าภาพ พบกับเชทิสซู จากคาซัคสถาน ซ่ึงท้ัง 2 ทีมแข่งกัน

ไปทีมละ 1 นัดชนะไซปา จากอิหร่าน 3-0 เซตได้ 3 คะแนนเท่า

กัน โดยผู้เล่นนครราชสีมาฯ 6 คนแรก คือ นุศรา ต้อมคำา กัปตัน

ทีม, ชัชชุอร โมกศรี, คารีน่า เคร้าเซอ, กัตติกา แก้วพิน, ชิตพร 

กำาลังมาก, กรรณิการ์ ธิปะโชติ และณัฎฐพร สนิทกลาง (ลิโบโร) 

ปรากฏว่าคู่นี้ต้องเล่นกัน 5 เซต และเป็น “เจ้าภาพ” นครราชสีมา 

คิวมินซี วีซี  ชนะไป 3-2 เซต (25-20, 18-25, 25-19, 17-25, 15-

10) ใช้เวลารวม 2 ชั่วโมง 8 นาที เก็บชัยชนะเป็นนัดที่สอง มี 6 

คะแนน นครราชสีมาฯ เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศเป็นที่ 1 ของกลุ่ม 

ไปเจอทีมที่ 4 ของกลุ่มบี ส่วนเชทิสซูแข่ง 2 นัดชนะ 1 แพ้ 1 มี 3 

คะแนนเป็นที่ 2 ของกลุ่ม โดยทีมโซโก มูโซ จากฟิลิปปินส์ ที่แข่ง 

2 นัดแพ้รวดไม่มีคะแนนเป็นที่ 3 สำาหรับผู้เล่นที่ทำาคะแนนสูงสุด

ให้นครราชสีมา คิวมินซี วีซี คือ ชัชชุอร โมกศรี ทำา 31 คะแนน 

รองลงมาเป็น กรรณิการ์ ธิปะโชติ 12 คะแนน และคารีน่า เคร้า

เซอ กับหทัยรัตน์ จารัตน์ คนละ 10 คะแนน

เชียร์นักหวดเด็กไทยชิงที่ 9 โลกกับโรมาเนีย

ตุรกี • ทีมนักหวดเยาวชนหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี คว้า

ชัยในการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลก ประเภททีมหญิง รายการ “จู

เนียร์ บิลลี จีน คิงคัพ บาย บีเอ็นพี พาริบาส์ 2021” หรือชื่อเดิมคือ 

จูเนียร์ เฟดคัพ รอบ 16 ทีมสุดท้ายของโลก ท่ีเมืองอันตัลยา ประเทศ

ตุรกี เมื่อคืนวันที่ 2 ต.ค.2564 ในแมตช์จัดอันดับ 9-12 ทีมชาติไทย

พบกับทีมฮังการี ทีมวางอันดับ 6 ของรายการ โดยผลคู่แรก เดี่ยว

มือสอง “ทีที” ไทร่า ลิธิบี (ลูกครึ่งไทย-อังกฤษ) ชนะเกรตา คาริ

นา เฟนีเวส 2-0 เซต 6-4, 6-4 ส่วนคู่ที่สอง เดี่ยวมือหนึ่ง “หมิว” 

สลักทิพย์ อุ่นเมือง แพ้ วาเนสซา ดัลมา ดันโก 0-2 เซต 3-6, 3-6 

ขณะที่ประเภทคู่ สลักทิพย์จับคู่กับ “แอ๊ตต้า” พิมพ์มาดา ทองคำา 

ใช้การประสานงานที่ดี ช่วยกันหวดเอาชนะวาเนสซา ดัลมา ดัน

โก และลูกา อุดวาร์ดี ได้ 2-1 เซต 6-4, 3-6 และซูเปอร์ไทเบรก 

10-3 ส่งผลให้ทีมไทยเฉือนเอาชนะทีมฮังการี 2-1 คู่ ส่วนผลอีกคู่ 

ทีมโรมาเนียชนะทีมตุรกี 3-0 คู่ จากผลดังกล่าวทำาให้ทีมไทยได้ชิง

อันดับ 9 กับทีมโรมาเนีย ขณะท่ีทีมฮังการีชิงอันดับ 11 กับทีมตุรกี 

เจ้าภาพหลังการแข่งขัน “โค้ชเอ็กซ์” นายพชรพล คำาสมาน กัปตัน

ทีมชาติไทย เปิดเผยว่า สำาหรับแมตช์น้ีนักกีฬาทุกคนเล่นได้ดี ไทร่า

เล่นได้ตามมาตรฐานของตัวเองและเป็นฝ่ายคุมเกมเอาไว้ได้ สลัก

ทิพย์ก็สู้เต็มท่ี แต่คู่แข่งขันเล่นได้ดีกว่าและไม่เสียง่าย ส่วนประเภท

คู่ สลักทิพย์กับพิมพ์มาดาช่วยกันเล่นและทำาได้ดี” นายพชรพลกล่าว

‘พัทธรนันท์’ แชมป์เซิร์ฟสเกต Sat Phuket

ภูเก็ต • การแข่งขันกิจกรรมกีฬารายการ “SAT PHUKET 

INVITATION 2021” ซ่ึงการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) โดย

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาผนึกกำาลังกับจังหวัดภูเก็ต จัด 4 

กีฬาฮิต สำาหรับวันท่ี 3 ต.ค.ท่ีผ่านมา ซ่ึงเป็นวันสุดท้ายของการชิงชัย 

ไฮไลต์อยู่ท่ีการแข่งขันเซิร์ฟสเกตในประเภทท่ัวไปหญิง แชมป์ตกเป็น

ของ “มิลด์” พัทธรนันท์ จิรพัทธสกุล ซ่ึงทำาสกอร์รวมสูงสุด 12.65 

คะแนน ขณะที่ประเภททั่วไปชาย ทรงกรด จอมบุญ นักกีฬา

กระดานโต้คลื่นจากภูเก็ต ในฐานะแชมป์โฟลว์ไรเดอร์ระดับเอเชีย

และโลก หนึ่งในตัวเต็งของการแข่งขัน ทำาผลงานเฉียบ งัดท่ายาก

ออกมาโชว์เรียกคะแนนก่อนคว้าแชมป์ไปได้ โดยทำาสกอร์รวม

สูงสุด 16.00 คะแนนด้านบาสเกตบอล 3x3 เกมในรอบชิงชนะเลิศ 

ระหว่าง Ban Bueng Devil Rays กับ Dunkin Raptors สองทีมที่มี

ผู้เล่นทีมชาติและผู้เล่นระดับอาชีพร่วมทีม ปรากฏว่า  Ban Bueng 

Devil Rays  ชนะไป 17-13 คว้าแชมป์ไปครอง, คู่ชิงที่ 3 ERUN 

X PBA ชนะ Shoot it Dragons 21-20 ส่วนบริดจ์ ทีมภูเก็ต 3 

คว้าแชมป์ไปครอง หลังรอบชิงชนะเลิศชนะกระบี่ 11-8 ด้านคู่ชิง

อันดับที่ 3 ภูเก็ต 1 ชนะ ภูเก็ต 2 สกอร์ 30-28 ขณะที่หมากล้อม 

หรือ “โกะ” ประเภท Dan วิญ เกตุนิยม ดีกรี 2 ดั้ง ผลงานเฉียบใน

รอบสุดท้าย คว้าชัยเหนือ “สุวิจักษณ์ จักลักษมี” (2 ดั้ง) ทำาคะแนน

รวมดีสุด คว้าแชมป์ประเภท Dan ไปครอง

พ่อเมืองสุพรรณฯ นำานักปั่นทำาเพื่อสังคม

สุพรรณบุรี • พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยาน

แห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยว่า ตามท่ีสมาคมร่วมกับจังหวัดสุพรรณ 

บุรี และธนาคารออมสิน จัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบ 

(ใจเกินร้อย) และการแข่งขันจักรยาน “ป่ันเพื่อชีวิต Sport Tourism 

Bike 4 All” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำาปี 2564 

ในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ New Normal (ไม่มีผู้ชม) สนามท่ี 2 วันท่ี 

16-17 ตุลาคม ท่ีบริเวณเขื่อนกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 

ล่าสุดมีนักป่ันสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเข้ามาเป็นจำานวนมาก ซ่ึงได้

รับรายงานจากคนในพ้ืนท่ีทราบว่าโรงแรมท่ีพักเต็มเกือบทุกแห่ง โดย

สมาคมจะเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ของสมาคมเท่าน้ัน ไม่มีการรับสมัครท่ี

บริเวณสนาม และกำาหนดปิดรับสมัครวันพุธท่ี 13 ตุลาคม เวลา 24.00 น.                              

สำาหรับวันเสาร์ท่ี 16 ตุลาคม เวลา 09.00 น. ผู้จัดการแข่งขันจะจัด

กิจกรรมเพื่อสังคม หรือ CSR ณ บริเวณสันเขื่อนกระเสียว โดยการ

ปล่อยพันธ์ุปลา จำานวน 69,999 ตัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 66 พรรษา ได้รับเกียรติจากนายณัฐภัทร 

สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน

‘อุ้ม’ แนะนำาคู่แฝดให้สู้ลุยเจลีกไม่ง่าย

ญี่ปุ่น • หลังจากที่พงศกร และพนธกร หาญรัตนะ 2 พี่น้องคู่

แฝด มาเรียนและเล่นฟุตบอลอยู่กับโรงเรียนมัธยมปลาย ยาอิตะ 

ชูโอะ ประเทศญี่ปุ่น และจะสำาเร็จการศึกษาในปีหน้า มีโอกาส

จะได้เข้าร่วมฝึกซ้อมกับโชนัน เบลล์มาเร ทีมในเจลีก ญี่ปุ่น เป็น

เวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2565 ในโครงการ  “โรด 

ทู โชนัน เบลล์มาเร” ซึ่งมีนายคมสัน ประสมศรี เจ้าของโครงการ 

ร่วมมือกับสโมสร โชนัน เบลล์มาเร เพื่อพัฒนานักฟุตบอลเยาวชน

ไทยให้ได้มีโอกาสร่วมฝึกซ้อมต่อยอดสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพ 

และยังมีโอกาสเซ็นสัญญาเป็นนักกีฬาของสโมสรแห่งนี้ อีกทั้งยัง

เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอันดี

งามของทั้งสองประเทศ โดยเมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา สโมสร

โชนัน เบลล์มาเร ได้เชิญ 2 พี่น้องฝาแฝดไทยเข้าชมแมตช์พิเศษ

ที่ทางสโมสรเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโยโกฮามา เอฟ มาริ

นอส ที่มี “อุ้ม” ธีราทร บุญมาทัน ลงสนามทำาสถิตินัดที่ 100 ใน

เจลีกด้วย ซึ่งหลังจบเกม แบ็กซ้ายทีมชาติไทยได้เข้ามาทักทาย

พงศกร และพนธกร หาญรัตนะ พร้อมให้คำาแนะนำาสั้นๆ ว่า “ขอ

ให้สู้ๆ เพราะไม่มีอะไรได้มาง่ายๆ”.   

‘บุ๊ค’เจ็ตสกี1เดียวของไทย 

ฝ่าอุปสรรคก่อนแข่ง4ตุลา

‘สดมภ์’ซิวแชมป์ไทยแลนด์พีจีเอทัวร์

‘โฟลท-ติ๊งโน๊ต’ผงาดคว้าชัยสนาม2สุดมันส์
‘ทูเคิล’โล่งอกแล้ว

แวร์เนอร์ยิงประตู

เตือนยังต้องปรับ

สดมภ์ แก้วกาญจนา นัก

กอล์ฟวัย 23 ปีจากนราธิวาส 

ซึ่งออกสตาร์ทในฐานะผู้นำาร่วม 

เก็บเข้ามาอีก 8 เบอร์ดี้ รวมถึง

เบอร์ด้ีพัตต์ระยะ 20 ฟุตจากนอก 

กรีนหลุม 17 ตามด้วยการเซฟ

พาร์ระยะ 5 ฟุตบนกรีน หลุม 

18 ก่อนจบสกอร์รอบสุดท้าย 3                     

อันเดอร์พาร์ 68 รวมสามวัน 

14 อันเดอร์พาร์ 199 เฉือน

ชนะสุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย ซึ่ง

หวดเข้ามา 4 อันเดอร์พาร์ 67 

หวุดหวิดหนึ่งสโตรก คว้าแชมป์

อาชีพรายการที่สองในชีวิต แต่

เป็นการคว้าแชมป์ไทยแลนด์พีจี

เอทัวร์รายการแรก

สดมภ์กล่าวถึงการแข่ง 

ขันในรอบสุดท้ายที่ค่อนข้างสูสี 

โดยช่วงหน่ึงของการแข่งขันรอบสุด 

ท้ายมีนักกอล์ฟขึ้นมานำาร่วมกัน

ถึง 4 คนว่า “ก็เห็นสถานการณ์

เกือบตลอดทั้งวัน โดยเฉพาะ

หลุมไหนที่มีสกอร์บอร์ด ช่วงที่

นำาเยอะๆ ก็เหมือนว่าเราจะตี

ประคองเยอะไปหน่อย พอสกอร์

กลับมาเท่าๆ กัน เหมือนเรากลับ

มาอยู่ในเกมของตัวเองมากขึ้น 

ตีเข้าธงมากขึ้น จนกระทั่งพัตต์

สุดท้ายครับถึงมั่นใจ ความรู้สึก

เซฟพาร์เหมือนไกลครับ แต่ก็

พยายามปล่อยสโตรกให้ดีแล้ว

พัตต์ดีด้วยครับ”

นักกอล์ฟจากนราธิวาสท่ี

รับเงินรางวัลไปครอง 240,000 

บาท จากการคว้าแชมป์ไทยแลนด์                                                        

พีจีเอทัวร์รายการแรกในชีวิต แต่

เป็นแชมป์อาชีพรายการท่ีสอง

ต่อจากชัยชนะในออลไทยแลนด์

กอล์ฟทัวร์เมื่อปี 2019 ยังกล่าว

อีกว่า “รู้สึกดีใจครับ ตอนเล่น

อยู่ในสนามก็ตื่นเต้นครับ โดย

เฉพาะในช่วงหลุมท้ายๆ ก็พยายาม                  

คุมตัวเองและพยายามมีสมาธิใน

การตีแต่ละช็อต อยากจะขอบคุณ

คุณพ่อคุณแม่ครับ ครอบครัวท่ีเชียร์

อยู่ท่ีบ้าน คอยสนับสนุนมาต้ังแต่

เด็กๆ เวลาท่ีผมท้อก็ให้กำาลังใจมา

ตลอด ได้แชมป์ก็รู้สึกภูมิใจแล้ว

ก็ผ่อนคลายข้ึน เพราะได้ล่าสุดก็

เมื่อปี 2019 เพิ่มความมั่นใจให้

กับตัวเองด้วยครับ”

แชมป์ไทยแลนด์พีจีเอทัวร์

คนล่าสุดยังได้กล่าวถึงการเล่นใน

รอบสุดท้ายด้วยว่า “จริงๆ ออกไป

สตาร์ทไม่ค่อยดีครับ มีออกโบกี้

ก่อนแล้วได้เบอร์ดี้มาสองหลุม 

บุรีรัมย์ • ศึกรถจักรยานยนต์ทาง                                                 

เรียบชิงแชมป์ประเทศไทย รายการ 

“โออาร์ บีอาร์ไอซี ซูเปอร์ไบค์ 2021” 

สนาม 2 ดวลความเร็วรอบชิงชนะ 

เลิศเมื่อวันอาทิตย์ท่ี 3 ตุลาคมน้ี ท่ี

สนามช้าง อินเตอร์เนช่ันแนล เซอร์ กิต 

จ.บุรีรัมย์ ภายใต้มาตรการทางสา 

ธารณสุขเต็มรูปแบบ 

ไฮไลต์ของเรซน้ีอยู่ท่ีการ

ดวลความเร็วในคลาสสูงสุดของ

ประเทศไทยอย่าง ซูเปอร์ไบค์ 

1,000 ซีซี โดยตำาแหน่งโพลเป็น

ของแชมป์ 3 สมัย “ต๊ิงโน๊ต” ฐิติ

พงศ์ วโรกร จากคาวาซากิ ไทย

แลนด์ เรซซ่ิง ทีม ขนาบข้างด้วย

คู่แข่งจากยามาฮ่า ไทยแลนด์ เรซ

ซ่ิง ทีม อย่าง “ตี” อนุภาพ ซามูล 

และ “แสตมป์” อภิวัฒน์ วงศ์

ธนานนท์ ในกริดที่ 2-3 เมื่อออก

สตาร์ท อภิวัฒน์ขยับข้ึนนำา ก่อนท่ี

อนุภาพจากขยับตามข้ึนมาร้ังอันดับ 

2 ในรอบท่ี 4 อย่างไรก็ดี หลังผ่าน

ไป 5 รอบสนาม ฐิติพงศ์ท่ีเร่ิมมีการ

ยึดเกาะท่ีดี ก็ทวงตำาแหน่งหัวแถว

กลับมาได้อีกคร้ัง และเร่ิมท้ิงระยะ

ห่างออกไปอย่างต่อเนื่อง ก่อนบิด

เข้าป้ายเป็นคันแรกด้วยเวลา 19 

นาที 18.902 วินาที คว้าชัยชนะไป

ครอง 2 สนามติดต่อกัน, อันดับ 2                                  

อภิวัฒน์ ตามหลัง 2.339 วินา 

ที ส่วนอนุภาพเข้าป้ายที่ 3 ตาม

หลัง 2.549 วินาที

การลุ้นแชมป์ในรุ่นซูเปอร์

สปอร์ต 600 ซีซี ซ่ึงมีทีมแข่ง

ยักษ์ใหญ่ระดับเอเชียจากค่ายรถ

จักรยานยนต์อย่าง ยามาฮ่า และ

ฮอนด้า โดยในเรซน้ีตำาแหน่งโพล

เป็นของ “โฟลท” รัฐพงษ์ วิไล

โรจน์ จากยามาฮ่า ไทยแลนด์ 

เรซซ่ิง ทีม ขนาบข้างด้วย “มุกข์” 

มุกข์ลดา สารพืช นักบิดสาวจาก

ฮอนด้า เรซซ่ิง ไทยแลนด์ ในกริด

ท่ี 2 ส่วนกริดท่ี 3 เป็นของ “ซุป” 

อนุชา นาคเจริญศรี จากยามาฮ่า 

ไทยแลนด์ เรซซ่ิง ทีม ในกริดท่ี 3

เกมในรุ่นซูเปอร์สปอร์ต 

600 ซีซี ต้องไปวัดกันถึงโค้งสุดท้าย 

โดยแชมป์ตกเป็นของรัฐพงษ์ ท่ี

พลิกข้ึนนำาช่วง 2 รอบสุดท้าย เข้า

ป้ายเป็นคันแรกด้วยเวลา 20 นาที 

5.328 วินาที เฉือนอันดับ 2 มุกข์

ลดา เพียง 0.305 วินาที ส่วนท่ี 3 

ภาสวิชญ์ ตามหลังผู้ชนะ 1.298 

วินาที, ท่ี 4 “ดรีม” สิทธิศักด์ิ อ่อน

เฉวียง นักบิดอีกคนจากฮอนด้า เรซ

ซิ่ง ไทยแลนด์ ตามหลัง 1.624 

วินาที ด้านแชมป์สนามแรก “ฟอง” 

คณาทัต ใจมั่น จากยามาฮ่า 

ลอนดอน • โธมัส ทูเคิล กุนซือ

สิงโตน้ำาเงินคราม ออกโรงเตือน 

ติโม แวร์เนอร์ ต้องพัฒนาต่อไป

หลังกองหน้าเชลซีเพิ่งยิงประตู

แรกนับตั้งแต่เดือนเมษายนที่

ผ่านมา พาทีมชนะเซาแธมป์ตัน 

3-1 ที่เหลือ 10 คน ในเกม

พรีเมียร์ลีกเมื่อคืนวันที่ 2 ต.ค.ที่

ผ่านมา

เทรโวห์ ชาโลบาห์ ซัด

ให้เชลซีออกนำาตั้งแต่ช่วงต้น

เกม แต่ลูกทีมของโธมัส ทูเคิล 

โดนไล่ตามตีเสมอจากลูกโทษที่

จุดโทษของเจมส์ วอร์ด-พราวส์                                            

ในนาทีที่ 61 แต่ในนาทีที่ 77 

วอร์ด-พราวส์ ของเซาแธมป์ตัน

โดนใบแดงไล่ออกจากสนามจาก

การฟาวล์อันตรายใส่จอร์จินโญ 

ก่อนที่ติโม แวร์เนอร์ จะยิง

ประตูให้เจ้าบ้านนำาในนาทีที่ 84 

จากลูกครอสของเซซาร์ อัซปิลิ

กูเอตา

เบน ชิลเวลล์ ซัดประตู

ในช่วงนาทีสุดท้ายช่วยให้เชลซี

การันตีสามคะแนนเต็มที่สแตม  

ฟอร์ดบริดจ์ พร้อมขยับขึ้นไปนำา

จ่าฝูงพรีเมียร์ลีกชั่วคราว โดย

มีคะแนนนำาหน้าลิเวอร์พูลซ่ึงจะ

เล่นตามหลังอยู่ 2 คะแนน “พวก

เราทุกคนต่างโล่งใจ ท้ังเขาและ

ผม รวมถึงทุกคนในสโมสร ทุก

ครั้งที่เขายิงประตูได้ พวกเรา

ทุกคนจะรู้สึกว่าอาจจะโดนวีเอ

อาร์ยึดประตูจากเขาไปอีก มัน

เป็นการตัดสินใจที่ยากมาก” ทู

เคิลกล่าว

เชลซีต้องการชัยชนะแมตช์

น้ีเป็นอย่างมากหลังจากต้องพบ

กับความพ่ายแพ้ติดๆ กัน 2 แมตช์

ซ้อนให้กับแมนเชสเตอร์ ซิตี ใน

พรีเมียร์ลีก และยูเวนตุสในศึกยู

ฟ่า แชมเปียนส์ลีก

หลังจากมีปัญหาในการ

ปรับตัวในฤดูกาลแรกกับเชลซี 

การยิงประตูแรกนับต้ังแต่เดือน

เมษายนทำาให้แวร์เนอร์ได้มีโอ 

กาสฉลองเล็กๆ กับแฟนๆ โดย

ทูเคิลยังได้กล่าวถึงกองหน้าวัย 

25 ปีที่เซ็นมาจากอาร์เบ ไลป์ซิก 

หลังจากเป็นฮีโร่พาทีมชนะด้วย

ว่า “มันเป็นประตูที่สำาคัญมาก

ที่พาเราคว้าชัยชนะมาครองสำา 

เร็จ หรืออีกมุมหนึ่งก็คือเขาอยู่

ในตำาแหน่งที่ถูกต้องในเวลาที่

เหมาะสม”  ทูเคิลกล่าว “พวก

เราทุกคนมีความสุขและโล่งใจ

ที่เขายิงประตูได้ แต่เขายังต้อง

เดินหน้าต่อไปและมีอีกหลายอย่าง

ที่ต้องปรับปรุง”.

อเมริกา • นักเจ็ตสกีของประ 

เทศไทย นำาโดย “บุ๊ค เสริม

สุวรรณ” นักเจ็ตสกีไทยเพียง

หน่ึงเดียวท่ีไปร่วมการแข่งขันราย 

การ WGP#1 World Series 

สนามที่ 2-World Finals 2021 

ที่เมืองเลกฮาวาซู รัฐแอริโซนา 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่าง

วันที่ 2-10 ตุลาคม 2564 พร้อม

ด้วยทีมงานและช่างเทคนิคเครื่อง                   

ยนต์คู่ใจ 4 คน เดินทางถึงสนาม                           

แข่งขัน เลกฮาวาซู ซิตี แอริ 

โซนา โดยทีมงานทั้ง 4 คนต่าง

ลุยเดินหน้าเตรียมเรือแข่งที่เช่า

แชมป์ • สดมภ์ แก้วกาญจนา นักกอล์ฟวัย 23 ปีจากนราธิวาส คว้าแชมป์อาชีพรายการที่สองในชีวิต แต่เป็นการคว้าแชมป์ไทยแลนด์พีจีเอ

ทัวร์รายการแรก หลังจบสกอร์สามวัน 11 อันเดอร์พาร์ 199 คว้าชัยชนะหนึ่งสโตรกในรายการสิงห์-เอสเอที ภูเก็ต คลาสสิก ณ สนามบลูแคน

ยอน คันทรีคลับ เลกส์คอร์ส จ.ภูเก็ต.

แต่ผมพยายามท่ีจะเร่งจังหวะมาก

ไป เราได้เบอร์ด้ี เราม่ันใจ ก็เลยตี

ช็อตที่มีความเสี่ยงที่จะเสียแล้ว

มันก็เสียจริงๆ แต่หลังจากนั้นก็

กลับมาได้ เป็นจังหวะเหมือนได้

เบอร์ดี้-เบอร์ดี้ มันก็มีโบกี้ แต่ก็

พยายามคุมตัวเองให้อยู่กับเกม 

พอมาได้เบอร์ดี้หลุมท้ายๆ ก็ลด

ความกดดันไปเยอะครับ”

ทางด้าน ถิรวัฒน์ แก้วศิริ

บัณฑิต นักกอล์ฟวัย 31 ปีจาก

ขอนแก่น ท่ีออกสตาร์ทรอบสุด 

ท้ายในฐานะผู้นำาร่วม เก็บเข้ามา 5 

เบอร์ด้ี แต่เสียคืนไป 4 โบก้ี ซ่ึงรวม

ถึงการเสียสโตรกท่ีหลุมสุดท้าย ก่อน

จบวัน 1 อันเดอร์พาร์ 70 รวมสาม

วันจบอันดับสามร่วมกับชนะโชค 

เดชภิรัตนมงคล ท่ีหวดเข้ามาถึง 5 

อันเดอร์พาร์ 66 รวมสามวันมีคนละ 

12 อันเดอร์พาร์ 201 ขณะท่ี กษิดิศ 

เล็บคุรฑ ทำาสกอร์ 7 อันเดอร์พาร์ 

64 ดีท่ีสุดในรอบสุดท้าย ขยับข้ึน

มาจบอันดับห้าแต่เพียงผู้เดียวด้วย

สกอร์ 11 อันเดอร์พาร์ 202.

1,000 ซีซี • “ติ๊งโน๊ต” ฐิติพงศ์ วโรกร จากคาวาซากิ ไทยแลนด์ เรซซิ่ง ทีม คว้าแชมป์รุ่นซูเปอร์ไบค์ 1,000 ซี

ซี ในการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทย รายการ “โออาร์ บีอาร์ไอซี ซูเปอร์ไบค์ 2021” 

สนาม 2 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคมนี้ ที่สนามช้างฯ จ.บุรีรัมย์. 

เฉพาะตัวบอดี้เรือไว้ แต่ต้องมา

ประกอบและจูนเครื่องยนต์ ซึ่ง

เป็นเรื่องที่ต้องมีความละเอียดสูง

กับเวลาท่ีค่อนข้างจำากัดเพื่อให้ทัน

การแข่งขัน  

ซ่ึงการเดินทางไปร่วมการ

แข่งขันเจ็ตสกีโลกท่ีอเมริกาใน

คร้ังน้ีอยู่ท่ามกลางอุปสรรคต่างๆ 

เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดโควิด-19 ท่ีส่งผลกระทบ

ด้านการเดินทาง และการปรับตัว

ในการไปทำาการแข่งขันของทีมเจ็ต

สกีทีมชาติไทยในคร้ังน้ี โดย “บุ๊ค 

เสริมสุวรรณ” เมื่อเดินทางไปถึงก็

เร่ิมทำาการปรับตัว ท้ังด้านการปรับ

เวลาท่ีสหรัฐอเมริกา ซ่ึงต่างกันสุด

ข้ัวกับเวลาประเทศไทย การเรียก

ความฟิตเพื่อให้พร้อมท่ีสุดในการ

ลงทำาการแข่งขัน แต่ส่วนท่ีหนักใจ

ท่ีสุดคือทีมช่างเทคนิคท้ัง 4 คน ท่ี

ต้องวางแผนต้ังแต่การหาเรือ 2 

ลำา แต่ด้วยสถานการณ์โควิด-19 

ทำาให้เรือเจ็ตสกีขาดตลาด บริษัท

ท่ีขายเรือต่างบวกราคาเพ่ิมข้ึน

จากเดิมอีกกว่าแสนบาท ทำาให้ไม่

สามารถหาซ้ือเรือใหม่ได้เลย จน

ต้องไปหาเรือเจ็ตสกีจากลานเจ็ต

สกีท่ีเป็นมือสอง เมื่อทีมงานเห็น

สภาพเรือก็ตกใจมาก แต่ทีมงาน

ทุกคนก็ม่ันใจว่าจะผ่านอุปสรรคน้ี

ไปให้ได้ 

สำาหรับ บุ๊ค เสริมสุวรรณ 

จะลงทำาการแข่งขันวันแรก 4 ตุ 

ลาคม 2564 ตามเวลาท้องถิ่น 

ที่เมืองเลกฮาวาซู รัฐแอริโซนา 

ประเทศสหรัฐอเมริกา. 

กิจกรรมกีฬารายการ “SAT PHUKET 

INVITATION 2021” ซ่ึง การกีฬาแห่งประเทศไทย 

(กกท.) โดยกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ผนึกกำาลัง

กับจังหวัดภูเก็ต นำา 4 กีฬาฮิต ประกอบด้วย สตรีท                  

บาสเกตบอล 3x3, หมากล้อม, บริดจ์ และ เซิร์ฟ

สเกต จัดการแข่งขันในรูปแบบนิวนอร์มอล ไม่มีผู้ชม ท่ี 

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต ฟลอเรสต้า จ.ภูเก็ต เมื่อวัน

ท่ี 30 ก.ย.-2 ต.ค.2564 จบไปเรียบร้อย โดย 4 ชนิดกีฬา

ชิง เงินรางวัลรวม 350,000 บาท รายการน้ีมีนักกีฬา 

เข้าร่วมกว่า 150 คน ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 

ท่ีเคร่งครัด ได้ข่าวว่าจะขยับไปจัดจังหวัดอื่นๆ ด้วย ตาม

นโยบายเปิดประเทศไทยของรัฐบาล หลังวิกฤตโควิด-

19 อีกท้ังยังเป็นการส่งเสริมการจัดการแข่งขันในระดับ

มาตรฐานสากล เพื่อสร้างภาพลักษณ์และการเป็น เมือง

กีฬา (Sports City) ของประเทศไทย ด้วย..••..“บอย” 

นายวรวุฒิ พงษ์ธีระพล นายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่ง

ประเทศไทย เรียกกรรมการบริหารสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาฯ 

รวมตัวกันท่ีห้องประชุมสมาคม กกท. หัวหมาก เมื่อวัน

ก่อน วาระสำาคัญก็คือการเตรียม จัดกอล์ฟการกุศล ซ่ึง

เบ้ืองต้นกำาหนดจัดข้ึนใน วันพฤหัสบดีท่ี 11 พ.ย.64 ท่ี

สนามกอล์ฟสุวรรณภูมิ เวลา 12.00 น. เพื่อหารายได้

ไปจัดงานวันประกาศเกียรติคุณ “วันนักกีฬายอดเย่ียม” 

ประจำาปี 2564 ท่ีกำาหนดไว้ว่าจะจัดมีนาคม 2565 และ

ส่วนหน่ึงจะนำาไปใช้ดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ของสมาคม 

รวมท้ังช่วยเหลือเหล่าสมาชิกด้วย..••..สมาคมกีฬาลอน

เทนนิสฯ กลับคืนสู่คอร์ตแล้ว จะจัดการแข่งขัน เทนนิส

เยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 59 

ประจำาปี 2564 ระหว่างวันท่ี 4-16 ตุลาคม 2564 ณ 

ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี 

ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ท้ัง

นักกีฬาผู้เก่ียวข้อง รวมท้ังสื่อมวลชนด้วย..••..นักป่ันท่ี

ต้องการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จักรยานเสือภูเขาทาง

เรียบ (ใจเกินร้อย) และ การแข่งขันจักรยาน “ป่ันเพื่อ

ชีวิต Sport Tourism Bike 4 All” ชิงถ้วยพระราช

ทานฯ สนามท่ี 2 ท่ีเขื่อนกระเสียว จ.สุพรรณบุรี สามารถ

เข้าไปสมัครได้ท่ีเว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานฯ www.

thaicycling.or.th นับต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป (ไม่มีการรับ

สมัครท่ีบริเวณสนามแข่งขัน) กำาหนดปิดรับสมัครวันท่ี 

13 ตุลาคม เวลา 24.00 น. หรือสอบถามรายละเอียดได้ท่ี 

โทร.0-2719-3340-2..••..ทรู ผู้นำาเบอร์หน่ึงการถ่ายทอด

สดกีฬา ระดับโลกในเมืองไทย ตอกย้ำาความเป็น “คิงออฟ

สปอร์ตส์” เอาใจแฟนกีฬาคนชนคน ระเบิดความมันศึก 

อเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล (NFL) สัปดาห์ท่ี 4 จัดเต็ม

รวมท้ังส้ิน 7 คู่ โดยคู่ส่งท้ายสัปดาห์น้ี 5 ต.ค. แอลเอ แรมส์ 

พบกับ แอลเอ ชาร์จเจอร์ส ถ่ายทอดสด 07.15-10.00 น. 

ทรูสปอร์ต เอชดี (666)/เอ็นเอฟแอล เน็ตเวิร์ก (672)..••..

ศึกจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทย รายการ โอ

อาร์ บีอาร์ไอซี ซูเปอร์ไบค์ 2021 สนามท่ี 2 เมื่อวันท่ี 1-3 

ตุลาคม ท่ีผ่านมา ท่ี สนามช้าง อินเตอร์เนช่ันแนล เซอร์กิต 

จ.บุรีรัมย์ ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย ภายใต้มาตรการทาง

สาธารณสุข นอกจากแฟนกีฬาความเร็วชาวไทยจะได้รับชม

การถ่ายทอดสดแล้ว ยังมีการถ่ายทอดสดไปยัง 3 ประเทศ

เพื่อนบ้าน สปป.ลาว, เมียนมา และกัมพูชา อีกด้วย 

สำาหรับสนามท่ี 3 เตรียมระเบิดความเร็วกันวันท่ี 15-17 

ตุลาคมน้ี ติดตามได้ทางเพจ Chang Circuit Buriram. 

นายเหรียญ

Coins13@hotmail.com

ภูเก็ต • สดมภ์ แก้วกาญจนา พัตต์เซฟพาร์ระยะ 5 ฟุตบนกรีน

หลุมสุดท้ายก่อนจบรอบ 3 อันเดอร์พาร์  68 รวมสามวัน 14 

อันเดอร์พาร์ 199 เฉือน สุธีพัทธ์  ประทีปเธียรชัย หนึ่งสโตรก 

คว้าแชมป์ไทยแลนด์พีจีเอทัวร์รายการแรกในชีวิต ในรายการ

สิงห์-เอสเอที ภูเก็ต คลาสสิก ชิงเงินรางวัลรวม 2 ล้านบาท ซึ่ง

เป็นหนึ่งในโครงการแซนด์บ็อกซ์สวิง ที่สนามบลูแคนยอน คันทรี

คลับ ฝั่งเลกส์คอร์ส ระยะ 7,061 หลา พาร์ 71 จ.ภูเก็ต เมื่อวัน

ที่ 3 ต.ค.ที่ผ่านมา

ไฮสปีด จบที่ 5 ตามหลัง 15.829 

วินาที ตามด้วยอนุชา ในอันดับ 6 

ตามหลัง 18.187 วินาที

ส่วนรุ่นซูเปอร์สปอร์ต 400 

ซีซี “เอ้” วรพงศ์ มาลาหวล จาก

ไฮสปีด เรซซิ่ง ทีม คว้าชัยชนะ

สองเรซติดต่อกัน หลังเข้าป้ายเป็น

คันแรกด้วยเวลา 12 นาที 33.027 

วินาที ทิ้งอันดับ 2 รัฐพงษ์ บุญ

เลิศ จากยามาฮ่า เควายบี ไออาร์

ซี ดี.ไอ.ดี. น้ำาบาน เอ็มเอ็น 8 โก๋

ท่ามะกา ถึง 18.957 วินาที ส่วน

ท่ี 3 เป็นสุทธิภัทร พัชรีธร จากยา

มาฮ่า อาร์ซีบี ไออาร์ซี ดี.ไอ.ดี. โม

ตุล ตาต้ัม เรซซ่ิง ตามหลังแชมป์ 

19.209 วินาที ด้านอดีตแชมป์

เอเชีย “ต๋ง” พีรพงศ์ บุญเลิศ จาก

เควายบี ต๋ง ท่ามะกา ทีม พลาดล้ม

ในรอบรองสุดท้ายอย่างน่าเสียดาย

สำาหรับการแข่งขันสนามถัด

ไปของศึก โออาร์ บีอาร์ไอซี ซูเปอร์

ไบค์ 2021 สนามท่ี 3 จะมีข้ึนวันท่ี 

15-17 ตุลาคมน้ี ท่ีสนามช้าง อินเตอร์

เนช่ันแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์. 
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

แมความกาวหนาดานเทคโนโลยีในปจจุบัน

จะถูกพัฒนาไปไกลมากขึ้นเร� อยๆ พรอมกับ

มีการผลักดันใหเกิดสิ่งใหมๆ ในสังคมตลอดเวลา 

แตเช� อวาทุกประเทศทั่วโลกมักจะมีปญหาทาง

สังคมที่ยังไมสามารถแกไขไดอยู  แมจะมี

เทคโนโลยีเกิดข้ึนมากมาย เพราะปญหาสวนใหญ

มักจะเกิดขึ้นที่ตัวคนและหลายครั้งอาจจะถูก

มองขามไปจนไมไดรับการดูแลหรือเยียวยา

ที่ดีพอ 

ปญหาของชุมชนโดยเฉพาะในกลุมเด็ก

เยาวชนเกิดข้ึนอยูหลายท่ี โดยเฉพาะดานคุณภาพ

ชีวิตที่ ไมไดรับการดูแลที่ดี ในหลายชุมชนมี

ครอบครัวที่อาจจะไมมีความสามารถพอที่จะ

ตองดูแลเด็กบางกลุม ดวยสภาพความเปนอยู 

หรือความขัดของทางการเงิน หรือความแตกตาง

ของวัยที่ทําใหไมเขาใจกัน จนสงผลเสียตอตัวเด็ก

และสนับสนุนใหเด็กเดินในแนวทางที่ผิด 

ผนึกกําลังเยาวชน ‘ยิ้มแฉงใหดวยใจ’ 

ยกระดับการเรียนรู ลดปญหาชุมชน
จนทําใหเด็กหลายคนติดยาเสพติด หรือครอบครัว

แตกแยก จนเด็กขาดโอกาสในหลายๆ ดาน 

ดวยเหตุผลนี้ในป 2554 นางสุจิตรา 

ปานวัน และนายสบาย รัตนบุรี จึงกอตั้งกลุม

เยาวชนยิ้มแฉงใหดวยใจขึ้นมา ภายใตช� อ 

“ชมรมใหดวยใจ” โดยมีจุดเริ่มตนจาก ในป 

2552 – 2553 ทุกวันหยุด นางสุจิตรา ปานวัน 

ไดขับมอเตอร ไชค ไปเยี่ยมผูสูงวัยในหมู 13 

ต.นาไมไผ จ.นครศรีธรรมราช พบวาในชุมชนมีผูสูงวัย

เด็กติดยา ครอบครัวแตกแยก เด็กขาดโอกาส 

จึงไดคิดตั้งกลุมขึ้นเพ� อรวมตัวเด็กๆ ประมาณ 

25 คน มาทํากิจกรรมเพ� อบรรเทาและแกปญหา

ในชุมชนที่เกิดขึ้น

กลุมเยาวชนท่ีจัดต้ังข้ึนไดดําเนินกิจกรรม

โดยการชวยทําความสะอาดบาน เก็บขยะที่มี

จํานวนมากของผูสูงอายุ และปลูกผักปลอดสารพิษ

ในลอยางรถยนตใหผูสูงวัย ซึ่งมีการทํากิจกรรม

มาอยางตอเน� อง จนถึงป 2556 ไดนําเด็กๆ 

ลงทํากิจกรรมในพื้นที่หมู 5 ต.นาไมไผ จ.นคร

ศรีธรรมราช และหลายๆ หมูบาน จนปจจุบัน

ส ม า ชิ ก ใ น ก ลุ ม มี

จํานวนทั้งสิ้น 105 คน

นางส ุ จ ิ ต ร า 

มองวาเด็กและเยาวชน

เป นจุ ด เปลี่ ยนที่ จ ะ

ทําใหเกิดการเช� อมโยง

ไปยังครอบครัวและ

ชุมชนไดดี เพราะเม� อ

เด็กไดมีโอกาสลงมือทํา 

เขาจะเกิดความภาค

ภูมิใจในผลงานที่ ทํ า 

ท้ังน้ี กลุมเยาวชนย้ิมแฉง

ใหดวยใจ จึงเดินหนา

สร างจิตสํ านักรั กษ

บานเกิด สรางกิจกรรมท่ีหลากหลายในการเช� อมโยง

ความรักความผูกพัน และความรวมมือระหวาง

ทองท่ีและทองถ่ินในชุมชนอันกอใหเกิดนโยบาย

สาธารณะท่ีทุกคนรวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ 

และเปนกฎกติกาชุมชนที่ทุกคนยึดถือปฏิบัติ

เร� องการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม

ซึ่งเม� อทํากิจกรรมมาไดระยะหนึ่ง เด็กๆ 

ไดเริ่มทําการไลฟสดการทํากิจกรรมผานทาง

เฟสบุก สงผลใหกิจกรรมของกลุมเยาวชนกลุมน้ี

เปนที่รับรูรับทราบออกไปอยางแพรหลายมากขึ้น 

และตั้งแตป 2559 จนถึงปจจุบัน ทางกลุมไดรับ

การสนับสนุนทุนการศึกษาจากภาครัฐ/เอกชน

ที่เห็นความสําคัญของการดําเนินกิจกรรม

เพ� อสังคม และนับเปนจุดเปล่ียนของกลุมเยาวชน

ยิ้มแฉงใหดวยใจเชนกัน

เมื่ อที่ ป รึ กษาชมรมนํ า เด็ ก เยาวชน

เข าร วมกับศูนยอํ านวยการประสานงาน

ปองกันแก ไขปญหายาเสพติดภาคเยาวชน 

จ.นครศรีธรรมราช รวมกับสํานักงานปองกัน

แกไขปญหายาเสพติดภาค 8 จ.สุราษฎรธานี 

จัดกิจกรรมสังคมฉัน

หางไกลยาเสพติด

ขึ้นที่ตําบลนาไมไผ 

โ ด ยมี เ ค รื อ ข า ย

เยาวชนระดับจังหวัด

ระดับภาค เขารวม

กิจกรรม ซ่ึงสามารถ

ดึงเครือขายทั้งภาค

รัฐและเอกชนเขา

รวมกิจกรรมของ

เด็กๆ ไดอยางย่ิงใหญ 

จนเปนที่ มาของ

รางวัลพื้นที่ตนแบบการปองกันแกไขปญหายา

เสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช และมีโอกาส

นําเด็กๆ เขารวมมหกรรมยาเสพติดโลก ณ 

หางสรรพสินคาเจเจมอลล กรุงเทพฯ โดยนํา

มโนราหที่กลุมเยาวชนยิ้มแฉงใหดวยใจทั้งหมด

ขึ้นรําบนเวที เปนที่รู จักและสามารถขยาย

เครือขายเยาวชนจากพื้นที่ ตําบลถ้ําพรรณนา 

ตําบลบางขัน ตําบลในเมือง จนเปนท่ีรูจักในระดับ

ตําบลอําเภอ ระดับภาคและระดับประเทศ และ

พื้นที่ใกลเคียงมาทํากิจกรรมอยางตอเน� องจนถึง

ทุกวันนี้

จากเร� องราวเล็กๆ ของเยาวชนยิ้มแฉง

ใหดวยใจ จนปจจุบันมีเยาวชนจํานวน 6 รุน 

ซ่ึงตองยอมรับเลยวา การรวมกลุมน้ีเปนเสมือน

ที่พักพิง หลอเลี้ยงจิตใจของเด็กๆ หลอม

ความคิด เหลาปญญา สรางเด็กๆ ใหเปน

ผูมีจิตสาธารณะ รักธรรมชาติ และสรางคุณคา

ใหแกสังคม จนทายที่สุดไดรับรางวัลลูกโลก

สีเขียว ครั้งที่ 20 ประเภทกลุมเยาวชน เปนอีก

หนึ่งเครื่องยืนยันความสําเร็จของกลุ่มได้เป็น

อยางดี

อัศวินมั่นใจ

กว่า 229,000 ครอบครัวในทุกพ้ืนท่ี 31 

จังหวัดท่ีได้รับผลกระทบต่อเนื่องกันไป โดย

เฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาด

ให้สนับสนุนติดต้ังสะพานทางทหารเร่งด่วน                                                              

ให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ โดยไม่ถูก

ตัดขาด และให้ประสานทำางานร่วมกับส่วน                                                            

ราชการ อาสาสมัครจิตอาสาและภาคเอกชน                                                             

ในพ้ืนท่ี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

“นายกฯ ได้แสดงความเสียใจกับกำาลัง                                                                                  

พลที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส 2 นาย จาก

อุบัติเหตุไฟฟ้าแรงสูงชอร์ตระหว่างนำาเครื่อง

มือช่างลงช่วยเหลือในพื้นที่ อ.คอนสวรรค์ 

จ.ชัยภูมิ โดยขอให้กองทัพบกให้การช่วยเหลือ

ดูแลการรักษาพยาบาลให้ดีที่สุด พร้อมทั้ง

ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายใช้ความระมัดระวัง

และปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ประมาท” พล.อ.คง

ชีพกล่าว 

โฆษก กห.กล่าวว่า ต้ังแต่ 23 ก.ย.-

ปัจจุบัน กระทรวงกลาโหมโดยทุกเหล่าทัพได้

หมุนเวียนกำาลังพลกว่า 10,000 นาย พร้อม

เครื่องจักรและเครื่องมือช่าง เช่น รถขุด

ตัก เครื่องสูบน้ำา เรือผลักดันน้ำาและสะพาน

เครื่องหนุนม่ัน รวมท้ังยานพาหนะกว่า 750 

คัน เช่น รถบรรทุกลำาเลียง รถบรรทุกน้ำา 

รถประปาสนาม รถครัวสนาม และเรือท้อง

แบนกว่า 200 ลำา พร้อมท้ังเจ้าหน้าท่ีทางการ

แพทย์สนับสนุนลงให้การช่วยเหลือเร่งด่วน 

ประชาชนใน 31 จังหวัด ท้ังภาคเหนือ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและ

ภาคกลาง ท่ีได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเป็น

พ้ืนท่ีวงกว้าง รวมท้ังร่วมกันบรรจุกระสอบ

ทรายกว่า 63,500 กระสอบ จัดทำาพนังก้ันน้ำา

และสนับสนุนเครื่องมือช่างเปิดทางน้ำา กำาจัด

วัชพืชบริเวณประตูน้ำาและคอคอดของลำาน้ำา 

ติดต้ังเครื่องสูบน้ำา และเรือผลักดันน้ำา 26 ลำา 

เร่งระบายน้ำาออกจากพ้ืนท่ีลงแม่น้ำาสายหลัก

ต่างๆ เพื่อลดความเสียหายให้เร็วที่สุด 

ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ 

ภัย ในฐานะกองอำานวยการป้องกันและบรรเทา                                                     

สาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานจาก

อิทธิพลพายุโซนร้อนเต้ียนหมู่ว่า ขณะน้ียัง                       

เหลืออีก 17 จังหวัด รวม 81 อำาเภอ 488 

ตำาบล 2,871 หมู่บ้าน ท่ีประสบภัยน้ำา

ท่วมคือ จ.สุโขทัย, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, 

พิจิตร, ขอนแก่น,ชัยภูมิ, นครราชสีมา, อุบล 

ราชธานี, นครสวรรค์, อุทัยธานี, ชัยนาท, 

ลพบุรี, สระบุรี, สุพรรณบุรี, สิงห์บุรี, อ่างทอง 

และพระนครศรีอยุธยา 

“ภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบันบางพ้ืนท่ี

เร่ิมคล่ีคลาย แต่ยังคงมีน้ำาท่วมขังในพ้ืนท่ีลุ่ม

ต่ำา อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำา ขณะท่ีพ้ืนท่ี

ลุ่มเจ้าพระยามีระดับน้ำาเพ่ิมข้ึน หน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องได้ประสานแจ้งเตือนประชาชนใน

พ้ืนท่ีให้เตรียมพร้อมรับมือแล้ว ปภ.ได้ประสาน

จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและหน่วย

งานท่ีเก่ียวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบ

ภัย โดยสำารวจและประเมินความเสียหาย เพื่อ

ดำาเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวง

การคลัง” ปภ.ระบุ

ขณะที่ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่า

ราชการกรุงเทพมหานคร ลงเรือตรวจเยี่ยม

สถานการณ์น้ำาเหนือในพื้นที่กรุงเทพฯ ท่ี

อยู่นอกแนวเขื่อนริมแม่น้ำาเจ้าพระยา ต้ังแต่

ใต้สะพานพระราม 7 ถึงชุมชนโรงสีเขต

ยานนาวา และตรวจดูความแข็งแรงและ

จุดรั่วซึมของแนวป้องกันน้ำาท่วมริมแม่น้ำา

เจ้าพระยา ตั้งแต่สะพานพระราม 7 จนถึง

บางนา ความยาว 78.93 กิโลเมตร รวมถึง

ตรวจดูความพร้อมของสถานีสูบน้ำาทั้ง 97 

สถานี ที่อยู่ริมแม่น้ำาเจ้าพระยา 

พล.ต.อ.อัศวินยืนยันว่า จากการ

เฝ้าระวังระดับน้ำาในแม่น้ำาเจ้าพระยา เชื่อ

มั่นไม่ซ้ำารอยปี 2554 แน่นอน เนื่องจาก

กรุงเทพมหานครมีการขุดลอกคูคลอง ทำา

ธนาคารน้ำาและท่อสูบน้ำารองรับไว้แล้วพร้อม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ำาประจำา พร้อมสร้างแนว

เขื่อนคันกั้นน้ำา อุดรอยรั่วจุดฟันหลอ และ

วางกระสอบทรายในบางพื้นที่แล้ว อีกทั้ง                                                   

สถานการณ์ระดับน้ำาฝนท่ีตกลงมาในปี 2564 

แตกต่างกับปี 2554 ที่ขณะนั้นมีพายุเข้าถึง 

6 ลูก แต่ปี 64 แค่ 2 ลูกเท่านั้น คาดว่าอีก 

5-6 วันสถานการณ์น้ำาริมแม่น้ำาเจ้าพระยา

จะดีขึ้น และแนวเขื่อนคันกันน้ำายังเหลือ

รองรับระดับน้ำาได้ดี 1.20 เมตร จากที่

รองรับได้ 2.80-3.50 เมตร

นายสมศักดิ์ มีอุดมศักดิ์ รองผู้อำานวย

การสำานักการระบายน้ำา กล่าวว่า คาด

การณ์สถานการณ์น้ำา ระดับน้ำาทะเลจะ

หนุนสูงสุดในวันที่ 10 ต.ค.นี้ ระดับน้ำาที่กรม

อุทกศาสตร์จะหนุนสูงสุดในเวลา  09.00 น. 

ประมาณ 1.15 เมตร แต่เชื่อว่าสามารถ

มือกับสถานการณ์นั้นได้ เนื่องจากเขื่อนคัน

กั้นน้ำาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมีระดับ

สูงและเหลือรองรับได้ถึง 1 เมตร สำาหรับ

การสำารวจและอุดแนวรอยรั่วหรือแนวฟัน

หลอ ริมแม่น้ำาเจ้าพระยา พบมีพื้นที่ 8.3 

กิโลเมตร แต่เนื่องจากเอกชนได้เข้ามา 

สนับสนุนก่อสร้างคันกั้นน้ำา ขุดรอยรั่ว 5.8 

กิโลเมตรทำาให้เหลือแนวฟันหลอ ที่ต้องมี

การเรียงกระสอบทรายเสริมเพื่อป้องกัน

น้ำารั่วซึม 2.5 กิโลเมตรกินพื้นที่ใน 9 เขต

แบ่งเป็นพื้นที่พระนคร 5 เขต รวม 1.3 

กิโลเมตร ได้แก่ ดุสิต พระนคร ยานนาวา 

บางคอแหลม สาธร และฝั่งธนบุรี 4 เขต 

ระยะ ทาง 1.2 กิโลเมตร ได้แก่ บางพลัด 

ธนบุรี คลองสาน และราชบูรณะ

จ.ชัยนาท สถานการณ์แม่น้ำาเจ้าพระ 

ยาวันน้ีน้ำาเหนือเข่ือน-ท้ายเข่ือนเจ้าพระยา

สูงข้ึน โดยแม่น้ำาเจ้าพระยาและแม่น้ำาสะแก                                                           

กรังไหลมารวมกันท่ี จ.ชัยนาท มีปริมาณ 

3,160 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เขื่อนเจ้า               

พระยา ระบายน้ำา 2,784 ลูกบาศก์เมตรต่อ

วินาที น้ำาเหนือเขื่อนท่ี อ.เมืองชัยนาท สูง

ข้ึน 3 เซนติเมตร อยู่ท่ีระดับ 17.11 เมตร 

(รทก.) น้ำาท้ายเขื่อนท่ี อ.สรรพยา สูงข้ึน  4 

เซนติเมตร อยู่ท่ีระดับ 16.21 เมตร (รทก.) น้ำา

เข้าระบบชลประทานสองฝ่ังแม่น้ำาเจ้าพระยา 

376 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที        

จ.นครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณ 

ทัย ผู้ว่าฯ นครราชสีมา กล่าวว่า ภายหลัง

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมน 

ตรี มีคำาส่ังการเรื่องการบริหารจัดการน้ำาและ

การเร่งอุดประตูระบายน้ำาอ่างลำาเชียงไกรให้

แล้วเสร็จภายในวันท่ี 5 ต.ค. โดยซ่อมแซม

จุดท่ีน้ำาไหลออกจากอ่างลำาเชียงไกร ตนจะ

ลงไปดูไปตรวจสอบความคืบหน้าใน 1-2 วัน

น้ี รวมท้ังดูความม่ันคงแข็งแรง ส่วนมวล

น้ำาในอ่างลำาเชียงไกรไหลออกจนเกือบหมด

แล้ว จะทำาให้เกิดภัยแล้งท่ีหลายฝ่ายเป็นห่วง 

ตอนน้ีเราก็กังวลว่าจะเกิดภัยแล้ง โดยเราจะ

เร่งปิดจุดที่มีการปล่อยน้ำาไป แล้วจะให้น้ำา

ออกทางเดียวคือทางระบายน้ำาเท่าน้ัน ซ่ึงจะ

สามารถคอนโทรลน้ำาได้ ฉะน้ันถ้าทำาสำาเร็จ

ภายในวันท่ี 5 ต.ค. ก็คาดว่าจะมีน้ำาบางส่วน

ท่ียังไหลเข้าในอ่างลำาเชียงไกรตอนล่าง เราก็

จะเก็บน้ำาส่วนน้ีไว้ใช้สำาหรับฤดูแล้ง

รศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ อดีต

กรรมการนโยบายและกำากับการบริหารหนี้                 

สาธารณะ กระทรวงการคลัง และอดีต

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต กล่าว

ถึงผลกระทบจากน้ำาท่วมครอบคลุมพื้นที่ 

29-30 จังหวัดว่า คิดเป็น 28-32% ของจี

ดีพีประเทศ ผลกระทบดังกล่าวฉุดการกระ

เตื้องขึ้นทางเศรษฐกิจจากการเปิดประเทศ

ที่คาดว่าจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวเข้า

มาในช่วงไตรมาส 4 ไม่ต่ำากว่า 1 แสนล้าน

บาท อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์น้ำา

ท่วมสามารถบริหารจัดการได้ไม่ให้ท่วมใน

ส่วนที่เป็นเขตนิคมอุตสาหกรรม หรือย่าน

ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในเขตกรุงเทพฯ 

และปริมณฑล คาดว่าผลกระทบจากน้ำา

ท่วมยังอยู่ในวงจำากัดไม่สร้างความเสียหาย

ทางเศรษฐกิจมากนัก.
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